
ผานงบเจอซักฟอก

ขอ1เดือนสางปมสายสีเขียว

ราคา‘หมู-โคเน้ือ-กุง’ขยับข้ึน

‘บ๊ิกตู’รับปรับลด-เพ่ิมให

15มิ.ย.ย� นญัตติถลมซ้ํา

ขาย‘หวยดิจิทัล’ยอดพุง

ฟุงระบบดี80บาทมีจริง

สัปดาหหนาพบฝดาษลิงในไทยแน�

เม� อวันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 18.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารยนราพร จันทร โอชา ภริยา นํานายพันคํา วิพาวัน นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางสีจัน วิพาวัน ภริยา เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของ

รัฐบาล (Official Visit)  ระหวางวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565

หนา...4หนา...4

‘ชัชชาติ’ ซื้อเวลา 1 เดือน กอนทุบโตะ
ขยาย-ไมขยาย สัมปทานสายสีเขียว

‘ชัชชาติ’ ซื้อเวลา 1 เดือน กอนทุบโตะ
ขยาย-ไมขยาย สัมปทานสายสีเขียว

             
|

ไทยโพสต • อภิปรายราง พ.ร.บ.งบฯ ป 66 

วันสุดทาย “พท.” ชําแหละเละ “คมนาคม” 

เรียกคาไถ อัดงบ “บุรีรัมย” มากกวา 

“เชียงใหม” สองเทา โวยบางพรรคหาเสียง

ลวงหนา จัดงบ “อบจ.ศรีสะเกษ” 940 ลาน 

หวังแลนดสไลดอีสานใต “ยุทธพงศ” แฉ 

“เฮีย ซ.” ตบทรัพย ขรก.กระทรวงทรัพย

แลกเล� อนตําแหน�ง “บิ๊กตู” แจงสภาจัดงบ

ลงจังหวัด ไมเห็นแกประโยชนใคร หาก

ผานวาระสองจะปรับลด-จัดสรรเงินเพิ่มให 

วอน ปชช.ตัดสิน พ.ร.บ.งบฯ “ฝายคาน” 

คึก! จอย� นซักฟอก 15 มิ.ย.นี้ ชี้นายกฯ เปา

ใหญ สวนคนถูกอภิปรายรายอ� นขออุบไวกอน

เม� อวันที่ 2 มิ.ย. มีการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจํา

ปครั้งที่หนึ่ง) เปนพิเศษ เพ� อพิจารณาราง                                                       

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประ 

มาณ พ.ศ.2566 ในวาระรับหลักการ เปน

วันสุดทาย โดยมีบรรดา ส.ส.ไดทยอยเดินทาง

เขามาเพ� อเขารวมประชุมในเวลา 09.00 น. 

ผูส� อขาวรายงานวา ระหวางท่ีส� อมวล 

ชนรอสัมภาษณ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตามปกติ 

ที่บริเวณหองโถงชั้น 1 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะ

ใชเสนทางนี้ในการเดินทางขึ้นหองประชุม

สภา แตวันนี้เปนที่น�าสังเกตวา ในชวงเวลา 

09.10 น. คณะนายกฯ ที่มารอรับ ซึ่งนํา

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายอนุชา บูรพ

ชัยศรี รองเลขาธิการนายกฯ ฝายการเมือง, 

นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกฯ 

ฝายการเมือง และนายยงยุทธ สุทธิช� น 

คณะทํางาน ท่ีมารอรับ มีทาทีท่ีผิดปกติและ                                                                 

โทรศัพทเช็กเปนระยะๆ กอนจะพากันเดิน

ลงบันไดไปรอที่ลิฟต B2 แตไมพบขบวน

รถของนายกฯ จนไดมีการโทรศัพทเช็กเจา

หนาที่ในขบวนที่ติดตามนายกฯ จนทราบวา

นายกฯ ไดขึ้นหองประชุมสภาไปแลว โดย

ใชทางเขาอาคารช้ัน B1 ในเวลา 09.25 น.                                                              

ซ่ึงสรางความชุลมุนกับผูส� อขาวท่ีรอสัมภาษณ

อยู 

มีรายงานวา การเปลี่ยนเสนทางเขา

อาคารรัฐสภาดังกลาว เน� องจากไมตองการ

เผชิญหนากับกลุมที่กําลังแถลงขาวอยู ทั้ง

หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย และนายรังสิมันต                             

โรม ส.ส.บัญชีรายช� อ และโฆษกพรรคกาว

ไกล ท่ียืนใหสัมภาษณอยู ขณะเดียวกันตอง 

การที่จะหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนจํานวนมาก

ที่มารอสัมภาษณ 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพ� อไทย ในฐานะประธานวิปฝายคาน 

กลาวกอนการประชุมถึงบรรยากาศการอภิ 

ปรายราง พ.ร.บ.งบฯ 

ไทยโพสต • “กองสลาก” สุดปลื้มเปดขาย 

“หวยดิจิทัล” วันแรกยอดพุง! ประชาชน

ใหความสนใจลนหลาม ยอดขายทะลุ 1.4 

ลานใบจาก 5 ลานใบ ฟุงขายราคาใบละ 

80 บาทไดจริง ระบบใหบริการไดเปนอยาง

ดีไมมีลม หากถูกรางวัลรูผลไมเกิน 6 โมง 

รับเงินภายใน 12 ชั่วโมง โอนเขาบัญชีที่ผูก

แอปพลิเคชันเปาตังหรือรับที่กองสลาก 

เม� อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผูส� อขาว

รายงานวา บรรยากาศการขายสลากดิจิทัล

ผานแอปพลิเคชันเปาตัง ในราคาใบละ 80 

บาท ซึ่งเปดจําหน�ายเปนวันแรก ตั้งแต

เวลา 06.00 น. ปรากฏวามีคนสนใจเขาซื้อ

สลากดิจิทัลกันอยางคึกคัก ในส� อโซเชียลมี

เดียมีการโพสตวา สามารถซื้อสลากในราคา 

80 บาทไดจริง และสามารถซื้อไดหลายใบ 

เชน สลาก 5 ใบ ในราคา 400 บาท ถา

เทียบกับการซื้อสลากรวมชุด 5 ใบในตลาด 

ที่เฉลี่ยอยูที่ 500-600 บาท

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรม 

การสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” คุยกรุงเทพธนาคม 

พรอมเปดสัญญาจางเดินรถไฟฟาสายสีเขียว 

คาดไดขอสรุป 1 เดือน กอนเสนอ มท. 

เตรียมจอคิดคาโดยสารสวนตอขยาย หลัง

ใหใชฟรีมานาน “ศักดิ์สยาม” รอสางปญหา

รวมกัน 3  ฝาย ยันยึดตามแนวมติ ครม.

เม� อวันที่ 2 มิถุนายน นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปด

เผยวา เม� อชวงเชาเดินทางมาทํางานท่ีศาลา

วาการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เสาชิงชา 

ตั้งแตเวลา 04.00 น. แตไมเห็นนักขาวมา

รอ ตนก็แคเปลี่ยนที่วิ่งจากสวนลุมฯ มาเปน

เสาชิงชา วัดพระแกว ปากคลองตลาด เปน

มุมที่สวย วิ่งไปก็มีความสุขดี สําหรับการ

ทํางานนั้นมีนโยบายที่บางเขตเริ่มรับไปทํา

ตอ ตองทําวิธีรองเรียนใหงายขึ้น ไมตองถึง

ผูวาฯ โดยมีคนรับเร� องอยางแทจริง อาจจะ

มีแสดงแอปพลิเคชันทราฟฟฟองดูว ไวดูวา

ปญหาเปนอยางไร แกไขอยางไร ตอนนี้รับ

มาแลว 4,000 เร� อง แตระบบลมเพราะมี

คนรองเรียนมาเยอะ 

“สวนในวันน้ีจะเรียกเคทีเขามาคุยเร� อง                   

รถไฟฟาสายสีเขียว เร� องรับมอบสายไฟฟา

ลงดิน และการจัดการบริหารรถไฟฟา BRT                                                          

เร� องนโยบายหลักก็ตองทํา เร� องรายละเอียด  

ก็ตองทํา เพราะหนาที่ของ กทม.มีเยอะ 

แตเจาหนาที่สวนใหญยังไมทําเร� องกลยุทธ 

ตองแกท่ีเสนเลือดฝอยกอน แตผูอํานวยการ

เขต ผูบริหารเขตตองรู” นายชัชชาติกลาว

ไทยโพสต • “ธ.ก.ส.” แจงเปดประเทศ เปด

สถานบันเทิง ผับบารคาราโอเกะ หนุนราคา

สินคาเกษตรหลายรายการขยับเพิ่ม “หมู-โค

เนื้อ-กุงขาวแวนนาไม” ยืนหนึ่ง เทศกาล

ไหวบะจางกระทุงราคาขาวเปลือกเหนียว

เมล็ดยาวพุง สวนทางราคายางพารา-มัน

สําปะหลังราคาดิ่ง เหตุผลผลิตลนตลาด

เม� อวันที่ 2 มิถุนายน นายสมเกียรติ                                                                   

กิมาวหา รองผูจัดการธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ธ.ก.ส. คาด

การณราคาสินคาเกษตรในเดือน มิ.ย.2565 

โดยสินคาเกษตรที่มีแนวโนมราคาปรับตัว

สูงขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจาความชื้น 15% 

ราคาอยูที่ 8,896-9,046 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น

จากเดือนกอน 3.37-5.12%, ขาวเปลือกหอม                                                             

มะลิ ราคาอยูที่ 12,604-12,799 บาท/ตัน                                                          

เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 1.72-3.29%, ขาว

เปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยูที่ 8,744-

8,806 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.35-

1.07% เน� องจากมีความตองการใชในเทศ 

กาลไหวบะจาง ประกอบกับความตองการ

นําเขาขาวเหนียวของจีนเพิ่มขึ้น เพ� อใชใน

เทศกาลแขงขันเรือมังกร

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ความชื้นไมเกิน 

14.5% ราคาอยูที่ 10.17-10.33 บาท/กก. 

เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.92-2.51%, น้ําตาล

ทรายดิบ ราคาอยูที่ 20.45-20.98 เซนต/

ปอนด (15.41-15.81 บาท/กก.) เพิ่มขึ้น

จากเดือนกอน 1.35-7.45%, ปาลมน้ํามัน 

ราคาอยูที่ 10.91-11.15 บาท/กก. เพิ่มขึ้น

จากเดือนกอน 3.90-6.19% เน� องจากราคา

นํ้ามันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน ทําใหความ                                                         

ตองการใชพืชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ

ปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น, สุกร ราคาอยูที่ 96.59-

98.99 บาท/กก. เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 0.67-

3.17% เน� องจากปริมาณผลผลิตสุกรท้ังประ 

เทศยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค

และปญหาตนทุนการผลิตสุกรสูง สงผลให

เกษตรกรผูเลี้ยงชะลอการเลี้ยงสุกรเพ� อลด

ความเส่ียง ทําใหปริมาณสุกรในประเทศลดลง 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.5 พันราย ดับ 34 คน 

ศบค.ปรับตัวเลขใหม เลิกนับผูปวยไมมีอาการ ลด

วันแถลงเหลือเดือนละ 2 ครั้ง “อนุทิน” รับเปด

สถานบันเทิงโควิดพุง คาดแตะหม� น ชี้ฉีดวัคซีน

ชวยได ระทึก! สธ.ฟนธงสัปดาหหนาเจอ “ฝดาษ

ลิง” ในไทยแน�จากเทศกาลไพรด จับตานักเดินทาง 

6 ชาติ

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 2 มิถุนายน 

เวลา 12.30 น. พญ.สุมนี วัชรสินธุ ผูอํานวยการ

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผูชวยโฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 2,560 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 2,252 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 2,552 ราย, มาจากเรือนจํา 6 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 2 ราย หายปวย 

เพิ่มขึ้น 5,605 ราย อยูระหวางรักษา 36,190 ราย 

อาการหนัก 846 ราย ใสทอชวยหายใจ 417 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 34 ราย เปนชาย 23 ราย หญิง 

11 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 28 

ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสม

ระบายแคนผานงบฯ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
 ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
 ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9333
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คนทักว่า มาดีในบรรดาพรรคใหม่ด้วยกัน ก้าวย่าง 

“สร้างอนาคตไทย” ดูจะมีจังหวะจะโคนละเมียดละไม 

เหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศมากพรรคหน่ึง

ไม่เล่นการเมืองแบบเก่า ไม่เอาวาทกรรมเพื่อสร้างความ

สนใจ พุ่งเป้าไปท่ีปัญหาเศรษฐกิจ แล้วไม่ได้ทำาหน้าท่ีแค่ติง แต่

เสนอทางออกให้

แต่ไม่ได้หมายความจะทำาตัวเป็นเตมีย์ใบ้ ในฐานะคน ไม่ใช่

พระอิฐพระปูน หากถูกโจมตี พาดพิง มีแผนกสวนกลับแบบน่ิมๆ 

สไตล์ผู้ดี ไม่ล่อกันหัวร้างข้างแตก

ขณะท่ีพักน้ี “สร้างอนาคตไทย” กลายเป็นพวกไม่อยู่

กับท่ี ออกตระเวนตามต่าง

จังหวัดกันแทบทุกวัน คราว

ก่อนนู้นล่องใต้ไปเปิดตัวผู้

สมัคร ส.ส.  

ส่วนสัปดาห์ก่อน 

นัดพร้อมหน้าพร้อมตา ท้ัง 

“เส่ียอุต” อุตตม สาวนา

ยน หัวหน้าพรรค “เฮีย

สน” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

เลขาธิการพรรค “สุพล ฟอง

งาม” ประธานภาคอีสาน 

และ “เดอะต่อ” วัชระ 

กรรณิการ์ รองเลขาธิการ

พรรค ยกพลกันลงพ้ืนท่ี 4 

จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท้ังลงรับฟังปัญหา ท้ังเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.กันท่ี 

จ.หนองบัวลำาภู สกลนคร มุกดาหาร และอุบลราชธานี ถ่ินของ 

“สุพล” 

แล้วว่ากันว่า แม้จะเน้นเศรษฐกิจ แต่บรรยากาศบนเวที

ปราศรัยไม่ได้น่าเบื่อ “เฮียสน” โชว์ไฮปาร์ก พ่ีน้องชาวอีสานฟัง

กันเพลิน    

ฝ่ัง “เส่ียอุต” ท่ีลุคส์สุขุม ลงเน้ือหาสาระแบบเน้ือๆ โดย

เฉพาะปัญหาหน้ีเกษตรกรท่ีพรรคการเมืองต่างใช้ในการหาเสียง

ทุกรอบ แต่ข้อเท็จจริงปัจจุบันไม่ได้ทุเลาเบาบาง แต่ย่ิงหนักหน่วง 

หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยพูดเลยว่า ไม่สามารถ

แก้ไขได้ด้วยการพักชำาระหน้ีให้เกษตรกรแค่ปีสองปี เพราะ

ท่ีสุดแล้วหน้ีสินเหล่าน้ีจะกลับมาใหม่อยู่ดี แต่ต้องแก้ด้วย

การสร้างโอกาสในการหารายได้เพ่ิมให้เกษตรกรควบคู่ไปกับ

การปรับโครงสร้างหน้ีให้ยืดระยะเวลาออกไปอย่างเหมาะสม  

เรื่องน้ีพรรคไหนมีวิธีหรือเปล่าไม่รู้ แต่ “สร้างอนาคตไทย” มีแน่ 

เหลือแค่เป็นรัฐบาลให้มีอำานาจผลักดัน หุหุ.

ฌ.เฌอ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ตุนแต้มอีสาน

มี

ดู ส.ส.แล้วย้อนดูกีฬา

อุตตม สาวนายน

มื่อวาน (๒ มิ.ย.๖๕) ว้าวุ่นไปหมด ไม่รู้จะดูอะไรถูก!

ท้ังอภิปรายงบฯ ในสภา ท้ังถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง 

“เนช่ันลีกส์ 2022” จากตุรกี ท้ังถ่ายสดฟุตบอลเอเชียนคัพ จาก                   

อุซเบกิสถาน คู่ “สะท้านอาเซียน” ไทย-เวียดนาม

ความท่ีผมเป็น FC วอลเลย์บอลหญิงของไทย ประเภทตลอดชีพ 

เลยตัดสินใจเฝ้าหน้าจอช่อง ๒๕ รอดูวอลเลย์บอลดีกว่า

“อัจฉราพร คงยศ, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ชัชชุอร โมกศรี,              

พิมพิชยา ก๊กรัมย์, หัตถยา บำารุงสุข และทัดดาว นึกแจ้ง 

“๖ เซียนสาวแซ่บ” รุ่นใหม่....

 ฟอร์มกำาลังร้อนแรง ตบสะแด่วแห้ว ท้ังทรหด ไว หัวใจเดินร้อย 

ไม่น้อยหน้า “๗ เซียนสาว” ในตำานานท่ี “ข้ึนห้ิง” ไปแล้วแต่อย่างใด

๖ เซียนสาวแซ่บ ก็ไม่ทำาให้ผิดหวังจริงๆ!

 แต่แหม...ทำาเอาหัวใจจะวาย ตบกันถึง ๕ เซต นึกว่าจะเสร็จ

เซอร์เบียซะแล้ว 

ผลไทยชนะ ๓-๒ เซต สรุป ไทยแข่ง ๒ นัด ชนะท้ัง ๒ นัด 

นัดแรกชนะทีมชาติบัลแกเรีย นัดท่ีสองเมื่อวาน ชนะทีมชาติ 

เซอร์เบีย ซ่ึงเป็นทีมอันดับ ๑ ของตาราง 

เสาร์ท่ี ๔ มิ.ย. อย่าลืมตามดูเชียวนะ ไทยตบกับเบลเยียม ท่ีแพ้

เซอร์เบียมาแล้ว ก็ไม่ยากท่ีจะชนะอีก

ดูนักกีฬา “หนุ่ม-สาว” รุ่นใหม่แล้ว บอกตรงๆ ใจมันฟู ชื่นชม 

ยกย่องพวกเขาท้ังหลายเหล่าน้ันจริงๆ 

ได้กันคนละก่ีบาท-ก่ีสตางค์กัน ถ้าไม่ชนะ แต่เพื่อธงชาติไทยท่ี

หน้าอก พวกเขายอมตายถวายชีวิต

ชนะก็เฮกัน แล้วก็ลืมพวกเขาไป 

ส่วนท่ีแพ้ น่าเห็นใจท่ีสุด ไม่แยแสเขาก็ไม่ว่า แต่ขอแค่เห็น

คุณค่าจากการ “สู้เพื่อชาติ” ของพวกเขาบ้างจะได้ไหม?

ทุกวันน้ี มีแต่นักกีฬาเท่าน้ัน .....

ท่ีทำาให้ “เพลงชาติไทย” กระห่ึมก้องหู “ธงธาติไทย” โบกสะบัด 

ทำาเลือดฉีดพล่าน หัวใจฟูพองโต ในความเป็น “ชาติไทยของเรา”

ดูนักกีฬา แล้วย้อนดู ๕๐๐ ส.ส.ในสภา “บางพรรค-บางพวก”

ต้องบอกว่าเหมือน “ฟ้ากะเหว”

ไม่แค่เหวธรรมดา เป็น “เหวนรก” ถึงข้ันน้ัน!

เงินเดือนเท่าไหร่ เบ้ียบ้ายรายทางเท่าไหร่ บำานาญก็ยังมีให้

จนตาย

แล้วถามคำา นอกจากชังชาติ พยายาม “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” 

พยายามลบล้างความเป็นไทย พยายามช่วงชิงอำานาจหน้าด้านๆ เพื่อ

เอาบ้าน-เอาเมือง อย่างท่ีเป็นอยู่

ไม่ละอายใจกับหนุ่ม-สาวนักกีฬาเขาบ้างหรือ ท่ีเขาและเธอ

เหล่าน้ัน ท่ีสู้ยิบตา เพื่อคำาว่า “ชาติไทย”

โดยส่ิงตอบแทนท่ีพวกเขาได้มี ๒ อย่างเท่าน้ัน

ชนะ เสียง..ชม

แพ้ เสียง...ถุย!

น่ีก็เบื่อเฝ้าดูผลโหวตงบประมาณ รีบกลับบ้านไปกางมุ้งรอดูถ่าย

มีเพื่อนๆ อยากฟังแง่มุมต่างๆ ของในหลวง ร.10 ท่ีคนท่ัวไปไม่ทราบ

จากประสบการณ์ท่ีผมเคยถวายงานพระองค์ท่านอีก เพื่อนๆ บอกว่าอ่าน

แล้วดีต่อใจ ทำาให้เข้าใจพระองค์ท่านมากย่ิงข้ึน

ขอเล่าสมัยท่ีผมประจำาการอยู่ท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

นครหลวงเวียงจันทน์ 2 รอบ รอบแรกช่วงปี 2550-2554 และรอบท่ี 2 

ช่วงปี 2558-2560 

ในช่วงประจำาการรอบแรก ผมได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์

ท่านหลายวาระ เนื่องจากพระองค์ท่านทรงขับเครื่องบิน Boeing 737-400 

ของสายการบินไทย เท่ียวบิน กทม.-เวียงจันทน์ ซ่ึงเป็นเท่ียวบินพาณิชย์

ปกติ ในฐานะท่ีทรงเป็น กัปตันของการบินไทย

ทุกคร้ังท่ีสถานทูตได้รับแจ้งจากการบินไทย และทางในวังว่า

พระองค์ท่านจะทรงขับเครื่องบินมาท่ีเวียงจันทน์ ในฐานะกัปตันของ

การบินไทย 

แต่เน่ืองจากสถานะของพระองค์ท่านคือ องค์รัชทายาทของ

ในหลวง ร.9 ดังน้ัน ทางสถานทูตจึงจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมถวายอารักขา

ให้เต็มท่ีให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน ในหลายวาระพระองค์ท่านเมื่อ

ทรงขับเครื่องบินมาถึงเวียงจันทน์แล้ว ก็ทรงประทับรออยู่ในห้องกัปตัน 

(cockpit) เพื่อรอรับผู้โดยสารใหม่จากเวียงจันทน์ เข้า กทม. ต่อไป

ทางสถานทูตก็แค่จัดเตรียมห้องรับรองท่ีท่าอากาศยานวัดไต ไว้เผื่อ

กรณีท่ีพระองค์ท่านจะใช้ห้องเผื่อทรงเปล่ียนพระอิริยาบถ

แต่ก็มีบางวาระท่ีพระองค์ท่านเสด็จฯ เข้าเวียงจันทน์ เพื่อทรง

ประทับแรม 1 คืน เพื่อรอทำาหน้าท่ีในเท่ียวบินวันรุ่งข้ึน ซ่ึงก็ทรงปฏิบัติ

พระองค์เป็นปกติเหมือน ลูกเรือ (Air Crew) คนนึงของการบินไทยจริงๆ

และถึงแม้เราจะได้รับแจ้งจากทางในวังและทาง TG ว่าในกรณีท่ี

เข้ามาประทับแรมท่ีเวียงจันทน์น้ัน พระองค์ท่านไม่ประสงค์ให้มีพิธีต้อน

รับใดๆ 

ไม่ประสงค์ให้เตรียมขบวนเสด็จฯ  เพราะพระองค์จะทรงประทับ

ในรถตู้ท่ี TG จัดให้ ไม่ต้องมีการปิดถนน ไม่ต้องมีรถตำารวจนำาแต่อย่างใด

ท้ังส้ิน รถตู้พระท่ีน่ังก็ใช้การจราจรปกติเหมือนคนท่ัวไป    

อย่างไรก็ตามในสถานะท่ีทรงเป็นองค์รัชทายาทของแผ่นดิน ถึงแม้

จะเป็นพระราชประสงค์ดังกล่าว แต่ทว่าสถานทูตก็มิอาจวางเฉยได้  

ท่านทูตไทยจึงได้มอบหมายให้ผมไปแจ้งประสานกับทางการลาว 

ในท่ีน้ีคือ กรมพิธีการทูตลาว เพื่อให้ฝ่ายลาวทราบตามพระราชประสงค์

วันท่ีผมไปเจรจากับทางผู้ใหญ่ฝ่ายลาว ยังจำาคำาพูดของท่านผู้ใหญ่

ลาวได้ดีว่า ทางลาวบ่สามารถทำาตามท่ี “องค์มงกุฎ” ต้องการได้ดอก (ฝ่าย

ลาวเรียกพระองค์ท่านแบบน้ี เพราะตอนน้ันทรงดำารงพระอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แต่ตอนน้ีฝ่ายลาวเรียก

พระองค์ท่านว่า “เจ้ามหาชีวิต” นับต้ังแต่วันท่ีทรงข้ึนครองราชย์) 

ซ่ึงทางผู้ใหญ่ฝ่ายลาวรับทราบถึงพระราชประสงค์ดังกล่าว แต่มิ

สามารถวางเฉยได้เช่นกัน เพราะหากองค์มงกุฎ มาเกิดประสบเหตุอะไร

ข้ึนท่ีแผ่นดินลาว ทางฝ่ายลาวก็จะเสียใจและไม่สบายใจเป็นอย่างย่ิง

ผลสรุปการเจรจาคือ ทางฝ่ายลาวขอจัดตำารวจลับนอกเครื่องแบบ 

คอยถวายการอารักขาอยู่ห่างๆ รถท่ีฝ่ายตำารวจลาวใช้ก็ไม่ใช่รถตำารวจ แต่

เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลธรรมดา 

โดยฝ่ายลาวก็ประสานกับผม และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของไทย

ประจำาลาว (ซ่ึงต้องทำาตามหน้าท่ี “ราชองครักษ์” ด้วย) ตลอดเวลา

โดยท้ังฝ่ายไทยและฝ่ายลาวแต่งตัวนอกเครื่องแบบ คอยเฝ้า

ถวายอารักขาอยู่ห่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ีประทับอยู่ในลาว

ท่ีเป็นความทรงจำาท่ีประทับใจผมจนถึงทุกวันน้ี คือ เมื่อรถตู้

พระท่ีน่ังท่ีทรงประทับร่วมกับลูกเรือการบินไทย ผ่านท่ีบริเวณ “ประตู

ชัย” ท่ีเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเวียงจันทน์ พระองค์ท่านก็

เสด็จฯ ลงมาถ่ายรูปร่วมกับคนอื่นๆ ด้วย 

ในตอนน้ันท่ีบริเวณประตูชัย ก็มีนักท่องเท่ียวพอสมควร แต่

ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระองค์ท่าน สักพักผมกับผู้ช่วยทูตทหารท่ีคอยเฝ้า

อารักขาอยู่ห่างๆ 

สักพักก็ได้ยินช่างถ่ายรูปชาวลาวคนนึงท่ีคอยถ่ายรูปให้กับนัก

ท่องเท่ียวแถวน้ัน พูดกับคนลาวด้วยกันพร้อมช้ีไปท่ีพระองค์ท่านว่า คน

คนน้ันเหมือน “องค์มงกุฎ” ของไทยมากเด้อ

ผมกับผู้ช่วยทูตทหารก็ได้แต่อมย้ิม ไม่ได้ตอบว่าอะไร สักพักหลัง

จากถ่ายรูปเสร็จก็เสด็จฯ ข้ึนรถตู้เข้าโรงแรมท่ีพักต่อไป

ตอนค่ำาทรงอยากไปเสวยพระกระยาหารค่ำาร่วมกับทีมลูกเรือ

ของ TG ทางฝ่าย TG ก็เลยหารือกับทางสถานทูตและฝ่ายลาวว่าจะ

เลือกร้านอาหารใดดีท่ีอยู่ริมโขง และบรรยากาศสบายๆ

สุดท้ายก็เลือกได้ร้าน “โขงวิว” ท่ีทุกฝ่ายมองว่าเหมาะสมท่ีสุด 

เพราะกว้างขวาง โอ่โถง วิวทิวทัศน์ดี 

ก็เผอิญอีกเช่นกันท่ีร้าน “โขงวิว” น้ี เจ้าของเป็นชายหนุ่มชื่อ 

พุด เป็นลูกผู้ใหญ่ลาว (ตอนน้ันบิดาของพุดเป็น รมว.ศธ.ของลาว และ

ปัจจุบันบิดาของพุด คือ ท่านพันคำา วิพาวัน นายกรัฐมนตรีของ สปป.

ลาว) 

พุดน้ีสนิทสนมกับผมดี เพราะทางสถานทูตได้ให้ทุนพุดไปเรียน

จนจบปริญญาตรีท่ีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (ปัจจุบันเท่าท่ีทราบ พุดกำาลัง

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท่ี ม.แม่โจ้) 

พอพุดทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จฯ มาเสวยพระกระยาหาร

ค่ำาเป็นการส่วนพระองค์กับทีมลูกเรือ TG  พุดก็ดีใจมากตื่นเต้น ถาม

ผมว่าต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษม้ัย 

ผมก็บอกพุดไปว่า ทำาตัวสบายๆ พระองค์ท่านไม่ต้องการให้

ทางร้านจัดเตรียมพิธีอะไรให้เป็นท่ีเอิกเกริก ขอแต่ว่าให้พุดช่วยเตรียม

สำารองโต๊ะ ในบริเวณท่ีเป็นสัดส่วน และบอกพ่อครัวแม่ครัวให้โชว์ฝีมือ

ทำาอาหารลาวถวายพระองค์ท่านให้เต็มท่ีเท่าน้ันก็พอ

ส่ิงท่ีผมเล่าสู่ให้เพื่อนๆ ฟังน้ีไม่เคยเล่าท่ีไหนมาก่อน จึงอยาก

ถ่ายทอดให้เพื่อนๆ รับทราบถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน

ในอีกแง่มุมนึงท่ีคนท่ัวไปอาจไม่ทราบครับ

#ทรงพระเจริญ

Cr.Fuangrabil Narisroj

..............................

จบครับ!

สดฟุตบอล “ไทย-เวียดนาม” ตอน ๔-๕ ทุ่มดีกว่า

ก็อย่างท่ีคุยกันไปวันแรก......

ดูแค่คู่เปิดฟลอร์ “ชลน่าน” กับ “นายกฯ” มันก็จบแล้ว!

 “ฝ่ายค้าน-เพื่อไทย” ถูกนายกฯ ทุ่มกระสอบข้าวสาร “โกงจำานำา

ข้าว” กว่า ๙ แสนล้านยุค “ย่ิงลักษณ์” กลับไป ทับแบนแต๊ดแต๋

ก็แส่เอง แล้วจะโทษใคร จริงม้ัย..ชลน่าน?

เอาละ.....

วันน้ี “วันดี-วันมงคล” บ้านเมืองไทยเรา กำาลังเข้าสู่คำาว่า “ฟ้าหลัง

ฝน” จะมีแต่เรื่องดีๆ เรื่องเป็นมงคล ไหลเพ่ิมพูนเข้ามา

น่ันหมายถึง การลงทุน การส่งออก การท่องเท่ียว การเดินทางมา

เยือนราชอาณาจักรไทยของเหล่าอาคันตุกะ ในฐานะ “แขกรัฐบาล และ

แขกบ้าน-แขกเมือง”

ชนิดท่ีต้องใช้คำาว่า “หัวกระไดบ้านไม่แห้ง”!

“ซาอุดีอาระเบีย” กับ “ไทย” ฟ้ืนสัมพันธ์ในรอบกว่า ๓๐ ปี ชนิด

ท่ีคิดกันไม่ถึง เป็นผลงานท่ีต้องบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์การเมือง-การ

ต่างประเทศ

ต้องให้เครดิตนายกฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เต็ม ๑๐๐!

และวานซืน ๑-๒ มิ.ย. เป็นเรื่องน่ายินดี “นายพันคำา วิพาวัน” นายก

รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นำาคณะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกรัฐบาล

ไทย และมีความตกลงในความร่วมมือระหว่างลาวกับไทยในทุกมิติ

“ลาว-เขมร-พม่า-เวียดนาม-ไทย-จีน” น่ี มันเป็นอะไรท่ีมากกว่าคำา

ว่า “ประเทศบ้านใกล้-เรือนเคียง”

คือมันเป็น ท้ังพ่ี-ท้ังน้อง-ท้ังญาติพ่ีน้อง “ตัดกันไม่ตาย-ขายกันไม่

ขาด” ก่อนมีประวัติศาสตร์อนุภาคลุ่มน้ำาโขงด้วยซ้ำา

เป็นนิมิตหมายท่ีดีมากๆ ท่ีได้เห็น ๒ ประเทศไทย-ลาวใกล้ชิด รัก

ใคร่ มีจิตร่วมทุกข์-ร่วมสุข เป็นเน้ือเดียวกัน

ลึกซ้ึงเกินบรรยายท่ีได้เห็น “ไทย-ลาว” แนบแน่นกันเช่นน้ี 

อยากให้อ่านเรื่องน้ี “Fuangrabil Narisroj” ท่านโพสต์ 

ผมอ่านท่ีเขาแชร์กันต่อๆ มา ก็ลอกมาให้อ่านอีกที ดังน้ี

...........................

ภาพพ่อ

เ

ผ่านงบ

ตลอด 2 วันท่ีผ่านมาว่า เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ไม่มีเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงการ

อภิปรายมีข้อท่ีสังเกตว่าผู้อภิปรายของ

ฝ่ายค้านหลายคน พอพูดเสร็จจะมีข้อแนะ

เพื่อเป็นทางออก ไม่ได้ตำาหนิอย่างเดียว

เพื่อเป็นเหตุผลว่าทำาไมจะไม่รับหลักการ 

แต่รัฐบาลยังมีความคิดเดิมว่าเรามีแต่ด่า

และตำาหนิ จึงฝากถึงรัฐบาลว่า ถ้าฟังให้ดี

ทุกคนเสนอทางออกท่ีเป็นประโยชน์ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ฝ่ายค้าน

ยึดม่ันชัดเจนว่าจะลงมติไม่รับหลัก และ

เท่าท่ีดูการอภิปรายมาตลอด 3 วัน ก็ยัง

หนักแน่นว่าสมาชิกของเราไม่เห็นชอบ 

ไม่รับหลักการ

“ม่ันใจเสียงสวิงท่ีโหวตคว่ำาร่าง 

พ.ร.บ.งบฯ ฉบับน้ี เราได้ช้ีเหตุผลให้เห็น

ว่าไม่สมควรท่ีจะโหวตรับงบประมาณ 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีจัดงบไม่เหมาะสม

กับพ้ืนท่ี ไม่เรียงลำาดับความสำาคัญ ไม่

เหมาะกับสถานการณ์ เรียกว่างบส้ินหวัง

ท่ีมีจำานวนมาก รวมถึงงบท่ีจะส่อไปในทาง

ทุจริต” หัวหน้าพรรค พท.กล่าว

พท.อัดเละงบ‘คมนาคม’

จากน้ันเวลา 09.00 น. การอภิปราย

ได้เร่ิมข้ึน มีนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ทำาหน้าท่ีประธานท่ี

ประชุม โดยนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อภิปรายงบ

กระทรวงคมนาคมว่า ก่อนปี 62 ปกติงบ

จะเปล่ียนตามหัวและความยากจน งบจีดี

พีของแต่ละพ้ืนท่ี ภาคไหนยากจนรัฐบาล

ก็ช่วยเยอะ แต่ตอนน้ีมันไม่ใช่แบบน้ัน 

กระทรวงคมนาคมได้งบไปท้ังหมด 5.7% 

ของงบประมาณประเทศ โตข้ึน 4.2% 

ถามว่างบไปอยู่ท่ีไหน โดยรัฐบาลใช้งบ

ประมาณในการก่อสร้างถึง 15% ของงบ

ประเทศ คิดเป็นเงิน 500,000 ล้านบาท 

โดยเฉพาะกรมทางหลวงและทางหลวง

ชนบทมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากท่ีสุด

ถึง 1.58 แสนล้านบาท หรือกว่า 31% ขอ

งบก่อสร้างท้ังประเทศ โดยมีงบประมาณ

เงินกู้ผูกพันและมีผลกระทบต่อการคลัง

มากท่ีสุด คาดว่าจะมีการต้ังงบกินยาวข้าม

ปี โดยงบประมาณ 5 อันดับแรก กระทรวง

คมนาคมมีงบผูกพันไว้ 300,000 ล้าน

บาท และงบใหม่ประมาณ 50,000 ล้าน

บาท ซ่ึงมากกว่ากระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงกลาโหม

“ผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนพ่ีน้อง 

จ.บุรีรัมย์ แต่มันผิดปกติต้ังแต่รัฐบาลชุด

น้ีเข้ามาบริหารประเทศต้ังแต่ปี 62 งบ

เปล่ียนไปมาก โดยไม่มีเหตุผลและไม่เกิด

ประโยชน์ เพื่อเอาตังค์ทอนและหัวคิว 

ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุจังหวัดเชียงใหม่

มีประชากรประมาณ 1.7-1.8 ล้านคน 

ส่วนประชากรท่ี จ.บุรีรัมย์ มีประมาณ 

1.5 ล้านคน แต่รายได้ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดทำารายได้นักท่อง

เท่ียวมีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย กระทรวง

คมนาคมท่ีให้อบจ.เชียงใหม่ อยู่ท่ี 3,120 

ล้านบาท แต่ จ.บุรีรัมย์ได้งบ 6,487 ล้าน

บาท โดยได้รับมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ถึง

สองเท่า” นายวิสารกล่าว

ส.ส.เพื่อไทยรายนี้ระบุว่า เรื่อง

ที่แย่ที่สุดถามว่ามีการตกลงเพื่อทุจริต

เชิงนโยบายหรือไม่ เช่นที่ จ.ยโสธร

และ จ.อำานาจเจริญ มีงบ อบจ. อยู่ที่ 

122 ล้าน, จ.อุบลราชธานี มี 522 ล้าน 

เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ แต่ จ.ศรีสะเกษ

ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปหาเสียง

ไว้ เขาก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อบอก

ว่าถ้าได้ ส.ส.ยกจังหวัดอีก 2 ตำาแหน่ง 

อบจ.ศรีสะเกษ จะได้งบประมาณ 940 

ล้านบาท แม้ว่าตอนนี้ประเทศมีหนี้

สาธารณะสะสมกว่า 9.9 ล้านล้าน มี

หนี้จากรัฐวิสาหกิจ 8.7 แสนล้าน หนี้ค้ำา

ประกันอีก 2.5 แสนล้านบาท แต่เงินภาษี

ของประชาชนถูกนำาไปละเลง เพื่อเป็น

จังหวะให้กระทรวงคมนาคมเรียกค่าไถ่

เวลา 10.05 น. นายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพื่อไทย อภิปรายถึงความไม่โปร่งใส

ในกระทรวงต่างๆ อาทิ การประมูล

โครงการบริหารจัดการท่อส่งน้ำาในพื้นที่

ภาคตะวันออก ของกระทรวงการคลัง 

การจัดซื้อเรือดำาน้ำาของกองทัพเรือที่

ไม่มีเครื่องยนต์ จัดซื้อ UAV อากาศยาน

ไร้คนขับของอิสราเอล รุ่น HERMES 

900 ที่ซื้อในราคา 1,340 ล้านบาท ซึ่ง

แพงกว่าประเทศฟิลิปปินส์ที่ซื้อได้ ใน

ราคา 340 ล้าน การจัดซื้อเครื่องบินขับ

ไล่ F-35 ของกองทัพอากาศ ที่ไม่ติดตั้ง

อาวุธมูลค่า 2.1 พันล้านบาท ซึ่งอยาก

ถามว่าการจัดซื้อเหล่านี้ในสถานการณ์

ที่เศรษฐกิจไม่ดีเหมาะสมหรือไม่

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมขณะน้ีกำาลังจะมีการ

แต่งต้ังผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำานวย

การด้านวิศวกรรมระดับสูงของสำานัก

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา แต่ปรากฏว่ามี 

“เฮีย ซ.โซ่” ชื่อคล้ายร้านอาหารจีนชื่อดัง

ย่านคลองสาน เรียกเงินจำานวน 8 หลักกับ

ข้าราชการ แต่ข้าราชการไม่มีเงินให้ โดย

เมื่อวันท่ี 20 พ.ค.ท่ีผ่านมา ต้องประชุม

เพื่อแต่งต้ังตำาแหน่งดังกล่าว แต่ท่ีสุดก็

ต้องเลื่อนออกไป จนถึงวันน้ีก็ยังคงไม่ได้

แต่งต้ัง ถ้านายกฯ ต้องการปราบโกง ให้

ส่งคนมาให้ผม จะไปหานายกฯ เพื่อมอบ

ข้อมูลให้” นายยุทธพงศ์กล่าว   

เช่นเดียวกับ นายพัฒนา สัพโส 

ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปราย

การจัดงบประมาณกระทรวงคมนาคม ท่ี

พุ่งเป้าไปท่ี จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

และนครราชสีมา โดยระบุว่า มีบาง

พรรคการเมืองเปิดตัวจะเอา ส.ส. 3-4 

จังหวัดน้ียกจังหวัด ย่ิงถ้าเปิดตัวสมัคร 

ส.ส.เมื่อไร จะเข้าใจมากข้ึนว่าใครจะไป

อยู่กับใคร

“ขอให้ กมธ.ทำาหน้าท่ีเต็มท่ี ปรับ

ลดงบประมาณเหล่าน้ีลงในวาระสอง 

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายแลนด์สไลด์เพื่อ

ไทย แต่มาวันน้ีถูกแย่งซีนโดยกระทรวง

คมนาคม เป็นแลนด์สไลด์งบประมาณไป

อีสานใต้ ไม่มีรัฐบาลใดกล้าทำามาก่อน” 

นายพัฒนากล่าว

บ๊ิกตู่ล่ันวาระ 2 พร้อมปรับ

ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ 

ช้ีแจงกรณีงบประมาณของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ตร.) ท่ีนางอมรัตน์ โชค

ปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล อภิปรายไว้ว่า ให้ความสำาคัญกับ

พนักงานสอบสวน เพื่อความก้าวหน้าจึง

แก้ไขระเบียบให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีจะเป็น

หัวหน้าสถานีตำารวจ ต้องผ่านการดำารง

ตำาแหน่งพนักงานสอบสวนมาก่อน และ

จะบรรจุพนักงานสอบสวนเพ่ิม 1,700 

นาย รวมพนักงานสอบสวน 1.3 หมื่นนาย 

พร้อมกับบรรจุผู้ช่วยพนักงานสอบสวนช้ัน

ประทวน 3,500 นาย เพื่อแบ่งเบาภาระ

จากคดีท่ีเพ่ิมข้ึน

  “งบประมาณของตำารวจตระเวน

ชายแดน (ตชด.) ท่ีสมาชิกบอกไม่มีความ

จำาเป็น รวมถึง รร.ตำารวจตระเวนชายแดน 

ภารกิจหลักคือป้องกันไม่ให้รุกล้ำาอธิปไตย 

ดูแลผลประโยชน์ชาติ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เพื่อดูแลประชาชนในถ่ินทุรกันดาร 

ยากท่ีครูท่ัวไปจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้ 

งบประมาณ 3 พันล้านบาท จึงเหมาะสม 

ขอให้นึกถึงหัวอกคนทำางานตามชายแดน

บ้าง เขาเส่ียงภัยทุกวัน เขาก็มีครอบครัว มี

ชีวิตจิตใจเหมือนกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนงบ

ประมาณของกระทรวงกลาโหม ก็

พยายามใช้งบอย่างจำากัด เพ่ือเตรียม

พร้อมถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอนาคต ไม่มีใคร

รับประกันได้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนบ้าง เรา

ประมาณการตามความจำาเป็นในการ

จัดหา จัดซ้ือยุทโธปกรณ์ 2 ปีท่ีผ่านมาเรา

ลดงบไปมากพอควร แต่ขอความเห็นใจ

ว่าการจัดทำางบพวกน้ีต้องจัดทำาแผนงาน

ไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุ

แล้วค่อยจัดหา แต่ในเมื่อท่านบอกแพงก็

ซ้ือเท่าน้ีก่อน

 “ขอให้เข้าใจกันบ้าง ไม่ใช่ว่าผม

อยากซ้ือไม่สนใจประชาชน ถ้าพูดกันแบบ

น้ีจะอยู่กันอย่างไร ผมไม่ได้โทษใคร แต่

อยากพูดให้ฟัง” นายกฯ กล่าว

เวลา 14.00 น. นายพิจารณ์                    

เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล อภิปรายงบกระทรวงกลาโหม 

ระบุว่า แม้งบภาพรวมการจัดซื้ออาวุธ

ลดลง แต่งบบุคลากร จำาพวกเงินเดือน 

เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่างๆ เพิ่มจาก 45% 

เป็น 54% โดยเฉพาะกองทัพบกเพิ่มจาก 

52% เป็น 62% รวมแล้วกว่า 19,000 

ล้านบาท เพราะมีนายพลมากเกินไป 

โดยเฉพาะงบทหารเกณฑ์ มีความจำาเป็น

อย่างไรถึงลดไม่ได้ เพื่อไปพัฒนางาน

ด้านอื่นของกองทัพ

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.

กลาโหม ช้ีแจงว่า งบเพ่ิมข้ึนจริง แต่

เป็นการเลื่อนช้ันเงินเดือน และเป็นเงิน

บำาเหน็บตามสิทธ์ิ ไม่ได้เพ่ิมงบเนื่องจาก

กำาลังพลเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด รวมท้ังขณะ

น้ีเรามีแผนปรับลดภายใน 10 ปี หรือ

ภายใน ก.ย.70 ต้องลดให้ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าทำาได้จะทำาให้กำาลังพลลดไป 12,000 

นาย ประหยัดงบบุคลากรได้ 2,100 ล้าน

บาท ยืนยันท่ีกองทัพเตรียมกำาลังพลไว้

เพ่ือรักษาความม่ันคงและปกป้องผล

ประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่เตรียมไว้

เพื่อรบกับใคร  

เวลา 15.15 น. พล.อ.ประยุทธ์

ช้ีแจงว่า การจัดสรรงบประมาณท่ีระบุ

ว่าให้บางจังหวัดมาก ข้อเท็จจริงเป็นการ

เสนอมาตามข้ันตอน หากจัดสรรให้ได้ 

จะจัดสรรให้ ท้ังน้ี การลงพ้ืนท่ีพบว่า

บางจังหวัดผู้ว่าฯ หอการค้าของบหาก

จัดสรรงบกลางให้ได้ จะดำาเนินการให้ไม่

ต้องกังวล ท้ังน้ีส่ิงท่ีตนดำาเนินการนึกถึง

ประชาชนและคำานึงถึงกฎหมายท่ีมีอยู่ 

ไม่ได้มุ่งหวังมีผลประโยชน์ใดๆ โดยตน

ขอแค่ให้ร่วมมือกันและดำารงสถาบันหลัก

ของชาติ 

“หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 

2566 ผ่าน ในวาระสองกรรมาธิการต้อง

ปรับแผนต่างๆ เพ่ิมข้ึน งบท่ีน้อย ท่ีถูกปรับ

ลดต้องจัดสรรให้ รัฐบาลต้องดำาเนินการ

ตามกฎหมาย ท้ังน้ีผมขอขอบคุณด้วยใจ

จริง ไม่มีโกรธเป็นการส่วนตัว” 

จากน้ันเวลา 15.45 น. ระหว่าง 

พล.อ.ประยุทธ์เดินทางออกจากรัฐสภา 

ได้กล่าวถึงภาพรวมการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 ตลอดช่วง 3 วันท่ีผ่าน

มาว่า ข้ึนอยู่กับประชาชน ให้ประชาชน

เป็นคนมอง แล้วเราก็พูดกับประชาชน

ด้วย ประชาชนเป็นคนมอง เป็นคนตัดสิน

ใจว่าตนทำาอะไรไปแล้วบ้าง  

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 15 มิ.ย.

เวลา 16.55 น. หลังจาก ส.ส.ฝ่าย

ค้าน และฝ่ายรัฐบาลได้สลับกันลุกข้ึน

ช้ีแจงอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาพรรค

เศรษฐกิจไทยอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ ท่ี

ทำาหน้าท่ีประธานการประชุม ได้สอบถาม 

ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยท่ีส่งรายชื่อเตรียม

อภิปรายมาหลายคนว่าจะใช้เวลาการ

อภิปรายของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน 

เพราะไม่ได้แจ้งมา แต่ปรากฏว่าไม่มี 

ส.ส.พรรคเศรษฐกิจคนใดช้ีแจง ทำาให้นาย

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ และวิปรัฐบาล ลุกข้ึน

ช้ีแจงแทนว่า ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยจะ

ใช้เวลาของฝ่ายรัฐบาลในการอภิปราย

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 

เวลา 17.10 น. น.ส.เบญจา แสง 

จันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้

อภิปรายเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ

เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยระบุ

ว่า ในช้ันกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 

ขอเรียกร้องให้ส่งตัวแทนหรือผู้เก่ียวข้อง 

ส่วนราชการในพระองค์ท่ีขอรับงบกว่า 8 

พันล้านบาทน้ัน มาช้ีแจงต่อกรรมาธิการ

ว่า นำางบไปใช้ในส่วนใดบ้าง 

“การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณเมื่อปี พ.ศ.2565 หลังอภิปราย

จบ ได้ถูกร้องเรียนว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์

ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใน

คร้ังน้ีจึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาฯ 

วินิจฉัยว่า ส.ส.มีเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ

ในการอภิปรายงบประมาณในทุกหน่วย

งานท่ีขอรับงบประมาณได้หรือไม่ หรือมี

การห้ามไม่ให้อภิปรายบางหน่วยงานหรือ

ไม่” ส.ส.พรรคก้าวไกลรายน้ีระบุ  

อย่างไรก็ดี นายสุชาติช้ีแจงว่า เรา

อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ การประชุมสภา

ก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับ เราได้ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ  

เมื่อเวลา 20.30 น. พล.อ.ประยุทธ์

ได้เดินทางกลับเข้ารัฐสภาอีกคร้ังเพื่อเข้า

ร่วมประชุมสภา โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า 

ดูเหมือนว่าการพิจารณาในวาระแรกวัน

น้ีเป็นไปอย่างราบรื่น พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า ก็คาดว่าแบบน้ัน ก็ต้องช่วยกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การพิจารณาใน

วาระ 2 และ 3 มีอะไรน่าหนักใจหรือ

ไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็อย่าเพ่ิงไป

คิดอะไรให้มันล่วงหน้ามากนัก มันไกลไป

วันเดียวกัน นพ.ชลน่านกล่าวถึง

การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นราย

บุคคลว่า ท่ีประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมี

มติจะยื่นญัตติในวันท่ี 15 มิ.ย.น้ี โดยนัด

หมายกับฝ่ายเลขาฯ ของประธานสภาฯ 

ส่วนเวลาจะแจ้งกลับมาอีกที สำาหรับราย

ชื่อผู้ถูกอภิปราย จะสรุปในวันท่ี 6 มิ.ย.น้ี

ว่าจะมีใครบ้าง 

“ขณะน้ีให้แต่ละพรรคไปเขียน

ญัตติของแต่ละพรรค โดยท่ีพรรคเพื่อไทย

จะเป็นผู้สรุปและเขียนญัตติรวมเพื่อยื่น

ร่วมกัน ซ่ึงจะมีรายละเอียดผู้ถูกอภิปราย 

ข้อกล่าวหา ผู้ท่ีจะอภิปราย และเวลาท่ี

จะใช้ เวลาน้ีจะยังไม่เปิดชื่อ เพราะพรรค

เพื่อไทยก็ยังมีรายชื่อบุคคลอยู่มาก แต่ท่ี

จะยื่นแน่นอนคือ พล.อ.ประยุทธ์” นพ.ชล

น่านกล่าว

ถามถึงการพิจารณาร่างกฎหมาย

ลูก 2 ฉบับ จะมีความชัดเจนอย่างไร 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราขอเล่ือนการ

พิจารณามาเป็นวันท่ี 9-10 มิ.ย. แต่วิปรัฐ

บาลไม่เห็นชอบด้วย โดยวันดังกล่าวจะ

เป็นการพิจารณากฎหมายปฏิรูปตำารวจ 

ดังน้ันคาดการณ์ว่าเมื่อพิจารณากฎหมาย

ฉบับน้ีเสร็จ จะนำากฎหมายลูก 2 ฉบับเข้าสู่

วาระการพิจารณาในท่ีประชุมสัปดาห์ถัด

ไป ถ้ากฎหมายปฏิรูปตำารวจยังไม่เสร็จ ก็

ต้องรอให้เสร็จก่อน โดยกฎหมายฉบับน้ี

ค่อนข้างยาว มีกว่า 100 มาตรา แต่ทาง

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสแล้วว่าจะมีการ

ประชุมร่วมทุกสัปดาห์ ดังน้ันเมื่อกฎหมาย

ปฏิรูปเสร็จเมื่อไหร่ก็จะพิจารณากฎหมาย

ลูก 2 ฉบับต่อ

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านมีมติจะยื่น

ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ว่า ไม่ว่าฝ่ายค้านจะยื่นวันน้ี หรือ

ว่าหากยังหาข้อมูลไม่ได้แล้วจะ

เล่ือนไปย่ืนปีหน้าแทน เพ่ือไม่

ให้เสียหน้าหลังโหมโรงมาแล้ว

หลายรอบ รัฐบาลก็พร้อมช้ีแจง

เสมอ เพราะรัฐบาลม่ันใจว่าไม่

ได้ทำาอะไรผิด และจะใช้โอกาส

น้ีช้ีแจงฝ่ายค้านด้วยว่าท่ีผ่านมา

ได้บิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรไป

บ้าง เพื่อคลายความสับสนให้กับ

ประชาชน.
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ที่นั่งเขียนต้นฉบับ “ปักธงธรรม” ตรงกับคืนวันพระที่ ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่เพิ่งว่างจากกิจการงาน.. ภายหลังจากลง

อุโบสถ ฟังสวดปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ สิกขาบท สวดมนต์ แสดง

ธรรม.. เมื่อตอนห้าทุ่มเศษ มีข่าวชิ้นหนึ่งส่งมาถึง ให้เกิดความสังเวช

ด้วยเป็นข่าวการจากไปของ Prince Adnan Aurangzeb แห่ง Swat /                                                                                    

Pakistan .. ที่มีความเกี่ยวข้องกับเมื่อครั้งเดินทางไปเยือนพุทธสถาน

มรดกโลกในปากีสถาน.. จึงได้เขียนคำาไว้อาลัย เพื่อระลึกถึงคุณงาม

ความดีของ Prince Adnan .. ที่เคยมีต่อกันมา โดยเฉพาะในการทำางาน

ฟื้นฟูแหล่งอารยธรรมของพุทธศาสนาในปากีสถานให้คืนมามีคุณค่า

อันยิ่งต่อชาวโลกอีกครั้ง...

ในฉบับที่แล้วได้เขียนถึง กรณี ภิกษุโครงการจิตอาสา กำาลังใจ 

พัชรธรรม.. ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยแบ่งกลุ่มกันพำานักในจังหวัดต่างๆ เพื่อจะได้ร่วมงานการ

จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบเนื่องต่อไปอย่างมั่นคง แข็งแรง 

บนแผ่นดินภาคใต้ตอนล่าง ที่ถูกรบกวนจากกระแสการก่อการร้ายที่

พยายามเอาศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง.. จนนำาไปสู่การพยายามรังแก ขับ

ไล่ ทำาร้าย ฆ่าฟัน ชาวไทยพุทธ.. ไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่ ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใดๆ ทางโลก...

ก่อนที่ภิกษุพัชรธรรมจะเดินทางลงไปปฏิบัติศาสนกิจในแดนใต้

ตอนล่าง จึงได้มีการเข้าคอร์สอบรมเพื่อถวายความรู้ ความเข้าใจ ใน

บริบทสังคมการเมือง.. ศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีความอ่อนไหว

พอสมควรในกระแสการก่อการร้าย ที่พยายามยึดโยงเกี่ยวข้องไปใน

ทุกมิติจิตวิญญาณของประชาชนทุกหมู่เหล่า.. ทุกศาสนาในพื้นที่

ด้วยการเตรียมความรู้ .. ความเข้าใจไปอย่างถูกต้องตามทำานอง

คลองธรรม.. เข้าใจเหตุผล.. สังคมและบุคคลในพื้นที่ จึงได้เห็นการ

ปฏิบัติศาสนกิจครบสมบูรณ์ตลอดต่อเนื่องมาจนจะครบ ๑๕ วัน ใน ๓๑ 

พ.ค.๒๕๖๕ นี้.. ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สมดังที่ชาวบ้าน

ในพื้นที่ได้กล่าวด้วยความยินดีว่า.. “มีปีติอย่างยิ่ง.. มีความสุขอย่าง

ยิ่ง ที่ ได้เห็นภาพพระสงฆ์เดินบิณฑบาตในยามเช้าอีกครั้ง”.. แม้ว่า

บางพื้นที่จะต้องมีทหารถืออาวุธเดินคุ้มครอง ถวายงานเป็นลูกศิษย์

วัด คอยรับข้าวของ อาหาร ถุงแกง ขนมนมเนย ที่ชาวบ้านใส่บาตร..

จากความพรั่งพร้อมของการลงไปประกอบศาสนกิจดังกล่าว

ของ ภิกษุในโครงการจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม ในพื้นที่ ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นไปเพื่อประโยชน์และความ

สุขของพุทธศาสนิกชนแล้ว.. ยังเป็นกำาลังใจให้คณะภิกษุในพื้นที่ ได้มี

ความบันเทิงรื่นเริงเบิกบานใจ.. ในการที่มีเพื่อนสหธรรมิก.. มาอยู่ร่วม

ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ด้วย...

..จึงเกิดความตื่นตัวขึ้นอีกครั้งของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดที่

ได้รับทราบข่าวสาร.. ดังที่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนเป็นกำาลังใจให้กัน

และกัน...

เรื่องกำาลังใจ.. นับว่าเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งของทุกฝ่าย ไม่

เว้นพระสงฆ์องคเจ้าทั้งหลาย โดยเฉพาะเมื่อกำาลังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ในด้านชีวิตและทรัพย์สิน.. ที่ส่งผลต่อวิกฤตในปัจจัยแห่งการบริโภค.. 

และโรคาพยาธิทั้งหลายที่แพร่ระบาด.. คุกคามไม่เว้นพระสงฆ์-

สามเณร.. ชาวบ้าน...

..ยิ่งเมื่อได้รับทราบข่าวสารจากภิกษุพัชรธรรมทุกชุดที่ประจำา

อยู่ ในแต่ละจังหวัด.. ในพื้นที่ชายแดนใต้.. ยิ่งได้เห็นน้ำาจิตน้ำาใจ

อันประเสริฐของภิกษุในชายแดนภาคใต้เหล่านั้น ที่แม้มิได้มีกำาลัง

มากมาย.. แต่กลับมีจิตใจเข้มแข็ง มีกำาลังใจเป็นเลิศ ที่พร้อมจะต่อสู้

กับปัญหาอุปสรรคทั้งปวง.. โดยเฉพาะภัยจากก่อการร้าย.. โดยสันติ

วิธี.. ด้วยธรรมวิธีในวิถีพุทธ... ดังที่มีคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดว่า...

เมื่อยามถูกใส่ร้าย .. พึงนิ่งสงบ

เมื่อยามถูกทำาร้าย .. พึงวางเฉยอย่างมีสติ....

เมื่อยามถูกเสียดสี .. พึงอดกลั้น

เมื่อยามถูกเบียดเบียน .. พึงอดทน....

ซึ่งตรงตามหลักปฏิบัติ เพื่อการทำาหน้าที่ “สมณทูต” ผู้เผยแผ่

หลักธรรมคำาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ที่จะต้องเคารพในพระโอวาท

ปาฏิโมกข์.. ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสข้อปฏิบัติไว้ว่า...

การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำาร้าย ความสำารวมในพระปาฏิโมกข์

การขบฉันแค่พอประมาณ การนั่งนอนในที่สงัด..

การบำาเพ็ญเพียรพัฒนาจิต.. นั่นเป็นข้อปฏิบัติ

ของภิกษุในพระธรรมวินัยของพระองค์..!!

จากแนววิธีปฏิบัติดังกล่าว หากค้นคว้าลงไปในพุทธประวัติก็

จะพบตัวอย่างหนึ่งที่ ภิกษุในโครงการพัชรธรรม .. พึงควรศึกษา ซึ่ง

เป็นแบบอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสยกย่อง ได้แก่ กรณีพระปุณณะจาก

แคว้นสุนาปรันตะ .. ตามประวัติเกิดที่เมืองท่า สุปปารกะ เมื่อเติบโต

ขึ้นจึงทำาอาชีพค้าขายร่วมกับน้องชาย ผลัดกันนำากองเกวียน ๕๐๐ เล่ม 

เที่ยวค้าขายตามหัวเมืองต่างๆ ได้มีโอกาสมาฟังธรรมพระพุทธองค์ที่

พระเชตวันมหาวิหาร แห่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล จึงเกิดศรัทธาขอ

บวชในพระพุทธศาสนาและตั้งใจทำากรรมฐาน

ต่อมาคิดจะเดินทางกลับไปภาวนาที่สุนาปรันตะ บ้านเกิด

ของท่าน จึงเข้าไปกราบทูลขอรับพระธรรมคำาสั่งสอนที่จะนำาไปเป็น

กรรมฐานของตน...

..พระพุทธองค์จึงได้ประทานพระโอวาท แสดงวิธีปฏิบัติต่อรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ มีใจความโดยย่นย่อว่า...

“ดูก่อนปุณณะ มีรูปที่รู้ ได้ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่ารัก น่า

พอใจ.. ชักให้ใคร่ ชวนให้กำาหนัด

ถ้าภิกษุมี ใจยินดี กล่าวสรรเสริญ พัวพัน ในรูปนั้น  ความ

เพลิดเพลิน ก็จะเกิดขึ้น เพราะความเพลิดเพลินเกิดขึ้น ทุกข์จึงเกิด

ขึ้น... ฯลฯ

(แม้ในเสียงที่รู้ด้วยโสต ..กลิ่นที่รู้ด้วยฆนะ ..รสที่รู้ด้วยชิวหา 

..โผฏฐัพพะที่รู้ด้วยกาย ..ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจ ก็กล่าวทำานอง

เดียวกัน)

ดูก่อนปุณณะ รูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา 

น่ารัก น่าพึงใจ.. ชักให้ใคร่ ชวนให้กำาหนัด.. มีอยู่...

..ถ้าภิกษุไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันในรูปนั้น ความ

เพลิดเพลินก็ดับไป

เมื่อความเพลิดเพลินดับไป ทุกข์จึงดับ... ฯลฯ

(แม้ในกรณี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ.. ธรรมารมณ์ ก็กล่าว

ทำานองเดียวกัน)

ดูก่อนปุณณะ ด้วยประการฉะนี้ เธอนั้นจึงไม่ห่างไกลจากธรรม

วินัยนี้!!!”

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทดังกล่าวแก่พระปุณณะ

เรียบร้อยแล้ว ได้ตรัสถามพระปุณณะว่า.. “ชนชาวสุนาปรันตะ 

ดุร้าย หยาบคายนัก.. ถ้าพวกเขาด่าเธอ ขู่เธอ เธอจะมีอุบายแก้ไข

อย่างไร”

พระปุณณะทูลตอบว่า.. “...ข้าพระองค์จะใส่ใจว่า ชาวสุนา

ปรันตะ เจริญดีหนอ.. ที่ ไม่ตีข้าฯ ด้วยมือ…

..หากตีด้วยมือ ก็จะใส่ใจคิดว่า ยังดีที่เขาไม่ปาด้วยก้อนหิน

..หากปาด้วยก้อนหิน ก็จะคิดว่า ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยท่อนไม้

..หากตีด้วยท่อนไม้ ก็จะคิดว่า ยังดีที่เขาไม่แทงด้วยมีด

..หากเขาแทงด้วยมีด ก็จะคิดว่า ยังดีที่เขาไม่ถึงกับฆ่าให้ตาย

..หากถูกฆ่าให้ตาย ก็จะคิดว่า ดีแล้วที่เราไม่ต้องหาอาวุธปลิด

ชีพตนเอง!!”

พระพุทธเจ้า ตรัสว่า.. “ดีละ ดีละ ปุณณะ เธอประกอบด้วย 

ทมะ, อุปสมะ เช่นนี้ เธอจักอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้ บัดนี้ เธอย่อม

รู้กาลอันควรไป....”

จากเรื่องราวของพระปุณณะตามที่ยกมากล่าวอ้าง.. นับว่าเป็น

ธัมมานุสติสำาหรับภิกษุพัชรธรรม.. และภิกษุในพระพุทธศาสนาทุก

รูป ที่ควรใส่ใจพิจารณาโดยละเอียด.. เพื่อความเจริญในสมณธรรม.. 

ตามพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ที่มีความประณีต ลึกซึ้ง ยาก

ที่คนหยาบๆ จะเข้าใจได้ว่า.. ทำาไมจึงทรงสั่งสอนเช่นนี้.. เช่น... แม้เขา

ฆ่าเรา ก็ดีกว่าฆ่าตนเอง.. หรือแม้เขาฆ่าเรา.. แต่เราอย่าฆ่าเขา

จากคำาสั่งสอนดังกล่าว ได้แสดงถึงความเป็นธรรมลักษณะของ

พระพุทธศาสนา ที่แสดงความเป็นสันติธรรมผ่านพระธรรมวินัยมา

อย่างชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรู้แจ้งในอริยสัจธรรม.. อันไม่มี

ในศาสนาใดๆ ในโลกนี้

ดังนั้น.. หน้าที่ของพระภิกษุหรือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

ทุกรูป จึงต้องดำาเนินไปตามแนวทางสายกลางด้วยปัญญา อันมีธรรม

วิธีปฏิบัติ คือการเจริญสติปัฏฐานธรรม.. ที่มุ่งศึกษาให้รู้เข้าใจใน

ความเป็นจริงแท้ของชีวิต.. ว่า... แท้จริงชีวิตคืออะไร.. ชีวิตเกิดมาได้

อย่างไร.. เกิดที่ไหน อะไรทำาให้เกิดขึ้น.. เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไร... 

แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป!!

ความเข้าใจในความจริงของชีวิตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

จึงเกิดขึ้นตรงนี้ ด้วยสติปัญญาที่ถึงพร้อม เพื่อประกอบความเพียร

ชอบ.. ที่จักต้องหมั่นเพียรอย่างจริงจัง...

ความรู้ ความเข้าใจ ในความจริงของชีวิต จึงจะเกิดปรากฏ.. ที่

จะนำาไปสู่ความไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ไม่ว่าจะเกิดหรือจะดับ...

เพราะเข้าใจความจริงแท้ของชีวิตว่า.. “ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น.. 

เพราะเป็นอนัตตา!!”

การปฏิบัติหน้าที่ของภิกษุพัชรธรรม.. จึงดำาเนินไปด้วยความ

สุข.. โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นรอยยิ้ม.. คำาพูดฉันญาติมิตร.. 

จากใบหน้า ดวงตา จิตใจ ของพี่น้องชาวใต้

จึงขออนุโมทนายิ่งในเจตนาธรรมของ ภิกษุพัชรธรรมในโครง 

การจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรมทุกรูป.. ที่จะได้พร้อมเพรียงกัน

ประกอบศาสนกิจครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕.. ณ วัด

ช้างให้ จ.ปัตตานี เพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทย.. สำาคัญยิ่ง เพื่อ

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล.... หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้เห็นภาพ

ชาวพุทธใน ๕ จังหวัดภาคใต้ มาร่วมงานประกอบศาสนกิจในวันดัง

กล่าวกันอย่างคับคั่ง....

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net                                                                 

งบ 66 ฉลุย! ถึงแม้เสียงรัฐบาลจะเพิ่งหายไป 2 เสียง หลัง

สัปดาห์ก่อนศาลฎีกาสั่งให้นายวัฒนา สิทธิวัง หลุดจาก

เก้าอี้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และให้จัดเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.เขต 4 ลำาปาง เนื่องจากได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตเที่ยง

ธรรม และเมื่อวันพุธศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้นายสำาลี                                                               

รักสุทธี พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เหตุเคย

ต้องพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งเป็น

ลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ปิดฉากอภิปราย 3 วัน ไม่มี

อะไรตื่นเต้น วาระแรกร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3.18 

ล้านล้านบาท งานนี้พรรคเศรษฐกิจ

ไทยยังไม่แผลงฤทธิ์ น่าจะรอจัดหนัก

ทีเดียวตอนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล “ไผ่ ลิกค์” ส.ส.กำาแพงเพชรและรักษาการรองเลขาธิการ

พรรคเศรษฐกิจไทย การันตีมาตลอดตั้งแต่ก่อนพิจารณางบฯ ว่าให้

ผ่านแน่นอน ไม่เล่นการเมืองเรื่องงบประมาณแผ่นดิน เมื่อเคลียร์

กันลงตัวก็แจกเก้าอี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามโควตาแต่ละ

พรรค จากทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็น สัดส่วน ครม. 16 คน และ 

ส.ส. 48 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 13 คน พรรคพลังประชา

รัฐ  10 คน ภูมิใจไทย 6 คน ก้าวไกล 5 คน ประชาธิปัตย์ 5 คน 

เศรษฐกิจไทย 2 คน ชาติไทยพัฒนา 1 คน เสรีรวมไทย  1 คน 

ประชาชาติ 1 คน เศรษฐกิจใหม่ 1 คน เพื่อชาติ 1  คน รวมพลัง

ประชาชาติไทย 1 คน พลังท้องถิ่นไท 1 คน

• กลายเป็นปัญหาสำาหรับ 1 ที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์ที่หายไป “รัง

สิมันต์ โรม” ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล ชิงแตะ

เบรกก่อนสภาจะเลื่อน ส.ส.ในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย 

เสียบแทน “สำาลี รักสุธี” โดยยกเคส นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่พ้นสมาชิกภาพกรณีถือ

หุ้นสื่อ แล้วไม่สามารถเลื่อนรายชื่อในบัญชีลำาดับถัดไปของพรรค

มาเป็น ส.ส.ได้ เนื่องจากนายธัญญ์วารินมาจากการเลือกตั้งของ

พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ ย้อนไปดู

คำาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ

วันที่ 28 ต.ค.63 ในตอนท้ายระบุว่า 

“ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก

เห็นว่า ในคำาวินิจฉัยที่ 5/63 เมื่อวัน

ที่ 21 ก.พ.63 ที่ให้ยุบพรรคอนาคต

ใหม่ พรรคจึงไม่มีรายชื่อสมาชิกใน

ลำาดับถัดไปที่จะเลื่อนขึ้นมาแทน เป็น

กรณีเหตุทำาให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

เท่าที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

105 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 

83 วรรคสาม” ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา ระบุต่างออกไปว่า “รัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) 

บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ใน

ลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตำาแหน่งนั้นว่างลง” ล่าสุด “หมอ

สุกิจ อัถโถปกรณ์” ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร บอกชัด

แล้วว่า สภาต้องเว้นว่างไว้ ไม่เลื่อนลำาดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค

ภูมิใจไทย แทนนายสำาลี เนื่องจากเป็นโควตาของพรรคอนาคต

ใหม่ แต่ปัจจุบันพรรคอนาคตใหม่ได้ถูกยุบไปแล้ว จึงทำาให้บัญชี

รายชื่อ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ต้องสิ้นสุดไปด้วย สุดท้ายขึ้นอยู่

กับ “เสี่ยหนู” จะโอเคมั้ย หรือจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความเคลียร์

ให้ชัดไปเลย 

• ศบค. และ สธ. พยายามลดระดับความอันตรายของ

โควิดลงอีกหนึ่งสเต็ป “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำานวยการสำานัก

สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. แจ้งในนาม 

ศบค.ว่า จากปกติที่รายงานตัวเลขผู้

ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ 

ต่อไปจะปรับการรายงานตัวเลขผู้ติด

เชื้อเฉพาะผู้ที่มีอาการและเข้ารับการ

รักษาจากสถานพยาบาลเท่านั้น รวม

ทั้งจะลดวันแถลงข่าวของ ศบค. เหลือ

เดือนละ 2 ครั้ง เป็นทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาห์เว้นสัปดาห์ หากสัปดาห์ ไหน

มีการประชุม ศบค. จะแถลงในวัน

นั้นแทน ก่อนหน้านี้ก็ปรับมาเรื่อยๆ 

ตั้งแต่ช่วงที่ โควิดพีกสุดๆ ที่เห็นหน้า

หมอทวีศิลป์ผ่านจอทีวีทุกวัน ก็ค่อยงดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก่อน

ดึง “หมอบุ๋ม” พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล มาสลับบางวัน แล้ว

ลดเหลือจันทร์ พุธ ศุกร์ กระทั่งต้นปี 64 เปิดตัว “หมอเบิร์ท” 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จะทำาหน้าที่เป็นหลัก ช่วงปลายปี 64 

แถลงเฉพาะวันจันทร์และพฤหัสฯ แบ่งคนละวันกับ “หมอติ๋ง” 

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ จนช่วงปลาย มี.ค.65 เหลือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

พฤหัสฯ วันเดียว ส่วนหมอทวีศิลป์จะมาแถลงเฉพาะแมตช์สำาคัญ

เวลาประชุม ศบค.ชุดใหญ่ อย่างน้อยยังใจชื้นที่ได้ยินนายกฯ กับ

เจ้ากระทรวง สธ. ยังไม่ไฟเขียวให้ถอดหน้ากากอนามัย ค่อยเป็น

ค่อยไปดีกว่า.

อนุทิน ชาญวีรกูล

ไ

ภาษาอังกฤษเรียกว่า Vaccination คือ การฉีดวัคซีน

อย่างหนึ่ง โดยจะนำาเอาเชื้อไวรัสในหนองฝีเข้าไปอยู่ในชั้น

ผิวหนังบริเวณต้นแขนของผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรค เพื่อให้เชื้อเพิ่ม

จำานวนต่อไปและช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค 

กระบวนการนี้จะก่อให้เกิดตุ่มหนองเฉพาะที่ขึ้นมา และเมื่อ

ภูมิคุ้มกันเอาชนะเชื้อไวรัสได้ ตุ่มหนองนั้นจะค่อย ๆ แห้งและ

ตกสะเก็ดเป็นแผลเป็นบนร่างกาย โดยประเทศไทยเริ่มปลูกฝีมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2378 เพื่อป้องกันโรคไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาษ ก่อน

ที่จะเลิกการปลูกฝีในเด็กแรกเกิดมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2517 

เป็นต้นมา. 

ปลูกฝี

ไผ่ ลิกค์

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ 

ลี้คิมฮวง

ข่าวภิกษุโครงการจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม .. ในแดนใต้!!

ารกิจวันที่สองของการเป็นผู้ว่าราช 

การกรุงเทพมหานคร (กทม.) ของ 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หลังประกาศ

ไว้ตั้งแต่วันแรกในการเข้าทำางานที่

ศาลาว่าการ กทม.เสาชิงช้า เมื่อ 1 มิ.ย. ว่า จะ                                                                                             

ลุยงานในทันทีใน 4 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.เตรียม                                                                                             

ปัญหาแก้ไขเร่งด่วนรับมือ 2.ความปลอดภัย 

ทางถนน ทางม้าลายต่างๆ ยังมีปัญหาต่อเนื่อง 

3.หาบเร่แผงลอย ย้ำาว่านโยบายยังไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง แต่ต้องหาข้อสรุปในจุดที่สมดุล 

และ 4.เรื่องสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว 

โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ได้เรียกประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จำากัด ที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพ 

มหานคร ที่ศาลา กทม. โดยมีการหารือร่วม 1 

ชั่วโมงเพื่อพิจารณารายละเอียดสัญญาการ

เดินรถและสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวม

ถึงการนำาสายสื่อสารลงดิน ท่ามกลางการ

จับตามองจากสังคมว่า สุดท้ายแล้ว กทม.ใน         

ยุคชัชชาติ จะมีท่าทีอย่างไรในเรื่อง “สัญญาร่วมลงทุนกับ บมจ.ระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว” 

หลัง กทม.ยุค พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม.ต้องการให้ 

ครม.เห็นชอบให้ขยายสัมปทานออกไปอีก 30 ปี (2572-2602) แต่ถูก

รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยขวางลำา จนเรื่องดังกล่าวสะดุดลงและ

ผ่านมาถึงปัจจุบัน ที่เป็น เผือกร้อน ให้ชัชชาติตัดสินใจ หลังก่อนหน้า

นี้ชัชชาติเคยแสดงจุดยืนไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ว่าไม่เห็น

ด้วยกับการขยายสัมปทานออก 

ซึ่งหลังการหารือกับกรุงเทพธนาคมเสร็จสิ้นลง ชัชชาติ แถลง

ว่า เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 1 เดือน ซึ่งการ

หารือกับกรุงเทพธนาคม ทำาให้ได้เห็นสัญญาการเดินรถที่จะสิ้นสุดใน

ปี 2585 ซึ่งเป็นตัวที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน จึงต้องนำาข้อมูลมาตรวจ

สอบว่าภาระหนี้สินเกิดจากอะไรและสัญญาได้รับการอนุมัติจากสภา

กรุงเทพมหานครหรือไม่ และย้ำาว่าขออย่าเอาหนี้สินมาเป็นตัวเร่งรัด

การตัดสินใจระยะยาว แม้ว่าจะมีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ชัชชาติ แสดงท่าทีในเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อ

ไปว่า หากมีความจำาเป็น กทม.ยังมีข้อบัญญัติในการกู้เงินที่จะนำามา

ชำาระหนี้สินได้ โดยเป็นข้อบัญญัติที่ต้องผ่านสภากรุงเทพมหานคร 

และเป็นการกู้เงินจากรัฐ จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเอกชนกู้ สำาหรับ

การขยายสัญญาสัมปทานที่มีกับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(BTSC) ที่จะหมดในปี 2572 นั้น นายชัชชาติระบุว่า ยังไม่ได้มี

การหารือ เพราะยังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง สำานักการจราจรและขนส่ง

กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร เข้ามาพูดคุยข้อมูลและ

ทบทวนการต่ออายุสัญญา โดยให้สภา กทม.ดูเนื้อหาอย่างละเอียดตาม

แนวทางปฏิบัติ เพราะสัญญาเดิมที่ค้างอยู่ใน ครม.ขณะนี้ เกิดขึ้นจาก

การพิจารณาของคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นโดยใช้ ม.44 ทั้งนี้หากศึกษา

รายละเอียดเชื่อว่าจะมีจุดที่ทำาให้สัญญาถูกลงได้ เพราะที่ผ่านมาไม่มี

การใช้ พ.ร.บ.ร่วมทุนเข้ามาแข่งขัน 

เมื่อสื่อถามว่า จะทำาราคาค่าโดยสารถูกลงอยู่ที่ 25 บาท จะเป็น

ไปได้หรือไม่ ชัชชาต ิ ระบุว่า เป็นเป้าหมายที่ตั้งใจจะทำา และมีความ

เป็นไปได้ แต่ยอมรับว่าก็มีปัจจัยอื่นที่ควบคู่ไปด้วย เช่น โครงสร้าง

หนี้พื้นฐานที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงกำาไรและขาดทุน พร้อมมองว่าอีก

หนึ่งแนวทางที่จะลดภาระหนี้สิน คืออาจจะเริ่มเก็บค่าโดยสารส่วน

ต่อขยายทั้งสองส่วน เพราะปัจจุบันการให้บริการฟรีอาจจะไม่สมเหตุ

สมผล และส่งผลกระทบต่ออาชีพการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่

จะขาดรายได้ ทั้งนี้ ต้องดูความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนและ

เอกชนด้วย

“หลังจากได้ข้อสรุปจะต้องรายงานต่อพลเอกอนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย โดยจะสรุปข้อมูลเพื่อเข้าหารือให้เร็วที่สุด 

สิ่งที่ กทม.อยากทำามากที่สุดคือ การเร่งคืนหนี้สินให้รัฐบาลให้เร็ว

ที่สุด และอยากขอให้ กทม.มาดูแลเรื่องการเดินรถเอง เพราะถือเป็น

สมบัติของเมือง” ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ 

เมื่อเป็นดังนี้เท่ากับการสะสางปมสัญญาร่วมลงทุนกับบีทีเอส

ซี ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อย่างน้อยต้องรอไปก่อนหนึ่งเดือน 

และคน กทม.ต้องลุ้นว่า ชัชชาติ จะทำาให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลง

มาได้จริงหรือไม่ รวมถึงท่าทีซึ่งบอกว่า อยากขอให้ กทม.มาดูแลเรื่อง

การเดินรถเองเพราะถือเป็นสมบัติของเมือง ทางชัชชาติจะมีแนวทาง

อย่างไร จะสามารถทำาได้หรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องข้อกฎหมายและ

สัญญาต่างๆ ระหว่าง กทม.กับเอกชน ถ้าทำาแล้วมันจะเกิดปัญหาตาม

มาหรือไม่ เพราะหากจะยกเลิกสัมปทานหรือไม่ต่อสัมปทานกับบีทีเอส 

แล้วภาครัฐ คือ กทม. มาเดินรถเอง แต่อาจว่า

จ้างบีทีเอสให้มาบริหาร 

แม้อาจทำาให้สิ่งที่ชัชชาติเคยบอกว่า 

ต้องการทำาให้ค่าโดยสารลดลงมา เพราะสาย

สีเขียวจะเป็นของรัฐ แต่ก็มีคำาถามที่ กทม.ก็

คงต้องปวดหัวไม่น้อยว่าจะไปควักเงินจากงบ

ในส่วนใดมาชำาระหนี้ร่วม 38,000 ล้านบาท 

ที่ค้างชำาระมานาน จนบีทีเอสยื่นฟ้องเพื่อให้

กรุงเทพมหานครจ่ายในส่วนค่าจ้างเดินรถ 

12,000 ล้านบาท และยังมีหนี้ค่าติดตั้งระบบ

รถไฟฟ้าอีก 20,000 ล้านบาท จนทำาให้ กทม.

ยุค พล.ต.อ.อัศวิน ผลักดันให้ ครม.เห็นชอบ 

การต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เป็นเวลาอีก 30 ปี เพื่อแลกกับหนี้ค้างชำาระ

กว่า 3.8 หมื่นล้านบาทมาแล้ว 

ในช่วงที่ ชัชชาติ ขอเวลาหนึ่งเดือน

ในการศึกษาข้อมูลและสัญญาในโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวดังกล่าว ทางภาคเอกชน 

บริษัท BTSC ที่ประกอบธุรกิจบริหารรถไฟฟ้า

สายสีเขียวที่มี คีรี กาญจนพาสน์ เป็นประ 

ธานกรรมการ คงต้องรอลุ้นกันว่า กทม.จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร 

และหากสุดท้าย กทม.ตัดสินใจแล้ว กระทรวงมหาดไทยในยุค บิ๊ก

ป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น มท.1 ที่เคยเห็นดีเห็นงามกับ 

พล.ต.อ.อัศวิน ในการขยายสัมปทาน แต่หากมารอบนี้ ถ้าชัชชาติ

ยืนยันไม่เอาด้วยกับการขยายสัมปทานแล้ว พล.อ.อนุพงษ์จะคัดค้าน

หรือเปลี่ยนมาเอาด้วยกับแนวทางของชัชชาติ เพราะการตัดสินใจ

เรื่องนี้ ที่มีมูลค่าสัญญาโครงการเป็นเงินมหาศาล กทม.ต้องส่งเรื่อง

ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณานำาเข้าที่ประชุม ครม.ตัดสินใจ เพราะ

เรื่องไม่ได้จบที่ กทม. 

อย่างที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี-มือกฎหมาย

รัฐบาล บอกไว้ก่อนหน้านี้ หลังถูกสื่อถามว่า หาก กทม.มีความเห็น

อย่างใดอย่างหนึ่ง ครม.ไม่จำาเป็นต้องเห็นชอบตาม กทม.ใช่หรือไม่ 

คำาตอบคือ “ถูกต้อง เพราะถึงเวลาอาจต้องเสียเงินเสียทองใช้งบ

ประมาณแผ่นดิน ครม.ก็มีสิทธิที่จะคิด ดังนั้น สุดท้ายต้องมาจบที่ 

ครม. แต่ต้องให้ กทม.ตั้งต้นว่าจะเอาอย่างไร”

หนึ่งเดือนต่อจากนี้ที่ ชัชชาติ ขอเวลาศึกษาก่อนตัดสินใจ                

อย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว ต้องรอติดตามว่าเมื่อ

ครบหนึ่งเดือนแล้ว ชัชชาติจะ ทุบโต๊ะ ออกมาหรือไม่ หรือจะยื้อซื้อ

เวลาอีกต่อไป เพราะเห็นแล้วว่าการบริหารงานจริง กับสิ่งที่เคยหา

เสียงไว้ ของจริง ตอนต้องตัดสินใจ ที่หากตัดสินใจผิด อาจมีปัญหา

ตามมา 

เพราะรายละเอียดการตัดสินใจก็มีหลายประเด็นที่ต้องตัดสิน

ใจ เช่น หนี้สินระหว่าง กทม.กับ BTS กว่า 38,000 ล้านบาท ทำาให้

การทุบโต๊ะเรื่องนี้ ในยามมานั่งเป็นผู้ว่าฯ กทม. มันจึงตัดสินใจยาก

กว่าตอนพูดหาเสียงขอคะแนนตอนเลือกตั้งหลายเท่านัก!. 

เ

‘ชัชชาติ’ ซื้อเวลา 1 เดือน ก่อนทุบโต๊ะ 

ขยาย-ไม่ขยาย สัมปทานสายสีเขียว

ภ



ล่นเอาฮือฮาทั้งในแวดวง “สีกากี” และแวดวง “การ 

เมือง” หลังจาก “นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาบอกในการประชุมคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนชุด

ใหญ่ ประกอบด้วยกรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 ราย เป็นองค์คณะ

ไต่สวน 

“บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. กับ

พวกรวม 46 ราย!!!

กรณีถูกกล่าวหา โครงการการจัดซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าตรวจ 

การณ์อัจฉริยะ 260 คัน วงเงิน 900 ล้านบาท ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 

อาจไม่มีความโปร่งใส!!!

แม้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการ ยังไม่ได้ “ฟันธง” 

ว่า “บิ๊กแป๊ะ” กับพวกทั้ง 46 ราย มีความผิดหรือไม่ ตามที่ 

“เลขาฯ ป.ป.ช.” บอกขั้น

ตอนหลังจากนี้จะรวบรวม

พยานหลักฐาน เพื่อตรวจ

สอบว่ามีการกระทำาถูกต้อง

ตามระเบียบในการจัดซื้อ

หรือไม่ อย่างไร และการ

จัดซ้ือมีความจำาเป็นหรือไม่ 

พร้อมกับจะเปิดโอกาสมีการ

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

แต่ก็เรียกเสียงฮือฮา!!!

เพราะหลังจากเกษียณ

อายุราชการ “บิ๊กแป๊ะ” ก็

ประกาศตัวชัดจนที่จะเดิน

เข้าสู่แวดวง “การเมือง” ซึ่งเคยแสดงท่าทีจะลงสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. มีการลงพื้นที่เดินหาเสียงและทำา

กิจกรรมตามชุมชนในหลายเขต ก่อนท่ีจะเปล่ียนใจไม่ลงสมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. 

แบบที่หลายคนก็แปลกใจ หลายคนก็สงสัย 

บางส่วนก็คาดกันว่าเพื่อหลีกทางให้ พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง อดีตนายตำารวจรุ่นพี่ บางส่วนก็บอกเพราะติดขัด

ข้อกฎหมาย ที่เคยลาออกจากการเป็น ส.ว.มาไม่ครบตาม

เกณฑ์กฎหมายกำาหนดในการลงเล่นการเมือง

กระน้ันจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สุดท้าย “บ๊ิกแป๊ะ” ก็ไม่ได้ลง

ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แต่หันไปลุยการเมืองสนามใหญ่ ออกงาน

ประกบคู่กับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บ่อยครั้ง 

รวมทั้งถูกวางตัวเป็นขุนศึกคนสำาคัญในการเลือกตั้งใหญ่

ถึงขนาดมีเสียงร่ำาลืออาจจะมีการปั้น “บิ๊กแป๊ะ” สืบ 

ทอดความยิ่งใหญ่สาย “ป.” เป็นนายกฯ คนต่อไป

ทว่าพอจู่ๆ มีเรื่องถูก ป.ป.ช.ตั้งองค์คณะไต่สวนปม

จัดซื้อรถไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะวงเงิน 900 ล้านบาทขึ้น                                                                          

มา หลายคนก็เลยมองว่ามีอะไรในกอไผ่สำาหรับคนชื่อ “พล.ต.อ. 

จักรทิพย์ ชัยจินดา” หรือไม่ อย่างไร 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. เกิดวันที่ 19 

ต.ค.2502 ที่อำาเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรชายของนาย

ประณีต ชัยจินดา นักธุรกิจคนดังแห่งอ่างศิลา และนางสมศรี 

ชัยจินดา สมรสกับ ดร.บุษบา ชัยจินดา มีบุตรชาย 2 คน จบ

การศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียนนายร้อยตำารวจรุ่น

ที่ 36 (นรต.36) ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจจากสหรัฐ และ

ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรการสอบสวน (ATF-ILEA) และหลัก

สูตรเอฟบีไอ รัฐเนวาดา จากสหรัฐ.

และมีความหมายลึกซึ้งกินใจของผู้เป็นแม่และลูกมานานแล้ว ซึ่ง “แม่

กับพ่อ” เปรียบประดุจ “พระในบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแผ่นดิน” เว้น

แต่กฎหมายกำาหนดสัญลักษณ์ให้รับรู้รับฟังกัน จำาได้ว่า คุ้นสำานวนไทย

สำานวนหนึ่งว่า “แม่ใครมา น้ำาตาใครไหล” โดย พระวรเวทย์พิสิฐ ได้

อธิบายไว้ในหนังสือวรรณกรรมเรื่อง แม่ ว่า

“เด็กไทยตามหมู่บ้านในสมัยท่ีข้าพเจ้าเป็นเด็กมักเล่นกันเป็นหมู่ๆ 

เด็กคนไหนแม่อยู่บ้าน เวลาเขาเล่นอยู่ในหมู่เพื่อน หน้าตาก็ย้ิมแย้มแจ่มใส 

เด็กคนไหนท่ีแม่ไม่อยู่บ้าน ต่างว่าไปทำามาหากินไกลๆ หรือไปธุระท่ีไหน

นานๆ ก็มีหน้าตาเหงาหงอย ถึงจะเล่นสนุกสนานไปกับเพื่อนในเวลาน้ัน

ก็พลอยสนุกไปแกนๆ จนเด็กเพื่อนๆ กันรู้กิริยาอาการ เพราะฉะน้ันพอ

เด็กๆ เพื่อนๆ แลเห็นแม่เดินมาแต่ไกลก็พากันร้องข้ึนว่า “แม่ใครมา 

น้ำาตาใครไหล” แล้วเด็กคนน้ันก็ผละจากเพื่อนเล่นว่ิงไปหาแม่ กอดแม่น้ำา

ตาไหลพรากๆ ด้วยความปล้ืมปีติ แล้วจึงหัวเราะออก ลักษณะการท่ีเด็ก

แสดงออกมาจากใจอันแท้จริงอย่างน้ี ย่อมเกิดจากความสนิทสนม ชิด

เช้ือ มีเยื่อใยต่อกัน แม่ไปไหนจากบ้านก็คิดถึงลูก และลูกก็เปล่าเปล่ียวใจ

เมื่อแม่ไม่อยู่บ้าน น่ีคือธรรมชาติไม่มีใครสร้างสรรค์บันดาลมันเกิดข้ึนเอง” 

และอีกตอนหน่ึงในหนังสือเล่มเดียวกันให้ความหมายของคำาว่า แม่ ว่า

“เสียงท่ีเปล่งออกมาจากปากเป็นคำาท่ีมีความหมายว่า แม่เป็นเสียง

และความหมายท่ีซ้ึงใจ มีรสเมตตาคุณ กรุณาคุณ และความรักอยู่ในคำา

น้ีบริบูรณ์ เด็กน้อยท่ีเหลียวหาแม่ไม่เห็นก็ส่งเสียงตะโกนเรียก “แม่ แม่” 

ถ้าไม่เห็นก็ร้องไห้จ้า ถ้าเห็นแม่มาก็หัวเราะได้ท้ังน้ำาตา น่ีเพราะอะไร? เรา

เดาใจเด็กว่า เมื่อไม่เห็นแม่ เด็กต้องรู้สึกใจหาย ดูเหมือนเขาจะรู้สึกขาดผู้ท่ี

ปกปักรักษาให้ปลอดภัย แต่พอเห็นแม่เข้าเท่าน้ันก็อุ่นใจ ไม่กลัวเกรงอะไร

ท้ังหมด เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อเอ่ยคำาว่าแม่ข้ึนทีไร ก็มักจะรู้สึกเกินออกไป

จากความหมายท่ีเป็นชื่อเท่าน้ัน ย่อมนึกถึงความสัมพันธ์ท่ีแม่มีต่อเราเกือบ

ทุกคร้ัง แม่รักลูก ถนอมลูก สงสารลูก หวังดีต่อลูก จะไปไหนจากบ้านก็

เป็นห่วงลูก รับประทานอะไรก็คิดถึงลูก ถึงกับแบ่งของรับประทานน้ันไว้

ให้ลูก ลักษณะเหล่าน้ีย่อมตรึงใจเรามิวาย” โดย ทางราชการกำาหนดให้

ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธ์ิเป็นสัญลักษณ์เป็นความดีของแม่

อย่างไรก็ตาม มีกลอนสักวานับหมื่นสำานวน ผู้เขียนคัดสรรมา 5 

สำานวน ที่กล่าวถึงพระคุณแม่หลากเนื้อหา ประกอบรูปแบบฉันทลักษณ์

อย่างเคร่งครัด แทรกวรรณศิลป์ อัตลักษณ์และปัจเจกศิลป์ของผู้ประ 

พันธ์ ซึ่งน่าศึกษาและทักษะนี้ด้วยกัน

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

 * สักวา “น้ำาใจแม่” แท้ทุกหยด

ยากหาสิ่งทั้งหมดทดแทนได้

แม้เหน็ดเหนื่อยงานหนักสักเพียงไร

มีแต่ให้เมตตาเปี่ยมการุณย์

แม่จึงเปรียบดั่งพระพรหมอุดมฤทธิ์

5บทความ

ป็นไปตามคาด 

เวทีอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ถูกใช้เป็น

เวทีซักฟอกรัฐบาล เวทีหาเสียงของ ส.ส. รวมทั้งเป็น

เวทีฝึกอภิปรายของ ส.ส.ใหม่ 

มันเป็นแบบนี้มาพักใหญ่แล้ว

แต่พักหลังมานี้กลายเป็นเวทีโจมตีสถาบันอื่นนอกเหนือ

จากสถาบันทางการเมืองด้วย 

สังเกตจากการอภิปรายของ ส.ส.ฝ่ายค้านบางคน มีเนื้อ 

หามิได้มุ่งไปที่ตัวงบประมาณ แต่พุ่งตรงไปที่หน่วยงานราชการ 

โดยมีนัยทางการเมือง 

เพราะมองว่าเป็นหน่วยงานท่ีเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

คำาอภิปรายที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือ คำาอภิปรายของ                                                                                   

“อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ได้

พูดถึงกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(กอ.รมน.) ตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และศาลรัฐธรรม 

นูญ

“...งบ กอ.รมน.ควรตัด เพราะไม่เห็นว่ามีความสำาคัญ

อะไรนอกจากจะทำาหน้าที่เป็นไอโอ 

ส่วนงบของตำารวจตระเวนชายแดนก็ต้องปรับ เพราะ

หน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเพื่อหลอกตาองค์กร

ระหว่างประเทศในการเล่ียงใช้คำาว่าทหารมาใช้คำาว่าตำารวจ คือ

ตัวเป็นตำารวจ แต่ปฏิบัติภารกิจทหาร 

ซึ่งขณะนี้แนวชายแดนมีบริบทที่ต่างออกไปจากยุคสง 

ครามเย็นอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นยุคของการสู้รบด้วยไอที 

ดังนั้น จะจัดงบแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป เมื่อภารกิจ

ท่ีลดลงก็จำาเป็นต้องจัดงบประมาณให้เหมาะสม ตชด.ได้รับงบ

ประมาณปี ๒๕๖๖ จำานวน ๒,๗๘๒ ล้าน มากเทียบเท่ากับงบ

หน่วยงานตำารวจขนาดใหญ่รวมกันถึง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 

ตำารวจนครบาลได้ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ตำารวจภูธรภาค ๑ จำานวน 

๘๐๐ ล้านบาท และภูธรภาค ๒ จำานวน ๘๐๐ ล้านบาท...”

“...สิ่งสำาคัญคืองบศาลรัฐธรรมนูญที่ควรถูกตัดออกไปทั้ง

ก้อน ๑๐๐% เพราะงานที่ออกมานอกจากจะไม่สามารถสร้าง

ข้อยุติความขัดแย้งการตีความกฎหมายแล้ว 

ยังมีคำาวินิจฉัยมากมายท่ีไม่เป็นท่ียอมรับและสร้างความ

ขัดแย้งให้สังคม ศาลที่ไม่เข้าใจว่า “ปฏิรูป” กับ “ปฏิเสธ” ว่ามี

ระบายแค้นผ่านงบ

ความต่างกันอย่างไร ไม่เข้าใจว่า “ปฏิรูป” กับ “ล้มล้าง” ต่างกัน

อย่างไร 

องค์กรเช่นนี้ ไม่สมควรเรียกว่าศาล นอกจากนี้ เมื่อมีหน้า                                                                                 

ท่ีตัดสินคดีการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องถูกวิจารณ์ได้ หากวิจารณ์

ไม่ได้ก็ไม่สมควรดำารงอยู่ฉุดร้ังความเจริญของประชาธิปไตยไทยอีก

ต่อไป...”

ทั้ง ๓ หน่วยงานนี้กลายเป็นปีศาจในความคิดของ ส.ส.พรรค

ฝ่ายค้านหลายๆ คน 

ก่อนนี้ กอ.รมน.ถูกตั้งคำาถามโดย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 

เพราะมองว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายอนุรักษนิยม เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

“ธนาธร” มองว่า กอ.รมน.มีกรอบคิดมองประชาชนเป็น

ศัตรู  

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่?

กอ.รมน.ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๖ ปรับเปลี่ยนมาจาก กองอำานวย

การป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์

หน่วยข่าวกรองของสหรัฐ (ซีไอเอ) มีบทบาทอย่างมากใน                                                                             

การก่อรูปของ กอ.รมน. ไทยกับอเมริกาในช่วงเวลานั้นมีจุดประ 

สงค์เดียวกันคือ ต่อต้านคอมมิวนิสต์ 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน บทบาทของ กอ.รมน. ก็ถูกปรับเปลี่ยน 

จากต่อต้านคอมมิวนิสต์ มารักษาความมั่นคงจากภัยอื่นๆ แทน 

นั่นทำาให้ กอ.รมน.จัดตั้งองค์กรมารับภารกิจหลายองค์กร อาทิ

โครงการประชาชนมีส่วนร่วม

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านใจรักษ์แผ่นดิน

โครงการเพชรในตม

ชมรมผู้นำาชุมชนมุสลิม

ชมรมคาทอลิกรักษาความมั่นคงภายใน

สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

สมาคมนักธุรกิจไทย-ซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน

ไทยอาสาป้องกันชาติ

เป็นต้น 

และทั้งหมดนี้ถูก “ธนาธร” และพวกมองว่าเป็นเครื่องมือ

ของฝ่ายอนุรักษนิยม

มาถึง ตชด. “อมรัตน์” พูดถูกครับ ตั้งขึ้นมายุคสงครามเย็น 

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนและป้องกันการรุกราน

ของคอมมิวนิสต์ 

ตำารวจตระเวนชายแดน ตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๔ กำาหนดคุณ

สมบัติหลักๆ ไว้ ๓ ประการ 

๑.สามารถทำาการรบได้อย่างทหาร

๒.สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่าง

ตำารวจ

๓.สามารถดำาเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้

เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

หลังหมดภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ เพราะนโยบาย ๖๖/๒๓ 

บทบาทของ ตชด.ก็ปรับเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับ กอ.รมน.

หลักๆ ก็ตามนี้ครับ...

๑.การถวายความปลอดภัยและการสนองงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ 

การถวายความปลอดภัยถือเป็นภารกิจสูงสุดที่ตำารวจตระ 

เวนชายแดนจะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดความ

ปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ 

การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในทุกโครง 

การที่หน่วยรับผิดชอบ จะต้องมีการดำาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

สูงสุด 

มีการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามพระราช

ประสงค์ และขยายผลการดำาเนินการไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่าง

จริงจัง

๒.การป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดนและการแก้ไข

ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓.การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอด 

ภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ได้แก่ การป้องกัน ปราบปรามอาชญา

กรรมสำาคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่งคงและผลประโยชน์ของ

ชาติตามแนวชายแดน 

โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบลำาเลียงยาเสพติด 

ตรวจสอบแหล่งผลิตยาเสพติด และแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด 

เป็นต้น

๔.การพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคง ให้การ

สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำาเนินงานพัฒนาช่วยเหลือ

ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ

๕.งานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ได้แก่ การดำา

เนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

๖.การปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ ได้แก่ การเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการ

พิเศษ การพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของตำารวจ

ตระเวนชายแดนในการป้องกัน ปราบปรามการก่อความไม่สงบ 

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ครับ...ที่ผ่านมา ตชด.ถูกนำามาใช้ควบคุมม็อบ ได้สร้าง

ความไม่พอใจให้กับมวลชนสามนิ้วมาเป็นระยะ

และหน้าที่การถวายความปลอดภัย การสนองงานโครง 

การอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นักการ

เมืองบางคนรู้สึกว่า “ไม่จำาเป็น” 

สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญ แน่นอนว่า พรรคก้าวไกลมีเป้า

หมายยุบศาลรัฐธรรมนูญมานานแล้ว 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยที่เป็นคุณกับพรรคก้าวไกล-

อนาคตใหม่ แต่หลายคดีก็เป็นโทษ 

ประเด็นคือนักการเมืองกลุ่มนี้ โทษศาลรัฐธรรมนูญว่า

วินิจฉัยไม่เป็นธรรม แต่กลับไม่มองย้อนพฤติกรรมตัวเองว่า ทำา

ผิดกฎหมายหรือไม่ 

ฉะนั้นคำาอภิปรายถึง กอ.รมน. ตชด. ศาลรัฐธรรมนูญ มี

นัยการเมืองอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณสักเท่าไหร่

ส่วนจะเป็นอะไร...ผู้คนสังคมก็รู้ดีอยู่แล้ว.

เร่งลดของฟรี

งบประจำานำาหน้าเช่นนี้

แล้วจะมีงบพัฒนาหาไม่

งบข้าราชการบานตะไท

แล้วเมื่อไรเร่งรัดพัฒนา

ลดเงินเดือนข้าราชการ

ลดผู้บริหาร สิลดปัญหา

ลดงบซ้ำาซ้อนมิสร่างซา

ลดค่าน้ำาไฟฟ้าลดของฟรี

ที่มาวันแม่ของชาติกับวันแม่แห่งชาติ

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย

ของคำาว่า “แม่” ไว้ดังนี้

“แม่” หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ ให้กำาเนิดแก่ลูก, คำาที่ลูก

เรียกหญิงผู้ ให้กำาเนิดตน

พุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำาว่า “แม่” ซึ่งหมายถึง หญิง

ที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น

๑.แม่ บางทีเรียกว่า มารดา, มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น 

แม่ทัพ แม่น้ำา แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการ 

นั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำาเนิด มีความหมายดังนี้

- หญิงในฐานะผู้ ให้กำาเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้

- คำาที่ลูกเรียกหญิงผู้ ให้กำาเนิดตน

- คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำากัดว่าเป็นชายหรือ

หญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ 

รวมความแล้ว “แม่” คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการ

รับผิดชอบขอบเขตภายในบ้านเรือน

๒.ชนนี หมายถึง ผู้ให้กำาเนิดลูก เป็นที่บังเกิดเกล้าของลูก

๓.ภรรยา หรือ ภริยา หมายถึง

- เมีย หรือ หญิงผู้เป็นคู่ครองของชาย

- ผู้เลี้ยง หรือ ผู้ดูแลสมาชิกของครอบครัว

แต่เดิมน้ัน “วันแม่ของชาติ” ได้กำาหนดเอา วันท่ี ๑๕ เมษายนของ

ทุกๆ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๔๙๓ ซ่ึงได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำานักวัฒนธรรมฝ่าย

หญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ผู้รับมอบให้จัดงานวันแม่มาต้ังแต่วันท่ี ๑๕ 

เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นคร้ังแรก ต่อมาได้รับเสียงสรรเสริญและขานรับ 

เรียกว่าประสบความสำาเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถ 

ขยายเครือข่ายของงานให้กว้างขวางออกไปได้ การจัดงานไม่เพียงแต่จัด                                                                                    

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน แต่ยัง จัดให้มีการประกวดวันแม่

ของชาติ ประกวดคำาขวัญวันแม่ ประกวดกลอนสักวา ท้ังน้ีก็เพื่อให้เกียรติ                                                                                                 

แก่แม่ และเพื่อเพ่ิมความสำาคัญของงานวันแม่ให้ดีย่ิงๆ ข้ึน ด้วยเหตุน้ี

งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำาปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม (สมัยน้ัน) แต่ท่ัวไปเรียกกันว่า “วันแม่ของชาติ”

ต่อมาถึง พ.ศ.๒๕๑๙ เกิดการณ์บ้านเมืองยุ่งเหยิง มีการประท้วง

ต่างๆ นานา วุ่นวายไปหมด ทางราชการจึงได้เปลี่ยน “วันแม่ของชาติ” 

จากวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 

เป็น “วันแม่แห่งชาติ” เป็นต้นไป โดยกำาหนด วันที่ ๑๒ สิงหาคมของ

ทุกปี อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิมพ์

หนังสือต่างๆ ใบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ตามสื่อของรัฐ โดย 

กรมวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ ระบุ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 

เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ได้ปีเดียว ครั้นถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์

หนังสือต่างๆ ใบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ตามสื่อของรัฐว่า “วัน

ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐” เป็น “วันแม่หลวงของปวงชน” มิทราบ

ด้วยเหตุผลกลใด ครั้น วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ กลับมาให้ วันที่ 

๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ตามเดิม

ทั้งนี้ ผู้เขียนใคร่เสนอส่วนที่เกี่ยวกับวันแม่ของชาติไทย ตาม

เหตุผล ตามความรู้สึกนึกคิดทั่วไปและแฝงความเฉลียวคิด คือ ผู้เป็น

แม่นี้ โดยเฉพาะ คำาว่าแม่ เป็นคำาที่ซาบซึ้งไม่มีการกำาหนด วัน เวลา 

ไต่สวนซ้ือรถไฟฟ้าฯ900ล.

คุ้มชีวิตลูกทั้งหลายให้อบอุ่น

ลูกมีแม่แผ่ความดีมีสกุล

นับเป็นบุญของลูก “ทุกคน” เอย.

เผด็จ บุญหนุน/รร.บึงทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.

   

   * สักวา “ต่อสู้” อยู่เพื่อลูก

เพียรฝังปลูกแต่สิ่งดีมิมีหน่าย

เสียสละอดทนจนวันวาย

แม่จึงมากความหมายในชีวิต

ไม่มีใครทดแทนสุดแดนหล้า

เมื่อลับลาอาลัยซึ้งในจิต

กราบหญิงผู้งดงามความเป็นมิตร

จุ่งสถิตสรวงสวรรค์ “นิรันดร์” เอย.

พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์/รายการสยามมานุสติ 

วิทยุกองทัพบก กทม.

 * สักวา “ผู้ละ” สละได้

มากน้ำาใจไมตรีมิเคยบ่น

โลกขานชื่อลือค่าเป็นสากล

ความอดทนของ “แม่” เลิศแท้จริง

ด้วยศรัทธาซาบซึ้งจึงอาลัย

ชื่อว่า “แม่” อยู่ไหนย่อมใหญ่ยิ่ง

แม้พรากร่างยังความดีที่แอบอิง

กุศลสิ่งสร้างไว้นอบ “ตอบแทน” เอย.

ณรงค์ชัย ทิพย์มณี/ส.นักกลอนแห่งประเทศไทย กทม.

 * สักวา “คำาไพเราะ” เสนาะหู

เทียบไม่สู้ดุด่าคราแม่สอน

โคตรยาขมหม้อใหญ่อุ่นไฟร้อน

สามารถถอนพิษไข้ในอาการ

แม่รักลูกผูกพันใจไม่เคยบอก

สำาแดงออกพฤติกรรมแทนคำาขาน

บริสุทธิ์ดุจมะลิผลิดอกบาน

สัญชาตญาณ “แม่ป.สี่ที่แท้” เอย.

เกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “สังคมดี” เริ่มที่บ้าน

แม่ให้การเลี้ยงดูรู้หน้าที่

สิ่งสำาคัญปั้นกับมือซื่อสัตย์มี

ลูกๆ นี้กตัญญูผู้เจริญ

ผืนแผ่นดินขยายเหมือนใจแม่

ลูกไทยแท้เทียมทันโลกสรรเสริญ

ค่าน้ำานมสมค่าใครกล้าเผชิญ

ชาติยิ่งใหญ่มิล่วงเกิน “เมินหน้า” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 

“แม่คือทุกส่ิงทุกอย่างของลูก” ผมอยากให้เด็กไทยทุกคนทุกเจเนอ

เรชันหลังจากนี้ จดจำาประโยคสั้นๆ นี้ ไว้ครับ.

เ

เ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
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6 เศรษฐกิจ

รฟฟท.ดิ้นประมูลบริหารรถไฟฟ้า

ชลบุรี • ‘รฟฟท.’ กางแผนปรับ

ทัพองค์กรใหม่ ดิ้นขอเพิ่มพันธ

กิจเตรียมพร้อมลุยประมูลบริหาร

รถไฟฟ้าสายอื่น ฟุ้งปีนี้รายได้ฟื้น

หลังผู้ โดยสารเพิ่ม คาดพุ่งแตะ 3 

หมื่นคนต่อวัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรม 

การผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท รถ 

ไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด (รฟฟท.) ผู้

ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง เปิด

เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  

พิจารณาคำาขอเพิ่มพันธกิจใน

การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำารุง 

เพื่ อขยายช่องทางด้านธุรกิจ

บริหารรถไฟฟ้า นอกเหนือจาก

การเป็นผู้บริหารรถไฟชานเมือง

สายสีแดง หากได้รับการอนุมัติ

จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาต่อไป ซึ่งเบื้องต้นคาด

ว่าจะได้รับอนุมัติภายในปีนี้

ทั้งนี้ หากการเพิ่มพันธกิจ

ดังกล่าวผ่านการเห็นชอบตาม

ขั้นตอนแล้ว รฟฟท.คาดว่าจะ

สามารถเข้าร่วมประมูล หรือเป็น

ส่วนหนึ่งของการประมูลรถไฟฟ้า

สายใหม่ๆ ได้ภายในปีหน้า ดังนั้น

แม้ว่ารถไฟชานเมืองสายสีแดง

จะนำามาเปิดประมูลให้เอกชน

บริหาร ก็ไม่ได้กระทบต่อ รฟฟท.

ส่วนพนักงานของ รฟฟท.

ท่ีมีอยู่ราว 800 คน หากเอกชน

เข้ามาบริหารรถไฟชานเมืองสาย                                                     

สีแดง และต้องการถ่ายโอนพนัก 

งาน รฟฟท. ยืนยันว่าพนักงานท่ีมี

อยู่น้ันจะได้รับหน้าท่ีในการบริหาร

จัดการรถไฟฟ้าเช่นเดิม เพราะ

แม้จะไม่ได้บริหารรถไฟชานเมือง

สายสีแดง แต่ขณะน้ี รฟท.ก็อยู่

ระหว่างจัดต้ังคณะบริหารรถไฟ

ไทย-จีน ซ่ึง รฟท.จะรับบทบาทใน

การบริหารโครงการด้วย

สำาหรับภาพรวมรายได้

ของ รฟฟท.ในปีน้ี คาดว่าจะฟ้ืน

ตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

ปริมาณผู้โดยสารท่ีอยู่ในช่วงของ

การเติบโตภายหลังสถานการณ์

โควิด-19 คล่ีคลาย โดยเมื่อวัน

ท่ี 27 พ.ค. ปริมาณผู้โดยสาร

รถไฟชานเมืองสายสีแดงทำาสถิติ

ผู้โดยสารสูงสุด (นิวไฮ) 14,120 

คน ถือว่าสูงท่ีสุดนับต้ังแต่เปิดให้

บริการเชิงพาณิชย์มาเป็นเวลา

กว่า 6 เดือน โดยภายในปีน้ีคาดว่า

ผู้โดยสารจะเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 3 

หมื่นคนต่อวัน และเติบโตข้ึนปีละ

ไม่น้อยกว่า 10%.

สัญญาจ้าง • บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ

และควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน

กาญจนาภิเษก) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีมูลค่าสัญญา 369.59 ล้าน

บาท ระยะเวลาดำาเนินการราว 97 เดือน หนุน Backlog ทะลักแตะ 2,492.89  ล้านบาท ทยอยรับรู้ราย

ได้ในปีนี้ประมาณ 25% และบริษัทเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย

โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำากว่า 20-25%. 

ลุ้นพลังงานทุบค่าการกลั่น
สนพ.รับ5บาทสูงไป/ชวนเอกชนสำารวจปิโตรฯ

รางน้ำา • สนพ.จับตาค่าการกลั่น ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ทบทวน ก่อนชงเรื่องเข้าอนุกรรมการ คาดชัดเจนในเดือนนี้ ด้าน 

ชธ.เร่งแผนจัดหาก๊าซ เดินหน้าชวนเอกชนร่วมยื่นขอสิทธิ์สำารวจ

ปิโตรเลียมครั้งที่ 24

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) กระ 

ทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ด้วย

สถานการณ์น้ำามันดิบที่อยู่ ใน

ระดับสูง ส่งผลให้ค่าการกลั่น

เพิ่มขึ้นด้วย ล่าสุดอยู่ระดับ 5                                               

บาทต่อลิตร ในช่วงเดือน เม.ย.-                                 

พ.ค. จากค่าเฉลี่ยอ้างอิงระดับ                                                

กว่า 2 บาทต่อลิตร ดังนั้น สนพ.                                               

จะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งอยู่ ในคณะอนุกรรมการที่

ดูราคาการกลั่น ภายใต้คณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลัง 

งาน (กบง.) เพื่อพิจารณาเรื่อง

นี้ พร้อมเรียกกลุ่มโรงกลั่นมา

หารือถึงต้นทุน คาดว่าจะมีความ

ชัดเจนภายในเดือนนี้

“ค่าการกลั่นระดับ 5 

บาทถือว่าสูง แต่ต้องดูว่าต้น 

ทุนแท้จริงในการซื้อน้ำามันดิบ 

แหล่งซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ

เอกชนผู้นำาเข้า เมื่อคำานวณ

แล้วออกมาเท่าไหร่ จะเหมาะ

สมหรือไม่ หรือควรอยู่ท่ีเท่าไหร่                                         

เพราะกลุ่มโรงกล่ันอาจมีต้นทุน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกันในภาวะปัจจุบัน 

ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย” 

นายวัฒนพงษ์กล่าว

นายวัฒนพงษ์กล่าวถึง

ความต้องการใช้พลังงานไทยปี

นี้ว่า คาดว่าจะเติบระดับ 2.1% 

ภายใต้สมมติฐานผลิตภัณฑ์มวล                                   

รวมประเทศ (จีดีพี) โต 2.5-

3.5% อัตราแลกเปลี่ยน 33.3-

34.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคา                                        

น้ำามันดิบดูไบ 105-110 เหรียญฯ 

และจีดีพีโลก 3.5% ขณะที่

การใช้พลังงานขั้นต้นรายชนิด

พบว่าเติบโตเกือบทุกประเภท 

ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ คาดว่าจะ

ลดลง 9.5% จากราคาที่ปรับสูง

มากจากผลกระทบของสงคราม

‘ชัชชาติ’ ขอ 1 สัปดาห์ตอบปมสีเขียว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด หรือ

เคที เข้าหารือปมต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อม

ทั้งได้เรียกสัญญาจากกรุงเทพธนาคมทั้งหมด เกี่ยวกับสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังจากน้ันจะขอเวลาดูรายละเอียดสัญญา

ประมาณ 1 สัปดาห์ พร้อมกันน้ียังเตรียมเชิญผู้อำานวยการสำานัก                                                                                  

การจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร เข้าให้รายละเอียด

เรื่องนี้ภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาหนังสือ

เพื่อเชิญผู้ว่าฯ กทม.มาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นกัน

‘ออริจิ้น’ อัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย

นายอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จำากัด ในเครือ บมจ.ออริจ้ิน พร็อพ 

เพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่าได้จัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอด

ขายโค้งสุดท้ายไตรมาส 2/65 โดยขนทัพคอนโดฯ พร้อมอยู่

และพรีเซลทั่ว กทม.-ปริมณฑลและอีอีซี 21 โครงการ จัดหนัก

ส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท ดาวน์ 0 บาท ดอกเบี้ย 0% ในราคา

เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษ 3 ต่อ Gift Voucher-

บัตรที่พักโรงแรม ibis-ส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท เฉพาะผู้จอง

ภายในงานวันที่ 9-12 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ธพว.ผุดมาตรการอุ้มลูกค้า Soft Loan ธปท.

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออก 

‘โครงการสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้สินเชื่อ พ.ร.ก. Soft Loan 

ธปท.’ วงเงิน 500 ล้านบาท สนับสนุนลูกค้ากลุ่มที่มีหนี้คงค้าง

โครงการ พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. ที่ครบกำาหนดระยะเวลา

ชำาระหนี้คืนให้ยังคงได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างต่อ

เนื่อง ช่วยให้สามารถประคับประคองกิจการ รักษาการจ้าง

งาน และกลับมาเดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างราบรื่น โดยผู้กู้ต้อง

เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสินเชื่อคงค้างในโครงการ พ.ร.ก. 

Soft Loan ธปท. อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MLR ต่อปี (ปัจจุบัน 

MLR = 6.75%) ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 8 ปี และปลอด

ชำาระหนี้เงินต้นสูงสุด 24 เดือน ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำาประกันเต็มวงเงิน โดย

ยกเว้นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ โครงการ, ค่าธรรมเนียมชำาระ

คืนเงินกู้ก่อนครบกำาหนด และค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ สิ้นสุด

รับคำาขอกู้ 31 ธ.ค.2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

ปลื้มงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022’ กระหึ่ม

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าอาหารและ

เครื่องดื่ม THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” 

ที่ปีนี้กลับมาจัดอีกครั้งทั้งทาง On-Ground และ Online เมื่อวัน

ที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ซื้อและผู้นำาเข้าจากประเทศ

ต่างๆ ท่ัวโลกเดินทางมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก ส่งผลให้มีเงินสะพัด

กว่า 68,851 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ี 10,000 ล้านบาท โดย

งานน้ียังช่วยตอกย้ำาให้ท่ัวโลกเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะเป็น

ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลกตามนโยบาย 

“อาหารไทย อาหารโลก” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์.

 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.88 34.61
ยูโร 36.05 37.16
ปอนดสเตอรลิง 42.18 43.66
เยน (100 เยน) 25.90 26.91
หยวนจีน 4.83 5.22
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

2/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,517.30 3,823.61 -306.31
 4,626.30 3,747.15 +879.14
 27,000.96 28,937.21 -1,936.25
 22,731.32 21,367.91 +1,363.41

57,875.88
-12.34

1,647.67

babaranoi@hotmail.com

ชิมช็อปไกด์สัปดาห์นี้สายทุเรียนไม่ควรพลาดกับ  ไปรษณีย์

ไทย ยกระดับการขนส่งผลไม้ให้กับเกษตรกร เปิดตัวกล่องส่งทุเรียน

ขนาดใหม่ไซส์เอสพลัส : S+ ซึ่งเป็นกล่องขนาดใหม่ที่มีความแข็ง

แรง ช่วยรักษาความสดใหม่ให้เหมือนซื้อจากสวน และสามารถใส่

ทุเรียนขนาด 2-3 กิโลกรัมได้ 1 ลูก ในราคาเพียง 25 บาท โดยยัง

เดินหน้าบริการ 

EMS ขนส่งผล

ไม้ในราคาเหมา

จ่ายเริ่มต้น 3 

กิโลกรัมแรก

เพียง 50 บาท 

ส่งได้สูงสุดถึง 20 

กิโลกรัม สามารถ

เรียกเข้ารับฟรี

ถึงสถานที่ได้ทุก

วันโดยไม่มีค่า

บริการ  สามารถ

สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ไปรษณีย์

ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ THP Contact Center 1545 และ www.

thailandpost.co.th ...•

เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนไทยได้เข้าถึงสินค้าอุปโภค

บริโภคในชีวิตประจำาวันได้มากขึ้น และร่วมเคียงข้างคนไทยให้ผ่าน

พ้นวิกฤตไปด้วยกัน พร้อมทั้งฉลองครบรอบ 89 ปี กลุ่ม

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ ทุกๆ 

ตัวยูทำาสิ่งดีๆ หรือ Every U Does Good ปีที่ 2 ขนทัพ

ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ มาพร้อมกับลดราคาสูงสุด 45% 

พร้อมโปรโมชั่นแจกแถมมากมาย ได้ที่ร้านค้าโมเดิร์น

เทรด และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านติดดาวทั่ว

ประเทศ รวมถึงร้านค้าออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน

นี้ ...•

สำาหรับผู้ที่กำาลังอยากมีบ้าน ต้องไม่พลาดกับ     

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จัดโปรท้าฝน ‘ลดชุ่มฉ่ำา รับจุใจ’ 

พิเศษเฉพาะผู้ที่จองภายในวันที่ 4-5 มิ.ย.65 และโอน

กรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย.65 รับฟรี! เฟอร์นิเจอร์

แบบครบเซตยกหลัง

มูลค่ากว่า 500,000 

บาท มีให้เลือกทั้งบ้าน

เดี่ยว, ทาวน์ โฮม และ

บ้านแนวคิดใหม่จาก

แบรนด์ต่างๆ ประกอบ

ด้วย แลนซีโอ, ไลโอ,            

บ้านลลิล และลลิล                

กรีนวิลล์ ในราคาสุดคุ้ม

ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท 

สามารถลงทะเบียนรับ

สิทธิ์ได้ที่ https://bit.

ly/3ooIxC4 ...•

เช่นเดียวกับ   

ศุภาลัย ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเพิ่มอีกหนึ่ง

แพลตฟอร์ม ช็อปออนไลน์ให้ลูกค้าจองดีลเด็ด ภายใต้แคมเปญ 

“6.6 BIG DEAL SALE” ดีลปังทะลุโลก  

จองซื้อบ้าน และคอนโดฯ จากศุภาลัย ช็อปง่าย สะดวกสบาย 

เพียงไม่กี่คลิก โดยลูกค้าสามารถเลือกโครงการที่ชอบ แบบบ้าน

ที่ใช่ และกดซื้อ E-VOUCHER มูลค่าเพียง 66 บาท (ภายใน 1 

มิ.ย.-30 มิ.ย.2565) พร้อมรับส่วนลด

สูงสุดถึง 60,000 บาท* (*เงื่อนไข

เป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด) สำาหรับ

การจองบ้านและคอนโดฯ สร้าง

เสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และผ่อน

ดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-3 ก.ค.

2565 เท่านั้น สามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ โทร.1720 หรือดูข้อมูล

โครงการ และโปรโมชั่นอื่นๆ เพิ่มเติม

ได้ที่ www.supalai.com ...•

ห้ามพลาดกับมหกรรมลดครั้ง

ใหญ่ ฉลองครึ่งปี จัดหนัก ดับเบิลคุ้ม 

“HomePro 6.6 MID YEAR SALE” จัดเต็มสินค้าและไอเทมตก

แต่งบ้าน ขนมาครบทั้งแบรนด์

ดัง แบรนด์คุณภาพ พ่วงโปรดี

สุดคุ้ม 5 ต่อ ลดครึ่งราคา สินค้า 

Hot Deal ลดสูงสุด 50% รับ

คุ้ม ก่อนช็อป คูปองส่วนลด 500 

บาท คลิกรับเลย! ที่ HomePro 

Line Connect ลดเพิ่ม เกินคุ้ม 

ลด และรับเพิ่มสูงสุด 12% รับ

ส่วนลด 3% สมาชิกโฮมการ์ด 

ช็อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบ

เสร็จ ลดเพิ่ม 7% กับสินค้ากลุ่ม

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ ลด

อีก 3% เมื่อช็อปผ่านบัตร

เครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม 

และรับเครดิตเงินคืนอีก 2% 

เพียงช็อปครบ 10,000 บาท

ขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกแล้วรับ 

ให้ลด และรับเพิ่ม สูงสุด 

43% เมื่อใช้คะแนนโฮมการ์ด 

และบัตรเครดิต โฮมโปร 

วีซ่า แพลทินัม ช็อปปั๊บ รับ

เพิ่ม ส่วนลด

คูปองท้ายใบ

เสร็จ 500 

บาท เมื่อช็อป

ครบ 10,000 

บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อช็อปครบ 

10,000 บาทขึ้นไป เริ่ม 3 มิ.ย.–7 มิ.ย.2565 นี้ 5 วัน

เท่านั้น ...•

สายสุขภาพเชิญทางนี้ การ์เดี้ยน ส่งครีมอาบ

น้ำาสูตรใหม่ไฮยา 500X ด้วยจุดเด่นที่มอบความชุ่ม

ชื้นขั้นสุดด้วยส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนิก ให้ความ

รู้สึกผิวอิ่ม

ฟู เรียบลื่น 

หลังอาบ 

ไม่แห้งตึง 

เหมือนได้

เซรั่มไฮ

ยาเติมอาหารผิวในทุกครั้ง

ที่อาบ โดยมาใน 2 กลิ่น

หอมเหนือระดับจากดอกไม้

นานาพรรณ แบบเดียวกับ

ที่ใช้ในน้ำาหอมชั้นนำา ผสม

ผสานความหอมละมุน

อย่างลงตัว มอบความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างอาบ วางจำาหน่ายแล้ว

วันนี้ในขนาด 400 มิลลิลิตร ด้วยราคาเพียง 99 บาท 7-Eleven ใกล้

บ้าน ...•

บัตรเครดิต ทีทีบี มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เมื่อ

ช็อปที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป พิเศษ! แลกคะแนน

สะสมเท่ายอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีกสูงสุด 12% ตั้งแต่วันนี้

ถึง 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact 

center 1428 หรือ www.ttbbank.com  ...•

เช่นเดียวกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งแคมเปญใหม่ “แม่

มณีแจกทองทั่วไทย” อัดโปรแรง แจกหนักทุกเดือน มอบสิทธิพิเศษ

สำาหรับร้านค้าที่ใช้ “แอปพลิเคชันแม่มณี” หรือ “บัญชีมณีมั่งคั่ง” ลุ้น

รับจี้ทองคำาแม่มณี หนัก 1 บาท  60 รางวัล และของรางวัลอื่นๆ อีก

มากมาย 120 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.36 ล้านบาท ได้ง่ายๆ ทุก

เดือน โดยร้านค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้แอปแม่มณี รับชำาระเงินตาม

เงื่อนไข จะได้รับ 1 สิทธิ์ และร้านค้านิติบุคคลที่มียอดขายไม่เกิน 75 

ล้านบาท/ปี ที่มีบัญชีมณีมั่งคั่ง และมียอดเงินฝากตามเงื่อนไข จะได้

รับ 1 สิทธิ์ พิเศษสุด! รับสิทธิ์เพิ่ม X2 หรือเพิ่ม X3 เมื่อมีผลิตภัณฑ์

ร่วมตามเงื่อนไขของธนาคารกำาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 

ตุลาคม 2565 ศกนี้ โดยจะทำาการจับรางวัลทุกเดือนจำานวน 5 รอบ 

และประกาศผลรายชื่อผู้ โชคดีผ่าน www.scb.co.th ...•

ยิ่งซด ยิ่งแซ่บ!! ซีพีเอฟเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่   ‘บะหมี่เกี๊ยว

กุ้งจักรพรรดิ รสต้มยำา’ เกี๊ยวกุ้งเต็มคำา ทำาจากกุ้งเต็มตัว ห่อด้วย

แป้งเกี๊ยวบาง รับ

ประทานคู่กับ

บะหมี่ไข่เหนียว

นุ่ม และน้ำาซุป

ต้มยำาเข้มข้นถึง

เครื่อง ยิ่งซด ยิ่ง

แซ่บ รับรองว่า... 

อิ่มฟินคุ้มสุดๆ 

ในราคาเพียง 

69 บาทเท่านั้น 

จำาหน่ายแล้ววัน

นี้ ที่ร้านสะดวก

ซื้อ 7-Eleven ทุก

สาขาทั่วประเทศ 

...•

ปิดท้าย

ด้วย เชิญร่วม

สัมผัสประสบการณ์อาหารชวนน้ำาลายสอในเทศกาลเป๋าฮื้อ ที่ห้อง

อาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลือกสั่งเมนูได้ตามชอบ อาทิ 

เป๋าฮื้อเจี๋ยนน้ำามันหอย เป๋าฮื้อเจี๋ยนน้ำาแดง หรือข้าวอบเป๋าฮื้อหม้อดิน 

เป็นต้น ราคาเริ่มต้นเพียง 590 บาทถ้วน ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 

นี้ ส่วน “บุฟเฟต์ติ่มซำามื้อกลางวัน” ยังคงมีบริการตามปกติ เพียงท่าน

ละ 859 บาทถ้วน (จาก 1,300 บาทถ้วน) สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติม ได้ที่โทร.0-2276-4567 ต่อ 8429-30 ...•

รัสเซีย-ยูเครน จนผู้ใช้หันไปพึ่ง 

พาน้ำามันดีเซลและน้ำามันเตา

แทน ขณะที่การใช้น้ำามันคาด

ว่าจะเพิ่มขึ้น 12.9% และไฟฟ้า

พลังน้ำา/ไฟฟ้านำาเข้า 8.2%

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 

อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

(ชธ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของการ                                    

จัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะ

ยาว กรมฯ ได้ดำาเนินการเก่ียว

กับการให้ยื่นขอสิทธิสำารวจและ                                                        

ผลิตปิโตรเลียมรอบท่ี 24 ภายใต้                                                            

ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต                             

บริเวณทะเลอ่าวไทยจำานวน 3                                     

แปลง ประกอบด้วย 1.แปลง                                              

สำารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข                                                                 

G1/65 พ้ืนท่ี 8,487.20 ตาราง

กิโลเมตร 2.แปลงสำารวจใน 

ทะเลอ่าวไทย หมายเลข G2/65                                                  

มีพ้ืนท่ี 15,030.14 ตารางกิโล 

เมตร 3.แปลงสำารวจ ในทะเล

อ่าวไทย หมายเลข G3/ 65 มี

พ้ืนท่ี 11,646.67 ตารางกิโลเมตร

“หลังจากมีการออกประ 

กาศเชิญชวนเพ่ือเปิดให้ย่ืนขอ

สิทธิเมื่อวันท่ี 7 เม.ย.2565 กรมฯ 

ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญ

ชวนไปยังบริษัทผู้ประกอบการ

ด้านปิโตรเลียมภายในประเทศ 

และสถานทูตต่างประเทศในไทย

เผยแพร่ประกาศเชิญชวนไปยัง

สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ 

เ พ่ือเ ชิญชวนให้นักลงทุนใน

ประเทศต่างๆ ท่ีสนใจให้เข้ามา

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อ

เพ่ิมโอกาสการลงทุนและพัฒนา

ทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศ

มากข้ึน.

โบรกแนะ‘ระวังลงทุน’

ชี้เฟดขึ้นดบ.ไม่สะเทือน!
ไทยโพสต์ • นายณัฐชาต 

เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)                                         

ทรีนีตี้ จำากัด เปิดเผยว่า คาด

ว่าแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยใน

เดือน มิ.ย.2565 จะแกว่งตัว 

Sideways อิงทางลง โดยมี

กรอบแนวรับสำาคัญที่บริเวณ 

1,600-1,620 จุด และยังคง

มุมมองระดับดัชนีที่อยู่สูงเกิน

กว่า 1,650 จุดขึ้นไปเป็นโซน

ที่เปราะบางในแง่ของ Valua-                                                   

tion ทั้งนี้ แนะนำาให้ Wait &                                  

See หลังขายทำากำาไรหุ้นไป

แล้ว และรอการต้ังรับใหม่ตาม

บริเวณแนวรับที่ให้ไว้

สำาหรับ ปัจจัยท่ีต้องติด                                          

ตามคือการประชุมของธนา 

คารกลางหลายแห่ง ซ่ึงมอง

ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อราคา

สินทรัพย์มากนัก โดยเฉพาะ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท่ี                               

นักลงทุนมีการ Price in ประเด็น

การข้ึนดอกเบ้ีย ส่วนคณะกรรม                 

การนโยบายการเงิน (กนง.) ท่ี

จะประชุมกันในวันท่ี 8 มิ.ย.                       

คาดว่าจะยังคงนโยบายดอก 

เบ้ียต่ำาต่อไป รวมท้ังต้องติดตาม

ประมาณการเศรษฐกิจรอบ

ใหม่ว่าจะมีการปรับลดลงอีก

คร้ังหรือไม่ โดยเฉพาะภาค

อุปสงค์ในประเทศและดุลบัญชี 

เดินสะพัด หลังราคาน้ำามันยัง

คงยืนอยู่ในระดับสูง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิด

กุล ผู้อำานวยการอาวุโส สาย

งานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. 

ทิสโก้ จำากัด กล่าวว่า ยังคงมุม

มองระมัดระวังต่อแนวโน้ม                                   

การลงทุนในช่วง 1-2 เดือน

ข้างหน้า จากแรงกดดันด้าน

เงินเฟ้อและการดำาเนินนโยบาย 

การเงินที่เข้มงวดของสหรัฐ 

ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง

และการเริ่มดึงสภาพคล่อง 

โดยคาดว่าในเดือน มิ.ย. เฟด

จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50%.

วัฒนพงษ์ คุโรวาท
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สวทช.ชวนสมัคร ‘ต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ’

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ส่งใบสมัครรับต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต

ของต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดที่เคยเก็บรักษาไว้ในห้องปฏิบัติการ

คิโบะโมดูล (Kibo Module) ขององค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ 

แจ็กซา (JAXA) บนสถานีอวกาศนานาชาติ เปรียบเทียบกับต้น

ราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติบนโลก โดยเปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 

สำ าหรับหน่ วยงาน

ภาครัฐและสถาบัน

การศึกษาที่สนใจ ส่ง

ใบสมัครทางออนไลน์

ได้ที่เว็บไซต์ https://

www.nstda.or.th/

spaceeducat ion/

space-tree-registration ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และประกาศ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ก่อน

ที่จะส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศเฟสแรก จำานวน 100 ต้น ใน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ต่อไป ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดข้อมูลและ

การสมัครเข้าร่วมโครงการราชพฤกษ์อวกาศเพิ่มเติมได้ที่ Website: 

https://www.nstda.or.th/spaceeducation/space-tree-registration/  

และ Facebook: https://www.facebook.com/NSTDASpaceEducation

ตลาดหลักทรัพย์ชวนสัมผัสพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชวนเยาวชน

ไทยและผู้สนใจเริ่มต้นลงทุน สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน

การวางแผนการเงินและการลงทุนที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

INVESTORY โฉมใหม่ ที่พร้อมเติมเต็มความรู้ด้านการลงทุนเพื่อ

ความยั่งยืน (Inspire to Invest for Sustainability) สร้างประสบการณ์

ใหม่ผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับการปรับโฉมใหม่ 

ใน 5 ไฮไลต์ ได้แก่ 

New Content, New 

Characters, New 

Look, New Leaning 

Technology, New 

Extra Exhibit ion  

ที่ช่วยให้การเรียน

รู้แบบ Interactive 

S e l f - D i s c o v e r y  

Museum สนุกกว่า 

เดิม ผู้สนใจสามารถ

เข้ า เยี่ ยมชมพิพิ ธ 

ภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้น

ไป (เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์) เวลา 09.30-17.00 น. 

โดยเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าชมฟรี! สำาหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้า

ชม 100 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านอีเมล INVESTORY 

@set.or.th หรือเว็บไซต์ INVESTORY.set.or.th หรือ โทร. 0-2009-

9000 ต่อ 3566.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

บว่าเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่สำาหรับ

เยาวชนไทยที่มีใจรักทางดนตรี ในการ

โชว์ศักยภาพ ทักษะความสามารถทาง

ด้านดนตรีสู่สายตาชาวโลก ในเวทีการประกวดที่

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี

และมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2565  (WAMSB 

World Championship 2022) ครั้งแรก เพราะ

ถือเป็นอีกหนึ่งการประกวดที่ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการแข่งขันจากองค์กรระดับโลก

ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่ง

เสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่ง 

อาร์ทสากล ได้ประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทย 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดชิงแชมป์โลก ใน  

6 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภท Concert 

Band ได้แก่ Division 1 จำานวน 7 โรงเรียน, World 

Division จำานวน 11 โรงเรียน 2.ประเภท Indoor 

Show Band ได้แก่ Division 1 จำานวน 2 โรงเรียน, 

World Division จำานวน 2 โรงเรียน 3.ประเภท 

Marching Parade ได้แก่ Division 1 จำานวน  

3 โรงเรียน, Color Guard (World Division) จำานวน 

2 โรงเรียน, Drumline Battle จำานวน 4 โรงเรียน

4.ประเภท Ensemble ได้แก่ Brass  

Ensemble จำานวน 4 โรงเรียน, Woodwind  

Ensemble จำานวน 8 โรงเรียน, Mixed Ensemble 

จำานวน 12 โรงเรียน, Marching Percussion 

Ensemble จำานวน 3 โรงเรียน 5.ประเภท Solo 

(Winds Instrument) จำานวน 24 คน แยกเป็น 

Drum or Multi-Percussion จำานวน 2 คน ประเภท  

Keyboard Percussion จำานวน 3 คน ประเภท 

Marching Percussion จำานวน 3 คน และ 6.ประเภท 

Showcase (Concert Band) จำานวน 4 โรงเรียน 

และผู้เข้าร่วมแข่งขันจากอีก 13 ประเทศ รวมทั้ง

สิ้น 14 ประเทศ โดยมีกำาหนดจัดการประกวดที่

ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่าง

วันที่ 14, 16 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารกีฬา 

นิมิบุตร และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ สนาม

94 โรงเรียนตัวแทนไทย
ประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2565

บางกอกอารีนา

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม กล่าวว่า ตามกำาหนดการเดิมการ

ประกวดนี้จะถูกจัดขึ้นในปี 2020 แต่ด้วยสถาน 

การณ์ โควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดงานออก

ไป ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการเตรียม

ความพร้อมสำาหรับการจัดเวทีการประกวด สถาน

ที่รองรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั้ง 13 ประเทศ รวม

ไปถึงตลอดสัปดาห์ของการแข่งขันก็จะมีการจัด

กิจกรรม อย่างในการแข่งขัน Marching Parade ที่

อาจจะมีการเดินโชว์จากถนนพระราม 1 ไปจนถึง

แยกราชประสงค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ต่างชาติได้มีส่วนร่วมด้วย

“ดังนั้นการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ

ร่วมจัดการประกวดในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาส

อันดีของเยาวชนไทยที่เล่นดนตรีสากลด้านวง 

โยธวาทิต จะมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ

ระดับโลก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองและสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน 

และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการดนตรี และ

มาร์ชชิ่งอาร์ทของประเทศไทย ให้มีประสบการณ์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก” อิทธิพลกล่าว

ด้านตัวแทนของประเทศไทย นิชานันท์  

กิจเพ็ชร ชั้น ม.6 ตัวแทนประเภท Concert Band 

(World Division) จากทีมโรงเรียนราชประชาสมาสัย 

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ บอก

ว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ที่วงของโรงเรียนได้

เป็นตัวแทนระดับประเทศ อย่างในวงตนจะเล่น

เครื่องทรอมโบน และมีการฝึกซ้อมอย่างหนักทั้ง

ช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ ก่อนเข้าเรียนคาบแรก 

และหลังเลิกเรียนอีก 2 ชั่วโมง ก็จะทำาให้เต็มที่

ที่สุด เพราะข้อดีของวงเราคือการพูดคุยถึงปัญหา 

การหาทางออกร่วมกันในทันทีไม่ให้สะสม ซึ่งอาจ

จะส่งผลกระทบในระยะยาวได้

ภูมิพัฒน์ วิญญาไชย ชั้น ม.5 ตัวแทน

ประเภท Solo (Marching Percussion) โรงเรียน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้แสดงความรู้สึกว่า ตนเป็น

ตัวแทนประเภทโซโล ในการเล่นประเภทเครื่อง

ดนตรีสนาม คือ กลองสแนร์ ซึ่งต้องใช้ทักษะค่อน

ข้างสูงในการเล่นและแสดง เพราะเราจะไม่มี

เพื่อนร่วมทีม ในการเล่นจึงต้องทำาให้การตีกลอง 

สแนร์ให้เกิดเสียงที่เราได้รังสรรค์ขึ้นมา ในการ

เป็นตัวแทนโรงเรียนและประเทศจะทำาให้ดีที่สุด

ณภัทร พรพจน์ธนมาศ ชั้น ม.6 ตัวแทน

ประเภท Marching Parade(Drumline Battle) 

โรงเรียนสิริรัตนาธร บอกว่า ดีใจมากที่โรงเรียน

ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ วงของเรามีความ

ตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะแสดงศักยภาพในการ

แข่งขัน เพราะในการแข่งขันประเภทนี้ต้องใช้

ทักษะความพร้อมเพรียงในการเดินขบวนแปรแถว การ

ควบคุมจังหวะดนตรีให้สมดุลเพื่อให้การแสดงออก

มาสมบูรณ์ที่สุด โดยวงเรามีความพร้อม 90 เปอร์ 

เซ็นต์แล้ว สำาหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนี้

อย่างไรก็ตาม สามารถให้กำาลังใจผู้เข้า

แข่งขัน และติดตามสถานที่จัดการประกวด รวม

ไปถึงข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/

DCP.culture หรือ Line @ วัฒนธรรม และ www.

facebook.com/MarchingArtsInternational

นั

ศึกษาธิการ • “สุภัทร” ห่วงปัญหา

ความรุนแรงในโรงเรียนกำาชับทุกหน่วย

งานติดตามดูแลนักเรียนใกล้ชิด รวม

ทั้ง Learning Loss ตลอดจนพัฒนาการ

ทางสังคมของเด็กด้วย ต้องดูแลอย่าง

รอบด้าน

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่

มีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่ง

พบว่ามีเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงเกิด

ขึ้นหลายเรื่อง เช่น การเสียชีวิตของ

นักเรียน ความรุนแรงระหว่างนักเรียน

กับนักเรียนไปจนถึงนักเรียนทะเลาะ

กับครูนั้น ตนรู้สึกมีความห่วงใยเกี่ยว

กับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้กำาชับทุกหน่วย

งานของ ศธ.ที่มีสถานศึกษาอยู่ ใน

สังกัดให้เข้มงวด และติดตามเฝ้าระวัง

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากนโยบาย

เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ถือ

เป็นนโยบายสำาคัญของนางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ซึ่งแต่ละหน่วย

งานก็มีความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้อยู่

แล้วด้วย แต่จะต้องกำาชับให้มีเพิ่มมาก

ขึ้น และเน้นเรื่องการปรับมิติทางสังคม 

เน้นให้มีกิจกรรมงานกลุ่ม เพราะ 2 ปีที่

ผ่านมาเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้าน

“ดังนั้น การกลับเข้ามาเรียนใน

ห้องเรียนจำาเป็นที่จะต้องมีการปรับ

พฤติกรรมใหม่ให้เข้ากับสังคมเพื่อน 

ได้ อีกทั้งเรื่องภาวะความรู้ถดถอย 

(Learn ing Loss) มีความหมาย

ครอบคลุมในหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่อง

การเรียนรู้ที่ช้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม

ถึงเรื่องสุขภาวะ สุขอนามัย การเติบโต

และพัฒนาการทางสังคมของเด็ก ซึ่ง

เราควรที่จะดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน” 

ปลัด ศธ.กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์

การรับวัคซีน Pfizer ของเด็กอายุ 5- 

11 ปี นายสุภัทรกล่าวว่า ขณะนี้มี

ผู้ปกครองยินยอมให้บุตรหลานรับ

วัคซีนแล้วจำานวนมาก เช่น จังหวัด

นครราชสีมา มีเด็กรับวัคซีนเข็มแรก

แล้วมากกว่า ร้อยละ 90 เป็นต้น ซึ่ง

ตนมองว่าแนวโน้มการรับวัคซีนของเด็ก

กลุ่ม 5-11 ปี จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพราะขณะนี้มีการเปิดภาคเรียนในรูป

แบบ On site แล้ว อีกทั้งผู้ปกครอง

ยังเห็นตัวอย่างจากเพื่อนนักเรียนที่รับ

วัคซีนไปแล้ว ว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงที่

ร้ายแรง และสามารถป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ได้ก็จะยินยอมให้

บุตรหลานรับวัคซีน.

‘สุภัทร’ห่วงปัญหาความรุนแรงในรร.หลังเปิดเทอม

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เผย ศธ. เป็น

เจ้าภาพใหญ่ ประชุมรัฐมนตรีศึกษา 

เอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย. 

มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม 36 ประเทศ 

ชูประเด็นโควิดกระทบการศึกษาทั้งโลก 

ท้าทายการฟื้นฟูเรียนรู้ขนานใหญ่ การ

หาทางสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส ทำาให้

การศึกษาเกิดความเท่าเทียม นำาไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วม

กับองค์การยูเนสโก ได้รับการสนับสนุน

จากองค์การยูนิเซฟและกระทรวงศึกษา 

วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทค 

โนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่ง

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 หรือ

การศึกษา 2030 APREMC ระหว่างวันที่ 

5-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-

ลา กทม. โดยในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 

09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำาเนิน

เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเปิดการ

ประชุมดังกล่าว

สำาหรับจุดเน้นของการประชุม

ดังกล่าวต้องการสร้างความตระหนัก

ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 หรือโควิด-19 

ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนที่คาดการณ์

ไม่ได้และมีผลกระทบต่อการศึกษาทั้ง

ในระดับโลกและภูมิภาค รวมถึงผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสุขภาพความ

เป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียน ส่งผลกระทบต่อ

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา 

โดยการประชุม APREMC II จะมีผู้แทน

ระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกยูเนส

โกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำานวน 

46 ประเทศ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การระหว่างประเทศและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง จำานวนกว่า 300 คน 

เข้าร่วม  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้

หัวใจหลักของการประชุมดังกล่าวคือ 

การฟื้นฟูและการเปลี่ยนด้านการศึกษา

เพื่อมุ่งสู่ระบบการศึกษาที่ตอบสนอง 

เชื่อมโยง และยืดหยุ่นมากขึ้น การเร่ง

ดำาเนินความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้า 

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่การ

ศึกษา 2030 เพื่อติดตามความก้าวหน้า

การดำาเนินการตามเป้าหมายที่ 4 ด้าน

การศึกษาของวาระการศึกษา 2573 และ

เป็นเวทีสำาหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวม

ถึงนักวิชาการ การศึกษา และผู้เชี่ยว 

ชาญด้านการศึกษาในภูมิภาค ที่จะร่วม

กันหารือเกี่ยวกับประเด็นสิ่งท้าทาย และ

ศธ.เจ้าภาพใหญ่ประชุมรมต.ศึกษาเอเปก
ชูประเด็นหารือ36ประเทศการฟื้นฟูเรียนรู้หลังโควิดกระทบไปทั้งโลก/สร้างการพัฒนาที่เท่าเทียม

ความสำาคัญของการจัดการศึกษาที่ต้อง

ดำาเนินการในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกภายหลังการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 โดยจะนำาไปสู่การฟื้นฟูและ

การจัดการวิกฤตการเรียนรู้ การพลิกโฉม

การศึกษาและระบบการศึกษาเพื่อให้มี

ความเท่าเทียม ครอบคลุม เชื่อมโยง ตอบ

สนองและยืดหยุ่น ส่งผลต่อศักยภาพของ

เด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก

“การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการสะท้อน

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย

ที่ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการ

ศึกษาท่ามกลางบริบทของสังคมโลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัญหา

ท้าทายมากมาย โดยเฉพาะการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบอย่าง

มากต่อการศึกษา ตลอดจนยังเป็นการ

ประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ

ไป” รมว.ศธ.กล่าว.

29 ปีวิทยาลัยดุสิตธานี • วิทยาลัย

ดุสิตธานีจัดงานครบรอบวันคล้ายวัน

สถาปนาปีที่ 29 ภายใต้ชื่องาน “ก้าว

ไปด้วยกันอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 30” นำา

โดย คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 4 

จากซ้าย) อธิการบดี และ ดร.นิรมล 

จินดานุวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดุสิต 

อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยบุคลากร 

เกือบ 3 ทศวรรษที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้

เปิดดำาเนินการเรียนการสอนและผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้าน

ทักษะวิชาชีพ พร้อมไปด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาด้านการ

โรงแรมและการประกอบอาหาร ที่

สร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้กับ

สถานประกอบการ ด้วยรากฐานที่มั่นคง

จากโรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิตธานี.  

ตัวแทนประเภท Marching Parade (Drumline 

Battle) โรงเรียนสิริรัตนาธร

ตัวแทนประเภท Concert Band (World  

Division) จากทีมโรงเรียนราชประชาสมาสัย 

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก

เครื่องดนตรีฟลุต ในการแสดงวงมาร์ช

ภูมิพัฒน์ วิญญาไชย ตัวแทนโรงเรียนเบญจมราช 

รังสฤษฎิ์

อิทธิพล คุณปลื้ม

บรรยากาศการประกาศตัวแทนประเทศไทย



lexander 23” นัก

รอง นักแตงเพลง 

โปรดิวเซอร ผูถูกเสนอ

ช� อเขาชิงรางวัลแกรมมี ปลอย

ซิงเกิลใหมลาสุด “The Hardest 

Part” เพลงเศราสะเทือนอารมณที่

จะทําใหทุกคนดําดิ่ง พูดถึงความสูญ

เสีย และความคิดถึง อีกหนึ่งซิงเกิล

จากอัลบั้มใหมที่กําลังจะมาถึงอยาง 

“Aftershock” ที่จะถูกปลอยออก

มาใหทุกคนไดฟงในปนี้ กอนหนานี้ 

“Alexander 23” ไดปลอย “Crash” 

และ “Hate Me If It Helps” ที่ได “Olivia Rodrigo” มารวมเขียน

เนื้อรอง

“The Hardest Part” เปนเพลงที่ถูกแตงขึ้นมาจากเร� องราว

ของ “Alexander 23” ในจุดที่เขารูสึกย่ําแยที่สุด เปนการนึกยอน

ถึงเพ� อนที่เขาไดขาดการติดตอเปนเวลานานจนหายไปจากชีวิต

ตลอดกาล “I guess the hardest part of getting old”

“Is that some people that you love don’t” เพลงนี้ถือ

เปนบทเพลงที่ไดทําใหทุกคนเห็นถึงสกิลการแตงเพลงอันโดดเดน

ของ “Alexander 23” และความสามารถของเขาในการสวิตชชวง

เวลาแหงอารมณใหกลายเปนเพลงปอปที่ทําใหทุกคนรูสึกถึงความ

ใกลชิด

ในซิงเกิลนี้มีผูรวมโปรดิวซอยาง Dan Nigro โปรดิวเซอร

ช� อดังที่รวมงานกับศิลปนระดับซูเปอรสตารมากมาย อาทิ Olivia 

Rodrigo, Carly Rae Jepsen และ Conan Gray นอกจากนี้ก็ได 

Amy Allen มารวมเขียนเนื้อรองใหดวย

ไมนานมานี้ “Alexander 23” ไดรวมออกทัวรกับศิลปนใน

ดวงใจของเขา นั่นก็คือ John Mayer ที่ลาสุดระหวางที่หนุม “Alex-

ander 23” เลนเปดโชวเขาก็ไดชวน John Mayer ขึ้นมารวมเลน

คัฟเวอรเพลงร็อกคลาสสิกอยาง Everybody Wants to Rule the 

World ของ Tears For Fears

มาติดตามชองหนู kamsing family channel

(คิดตามสถิติบอกวาลงคลิปวันเวนวัน 1 ปจะมีรายไดถึง 62 

ลานบาท) หนูไมรู อันนี้ ไมรูคะ ตองไปถามแม เพราะแมเปนคนเก็บ

ตังค หนูไมไดมีตังคขนาดนั้น (ลาสุดมีขาววาจะออกเรือน ซื้อบานของ

ตัวเอง) ยังคะ ถาออกเรือนตองใหผูชายซื้อ เราซื้อเองไมได คือบานหนู

ซื้อไวกอนที่คบพี่ตงตง พอคบกับพี่ตงตงคนก็คิดวาออกเรือนหรือเปลา 

ออกมาอยูคนเดียว ไมเลยคะ คือหนูซื้อกอนเพราะหนูอยากอยูบานคน

เดียว

คนเขาใจตามขาวเพราะคลั่งรักกันเหลือเกิน คลั่งรักจริงหรือเปลา?

“จริงคะ (หัวเราะ) ถาเปนคอนเทนตคือเหน� อยคะ มันเปนปมาแลวของจริงคะ ปกวาแลว ทุกวันนี้ก็รักกันปกติก็

พอแลว ทําปจจุบันใหดีที่สุดก็พอแลว”

ศิลปนอินดี้มาดเซอร‘Alexander23’

ปลอยเพลงเศราสะเทือนอารมณ

‘The Hardest Part’นํารองอัลบั้มใหม

าแรงแซงทางโคงกวาใคร นาทีนี้ตองยกให 

นางเอกปายแดง เบสท-รักษวนีย คําสิงห 

ทายาทคนสวยของตํานานนักชกเหรียญทอง

โอลิมปก บาส-สมรักษ คําสิงห ที่ทํางานทั้งสายละคร

และสายโซเชียล ยืนหนึ่งชองยูทูบชวยพอปลดหนี้ลม

ละลายไดสําเร็จ จนแวววาตอนนี้โกยเงินเก็บจาก

การทํายูทูบมีรายไดไมต่ํากวา 62 ลานบาท ไดรับ

ฉายาวายูทูบเบอรรอยลานไปแลว

โดย เบสท รักษวนีย ไดเปดใจผาน

รายการโตะหนูแหมม ทางชองเวิรคพอยท 

แบบลึกสุดใจ “ยูทูบเบอรรอยลาน หนูยัง

ไมถึงขนาดนั้น ยังจางไดอยูคะ เปนอาชีพ

หลักของหนูเลยคือยูทูบ หนูทําทุกวัน หนู

จะลงคลิปวันเวนวันเลยคะ ก็งงเหมือน

กันเปนรายไดหลักที่ชวยพอปลดหนี้ ตอน

นั้นทําเพราะพอสั่งใหทํา เหมือนพอรูมาจาก

เพ� อน ทําไปเถอะเดี๋ยวมันไดตังค ยอนไปเม� อ 

4-5 ปที่แลว ตอนนั้นอายุ 17 เอง

เริ่มจากเราไมรูจะถายอะไร ก็เริ่มจาก

ถายนองชาย นองชายหนูเขาเดินสายเตะ

บอล เสาร-อาทิตยเขาจะมีแขงกัน หนูก็

ไปตั้งกลองถายนอง และก็บอกวาเดี๋ยว

เราทําเพลงกันดีกวา แลวคลิปนั้นดังได

เพราะนองชาย เด็กๆ ชอบฟงและคนก็
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11บันเทิง

ต.ช.ด.ขอรอง?

นี้จํานําขาวมีอยูจริง!

นี่..นักวิชาการ (บางคน) ยอมรับ แตก็ไมวายอุตสาห

แกตัว-เถียงแทนให “คนโกง” แบบหนาช� นตาบาน 

ประหนึ่ง “มึงก็กู- มึงก็โกง” ซ้ํายังสะเออะบอก..

“เราไมอาจยอมรับ “รัฐบาลที่ไมบอกความจริงใหครบ

ถวนไดอีกตอไป” มิฉะนั้น ประเทศจะปวยยิ่งกวานี้”

ขอโทษนะ..แลวตอนที่เขาโกงรับจํานําขาวทุกเมล็ด 

จนชาวนาฆาตัวตายเปนสิบๆ ศพ ไมทราบนักวิชาการผูนี้ ไป

อยูไหนมา หรือมัวแตกมหนา-กมตาศึกษาตําราอยูรึไง..หือ?

ทําไมถึงไมออกมาทักทวง-ตอตานการกูหนี้มาแบงกัน

กิน-ชวยกันโกงละ และถามหน�อย..สายตาตอนนั้นมองวา

รัฐบาล “ไดบอกความจริงครบถวน” สมบูรณดีแลว กระนั้น

หรือถึงไดยอมรับได?

ไมตองตอบหรอก เพราะผมกําลังจะบอกตอ..ก็ไม

เพราะ “รัฐบาลที่ไมบอกความจริงใหครบถวน” กระทั่งแอบ

ลักหลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมตอนใกลรุงนั่นดอกรึ..

ประเทศชาติถึงได “ปวย” คาราคาซัง จนตองกูหนี้-ยืม

สินมารักษากันอยูในขณะนี้!

คนหนึ่งกูมาโกง อีกคนกูมาเพ� อแกปญหา พัฒนาบาน

เมืองใหเจริญรุงเรือง..ไมตองเรียนระดับดอกเตอร แคเด็ก

ประถมโรงเรียนวัดก็รู ควรจะเชิดชูยกยองใคร?

ครับ..วันสองวันมานี้ ไดยินนักการเมืองหญิงทาน

หนึ่งอภิปรายเร� องงง-เร� องงบ ต.ช.ด. หรือช� อเต็ม “ตํารวจ

ตระเวนชายแดน” ในสภา จนมีการวิพากษวิจารณกันไป

หลายมุมมอง

ผมเองไมอยากของแวะดวย เพราะพูดก็พูด..เบ� อ-

รําคาญ “เตี้ยหลังม็อบ” เต็มกลืนแลว บนไปพูดไปก็แคนั้น 

คอยดูอยูเพียงวา..

เลือกตั้งคราวหนา จะไดเปน “ผูแทน” ชาว จ.นครปฐม

อีกหรือไมเทานั้น!

แต..ที่นํามาคุยก็ดวยฟงเสียงวิจารณแลวทําใหนึกถึง

เพลง “ต.ช.ด.ขอรอง” ของคุณเพชร โพธาราม ขึ้นมาตาม

ประสาคนชอบเพลงลูกทุงเปนชีวิตจิตใจ..

“ต.ช.ด. ยอมาจากตํารวจชายแดน นองเอยลําบาก

เหลือแสน มาอยูชายแดนที่ ไกลแสนไกล มาปองกันเขต

รักษาประเทศแดนไทย นอนกับดินหนอกินกับทราย ลําบาก

เพียงไหนพี่จะทน”

แน�ะ..เอาเสียหน�อย เพลงนี้ครูไวพจน เพชรสุพรรณ 

รวมแตงกับ “ครูทองใบ รุงเรือง” ในป พ.ศ.2514 และก็เปน

หนึ่งเพลงลูกทุงที่ ไดรับรางวัลเกียรติยศตามประกาศคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ..

จากงาน “กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุงไทย” และยังไดรับ

เลือกใหรวมเปนหนึ่ง “สุดยอดเพลงไทย ในแผนดินรัชกาล

ที่ 9” อีกดวย!

ซึ่งไมวายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอยางไร สภาพ ต.ช.ด. 

ที่นอนกับดินกินกับทรายตามชายแดนที่ ไกลแสนไกล ก็ยัง

คงมีอยูเหมือนเดิม..

และคนที่เคยเห็น-เคยสัมผัส ยอมจะเขาใจ-เห็นใจ 

และคอยเปนกําลังใจให ต.ช.ด.ตลอดมา!

อยางผม ยังจําไดวาเม� อประมาณสัก 30 กวาปกอน 

เคยไดติดสอยหอยตามครูสุเทพ วงศกําแหง และคณะนักรอง

ลูกกรุงรวม 20 ทาน ตระเวนไป “กลอมขวัญ” ทหาร-ตํารวจ

ชายแดนอยูบาง

ตองเรียนตามตรงละวา..พวกเขาทนนอนกับดินกินกับ

ทราย ลําบากจริงๆ!

และคิดวาน�าจะไมมี ต.ช.ด.คนไหนหรอกที่จะเรียกรอง 

วิงวอนเหมือนอยางกับเพลงทอน.... “หากทางการ ไมเรียกตัว

พี่กลับ มีเสียมสักหอบ มีจอบสักหาบ จะถางใหราบ หมดดอย

แลวปลูกถั่วงา อยูกับขวัญตา เนื้อกลอย จะถางดง ปา

ดอย สรางวิมานนอย ชายแดน”

ผมเช� อ..ทุกคนอยากกลับบานกันทั้งนั้น หรือตอใหพบ

รัก-หลงใหลสาวปา-สาวดอยแคไหน ก็คงไมมีใครคิดจะ “ถาง

ดง ปาดอย” สรางวิมานนอย..

ใหถูกไลออกจากเคร� องแบบเปนแน�!.

ห

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

เปดรายได‘เบสท’ลูก‘สมรักษ คําสิงห’

ไม ได โม!ขึ้นแทน‘ยูทูบเบอรรอยลาน’

“A

ม

มีขาวลือออกมาหนาหูวา วงเจ็ตเซ็ตเตอรเกิดรอยราว ได

แยกทางใครทางมันกันแลว ซึ่งงานนี้ ที-พิพิธพล พุกกะณะสุต 

นักรองนําวงเจ็ตเซ็ตเตอรทนไมไหว จึงไดออกมาโพสตขอความ

ชี้แจงกลบขาวลือวาวงไมไดแตก แคพักวงและยังรับงานอยู วอน

ทุกคนอยาเขาใจผิด

โดยเน้ือหาท่ีเจาตัวโพสตมีใจความวา “ถึงเพ� อนๆ และพ่ีๆ 

โบรกเกอรขายงานท่ีน�ารักทุกคนครับ เน� องจากมีความเขาใจผิดกัน

ในวงกวางวา Jetset’er วง

แตก และไมรับงาน (จาก

ท่ีเคยไดยินมาโดยตรงจาก

แฟนคลับ และพ่ีนองรอบๆ 

ตัวหลายทาน) ซ่ึงอาจจะมี

สาเหตุมาจากท่ีพวกเราโพสต

ประกาศพักวง ซ่ึงใจความก็

คือ พวกเราจะยังไมผลิตผล

งานใหม เม� อราวๆ ปกอน 

และจะมีงานไซด โปรเจ็กต

เด่ียวของผม (TEE JETS) 

ออกมา และมีพ่ีๆ ส� ออีก

หลายเพจโพสตแสดงความ

เสียใจและเสียดายท่ีพวกเรา

ยุบวง (ซ่ึงจริงๆ ยัง แคพัก

วงเฉยๆ ฮะ) แถมมีคนแชร

อีกจํานวนมากไปในทํานองเสียดาย เสียใจ ซ่ึงผมเอง

และสมาชิกวงซาบซ้ึงมากครับ เพราะมีเพ� อนๆ แสดง

ความรักวงเราอยางมากมาย 

เม� อราวๆ เดือนกอนไปเจอนองที่รูจักทานหนึ่ง 

นองบอกวาเสียดายมาก ที่บริษัทเขาจัดงานเลี้ยง 

และอยากจะจาง Jetset’er ปรากฏวาทางเขานึก

วา Jets วงแตก เขาเลยไปจางศิลปนวงอ� นแทน จนผม

แกขาวแทบไมทัน และมีอีกหลายเหตุการณครับที่ผาน

เขาหูมา แตก็ยังไมคอยซีเรียสเทาไหร แตมาถึงวันนี้

ผมรูสึกวาคงตองประกาศอีกครั้งครับ เพ� อความชัดเจน 

เน� องจากสมาชิกวงเองก็ยังอยากเลนดนตรี ทํางานที่รัก

กันทุกคน ถาเราจะพลาดงานจางไปเพราะเหตุผลที่วา 

ลูกคาคิดวาวงแตก ผมไมอยากใหเกิดขึ้นเลยครับ

ขออนุญาตใชพื้นที่ตรงนี้ประกาศอีกครั้งนะครับ

วา วง Jetset’er ยังรับงานจางอยูเปนปกติ สวนใคร

อยากจะจางผมไปสรางสีสันในนาม TEE JETS ก็มีให

เลือกไดตามอัธยาศัย สมาชิกก็หนาเดิมๆ นี่แหละครับ พวกเรา

เปนครอบครัวใหญ อยูกันมานาน ยังไงก็ตองลุยกันตอไปครับ 

ขอบพระคุณเพ� อนๆ ทุกคนที่ติดตามผลงานของวงและไซด โปร

เจ็กต TEE JETS มาโดยตลอด หวังวาเพ� อนๆ ทุกคนจะชวยกัน

แชรขอความนี้ ไปใหเยอะที่สุด อยากไปรองเพลงใหทุกคนฟง

บอยๆ จังครับ”.

ยืนยันจากปากนักรองนํา

วง‘เจ็ตเซ็ตเตอร’ยังรักกันดี

ไม ได โม!ขึ้นแทน‘ยูทูบเบอรรอยลาน’

หลังจากไมเคยไดสัมผัสโทรฟ

ระดับทีมชาติเลยตลอดระยะเวลา 18 ป 

ท้ังท่ีไดช� อวาเปนนักเตะท่ีเกงกาจท่ีสุดใน

โลก ครองสถิติและรางวัลมากมาย เปน 

GOAT อีกหน่ึงคนในโลกลูกหนัง แตพอ

หลังจากปลดล็อกกับอารเจนตินาไดเม� อ

ปกอน ลิโอเนล เมสซี พาทีม “ฟาขาว” 

ควาแชมปรายการท่ี 2 ในระยะเวลาหาง

กัน 12 เดือน ดวยการถลมอิตาลีไป 3-0 

ในศึกฟนาลิสซิมา 2022 ซ่ึงเปนการพบ

กันระหวางแชมป 2 ทวีปท่ีสนามเวบลีย

เม� อคืนวันพุธท่ีผานมา

เม� อซัมเมอรท่ีแลว ซูเปอรสตารเพลยเมกเกอรรับบท

สําคัญ นําอารเจนตินาควาแชมปโคปา อเมริกา นอกจากจะ

เปนแชมปแรกในทีมชาติของตัวเอง ยังเปนแชมปแรกของทีม

ฟาขาวนับต้ังแตป 1993 การควา

แชมปในคร้ังน้ันทําใหพวกเขาไดสิทธ์ิ

มาเตะแมตชเดียวตัดสินกับแชมป

ยุโรป อิตาลี ในศึกฟนาลิสซิมา 2022 

เม� อคืนวันพุธท่ีผานมา

เมสซี เจาของรางวัลบัลลงดอร 

7 สมัย และรองเทาทองคําฟุตบอล

ยุโรปอีก 6 คร้ัง ในวัย 34 ยังคงเปน

ผูเลนคนสําคัญของอารเจนตินา ภาย

ใตการคุมทีมของลิโอเนล สโกลารี 

และทีมเปนฝายควาชัยเหนือทัพอัซซูรี

ขาดลอยถึง 3-0

3 ประตูท่ีเกิดข้ึนไมไดมีช� อของเมสซีเปนผูทําประตู แตเปนผล

งานของเลาตาโร มารติเนซ, อังเคล ดิ มาเรีย และเปาโล ดีบาลา.

interthaipost69@gmail.com

เมสซีควาแชมปที่2กับทีมชาติที่เวมบลีย
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HomePro 6:6 MID Year Sale 

ฉลองครึ่งป จัดหนัก ดับเบิลคุม ดีลสุดฮอตจัด

เต็มสินคา และไอเทมตกแตงบาน ขนมาครบ

ทั้งแบรนดดัง แบรนดคุณภาพ พวงโปรดีสุด

คุม 5 ตอ ลดครึ่งราคา สินคา Hot Deal ลด

สูงสุด 50% รับคุม กอนชอป คูปองสวนลด 

500 บาท คลิกรับเลย! ที่ HomePro Line 

Connect ลดเพิ่ม เกินคุม ลด และรับเพิ่ม

สูงสุด 12 % รับสวนลด3% สมาชิกโฮมการด 

ชอปครบ 10,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ลด

เพิ่ม 7% กับสินคากลุมเคร� องใชไฟฟาที่รวม

รายการ ลดอีก 3 % เม� อชอปผานบัตรเครดิต

โฮมโปร วีซา แพลทินัม และรับเครดิตเงิน

คืนอีก 2 % เพียงชอปครบ10,000 บาทขึ้นไป 

/ ใบเสร็จแลกแลวรับ ใหลด และรับเพิ่ม 

สูงสุด 43% เม� อใชคะแนนโฮมการด และ

บัตรเครดิต โฮมโปร วีซา แพลทินัม ชอปปบ 

รับเพิ่ม สวนลดคูปองทายใบเสร็จ 500 บาท 

เม� อชอปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ 

เพ� อใชเปนสวนลดเม� อชอปครบ 10,000 บาท

ขึ้นไป เริ่ม 3-7 มิถุนายน ชอปเลย ทั้ง

ออนไลน และโฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.home-

prothailand.co.th หรือ โทร. 1284

หองอาหารเลอ มาแรงน โรงแรม

เคปราชา ศรีราชา ขอเชิญชวนบุฟเฟตเลิฟ

เวอรทุกทานมาลิ้มลองความอรอยหลาก

หลายเมนูกับอาหารเมดิเตอเรเนียนดินเนอร

บุฟเฟต โดยฝมือเชฟระดับโรงแรมชั้นนํา ที่

ไดคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีรังสรรคเปนเมนูเลิศรส

ในบรรยากาศอบอุน เปนกันเอง อรอยเต็ม

อิ่มกับเมนูเลิศรสในราคาพิเศษ ทั้งอาหาร

อิตาเลียน อาหารยุโรป อาหารไทย และ

อาหารญี่ปุน อาทิ สลัดบาร พิซซาแปงบาง

กรอบอบใหมๆ พาสตาเสนสดปรุงหลากสไตล 

คาราวานขนมหวาน เคก และผลไมนานา

ชนิด ไวคอยบริการอยางจุใจคุมคาเกินราคา

ทุกคืนวันศุกร เวลา 18.00-22.00 น. ใน

ราคาเพียงทานละ 490 ++ พิเศษสุดดวยโปร

โมชั่น มา 4 ทาน จายเพียง 3 ทาน เด็กอายุ

ต่ํากวา 12 ป ลดครึ่งราคา ตั้งแตวันนี้ – 30 

มิถุนายน สํารองที่นั่งลวงหนา หรือสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หองอาหารเลอ มาแรงน  

โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โทร. 0-3831-

4288 หรือ https://www.caperacha.com/

Happy Pride Month! เดือนมิถุนายนน้ี 

เวอรจิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) รวมฉลอง

เดือนของทุกคน หรือเดือนแหงความภาค

ภูมิใจของกลุมคนที่มีความหลากหลาย 

(LGBTQIA+) ดวยการออกกําลังกาย เพิ่ม

ความฟต ผานโปรแกรมอันหลากหลายที่

แสดงออกถึงความเปนคุณไปพรอมกับเรา 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

โดยเวอรจิ้น แอ็คทีฟเปดใหคนทุกเพศ ทุกวัย 

ไดมาสนุกกับการออกกําลังกายเพ� อสุขภาพ

อยางเทาเทียมกัน พิเศษสุด สมัครเพ� อทดลอง

เขาใชบริการ ฟรี 1 วัน พรอมออกกําลังกาย

กับเทรนเนอรสวนตัว 1 ชั่วโมง รวมมูลคา 

2,500 บาท ตั้งแตวันที่ 5-30 มิถุนายนนี้

เทานั้น เพียงลงทะเบียนฟรีที่คลับเวอรจิ้น 

แอ็คทีฟ ทุกสาขาหรือติดตอผาน Facebook 

Instagram และ LINE ของเวอรจิ้น แอ็คทีฟ 

เริ่มตนการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ของคุณไปพรอม ๆ กัน วันนี้ สําหรับขอมูล

เพิ่มเติม สามารถเขาชมไดที่ www.virginac-

tive.co.th พรือพูดคุยกับเราที่ Line Official @

virginactiveth

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

มอบโปรดีใหชอปออนไลนแบบสบาย ๆ กับ

โปรแกรมผอนออนไลนที่ Shopee 0% นาน

สูงสุด 10 เดือน อีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่ม

ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใชจาย 

สําหรับลูกคาที่ใชบริการ “อิออน แฮปป เพย” 

และ “อิออน แฮปป แพลน” พรอมรับสิทธิ

ประโยชนมากมายจากอิออน ทั้งโตะ เตียง 

โซฟา ของแตงบาน เคร� องใชไฟฟา ตูเย็น แอร 

มือถือแท็บเล็ตและอีกมากมาย เพียงมียอด

ใชจาย ตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป 

สําหรับลูกคา “อิออน แฮปป เพย” และ “อิออน 

แฮปป แพลน” (เฉพาะสินคาที่รวมรายการ) 

หรือเลือกผอนยาว ๆ สูงสุดนาน 48 เดือน

พรอมอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษเพียง 0.59% 

ตอเดือน[1] พรอมรับสิทธิประโยชนจากอิออน 

พิเศษยิ่งขึ้นรับสิทธิ์ลุนรางวัลใหญในโอกาส

ครบรอบ 30 ปของอิออนถึง 2 สิทธิ์ ที่มีให

เฉพาะการซื้อสินคาผานชองทางออนไลน

เทานั้น วันนี้-31 ธันวาคม 

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน

ผูประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน กลุม

เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป  

และอ� นๆ ท่ีเก่ียวของ เขารวม “กิจกรรมยกระดับ

นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปน 30 แฟรนไชส” 

ภายใตแนวคิด “เกษตรสรางสรรคอุตสาหกรรม

สงเสริม”  เพ� อเสริมสรางความรูและยกระดับ

นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปนธุรกิจจาก 

SME ขยายตลาดสูการเปน “แฟรนไชส” อยาง

เปนระบบ เนนการบริหารราน การคํานวน

ตนทุน การทําการตลาด การขยายสาขา และ

การสรางคูมือบริหารแฟรนไชส” อยางเต็ม

รูปแบบ โดยกําหนดการอบรม ระหวางวันที่ 

10 มิถุนายน– 2 กรกฎาคม ณ กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม  (รูปแบบการเรียนผสมผสาน 

Online - Offline  อบรมจํานวน 6 คร้ัง)  เกษตรกรที่

สนใจตองการยกระดับธุรกิจตนเอง สามารถ

สมัครเขารวมกิจกรรมไดฟรี ไมมีคาใชจาย 

ดวนปดรับสมัครภายในวันที่ 5 มิถุนายน 

สมัครไดท่ี https://forms.gle/q86RgcJWqRk8iBj68 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ Facebook :กอง

พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

หรือ ติดตอ คุณศรัญญา โทร. 08-8452-4373, 

คุณพิรุณพร โทร.09-4983-9650

อารเอ็กซ เทรดเด็กซ รวมมือสถาบันยานยนต จัด Automotive Summit 2022    วราภรณ 

ธรรมจรีย  กรรมการผูจัดการ บริษัท อารเอ็กซ  เทรดเด็กซ จํากัด ลงนามในบันทึกความ

รวมมือกับ นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล (ซาย) ผูอํานวยการสถาบันยานยนต ในการจัดงาน 

“Automotive Summit 2022” ภายใตแนวคิด ความเปนกลางทางคารบอน : จุดเปลี่ยนของ

ยานยนตแหงอนาคต (Carbon Neutrality: A Turning Point of the Future Mobility) ณ 

สถาบันยานยนต

เปดโฉมใหม INVESTORY พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน      ภากร ปตธวัชชัย กรรมการและ

ผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดตัว “INVESTORY พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน” 

โฉมใหม ภายใตแนวคิด “สรางแรงบันดาลใจสูการลงทุนเพ� อความยั่งยืน” ชวนเยาวชนและ

ผูสนใจสัมผัสประสบการณเรียนรูดานการวางแผนการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย ผานส� อ

การเรียนรูที่หลากหลาย พรอมฮีโรนองใหม “Power G” ผูเชี่ยวชาญดานหุนยั่งยืน ตัวแทน

ผูลงทุนยุคใหมที่ใสใจเร� องสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) INVESTORY 

พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุนเปดใหบริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย ที่ชั้นใตดิน อาคารตลาด

หลักทรัพยฯ ถ.รัชดาภิเษก ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป สํารองรอบการ

เขาชมลวงหนาไดที่ INVESTORY@set.or.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2009-9000 ตอ 3566

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายมานะ จูเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของ

แผนดิน หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดส่ีมุมเมือง 

รังสิต ประเภทบัญชีสะสมทรัพย เลข

ท่ีบัญชี ๒๓๗-๐-๖๗๒๗๑-๕ ช� อบัญชี 

MS.NGUYEN THI BICH NGA

- MS.NGUYEN 

THI BICH NGA

๓๘๐.๓๗บาท(ณ 

วันท่ี ๖มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาบุญถาวร หัวหิน

ประเภทบัญชีสะสมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๔๑๙-๗-๑๒๓๘๑-๕ช� อบัญชี บจ. พี โอ เอ็ม 

แอนด พารทเนอรส กรุป

- บจ. พี โอ เอ็ม 

แอนดพารท 

เนอรส กรุป

๑,๕๖๑.๖๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) สาขาพิจิตรประเภทบัญชีสะสม

ทรัพย เลขท่ีบัญชี ๓๒๓-๔-๓๔๙๒๕-๐ ช� อ

บัญชี นางสาวอุบล รัตนา

นางสาวอุบล 

รัตนา

๒๙.๒๑ บาท(ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขา ตลาดส่ีมุมเมือง

รังสิต ประเภทบัญชีสะสมทรัพย เลขท่ี

บัญชี ๒๓๗-๔-๐๓๑๒๑-๕ช� อบัญชี บจ. 

โกลเดน วัน แลนดมารค

- บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

รายการ

ท่ี ๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขา แมริมประเภท

บัญชีสะสมทรัพย เลขท่ีบัญชี ๓๕๘-๐-

๘๘๔๒๘-๐ช� อบัญชี บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

- บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

๑,๒๔๗.๖๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขา แมริมประเภท

บัญชีกระแสรายวันเลขท่ีบัญชี ๓๕๘-

๓-๐๒๐๓๔-๖ช� อบัญชี บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

- บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

๗,๙๘๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕-๑-๖๙๔๑๘-๖ ช� อบัญชี 

หจก.ภัทรสุรภา (กรุป)

- หจก.ภัทรสุรภา 

(กรุป)

๓๔๐,๑๙๗.๕๔ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๘ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕-๑-๖๙๗๔๒-๘ ช� อบัญชี 

หจก.ภัทรสุรภา (กรุป)

- หจก.ภัทรสุรภา 

(กรุป)

๑๒ บาท(ณ วัน

ท่ี ๖มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๔-๑-๓๔๘๕๕-๔ ช� อบัญชี 

บจก.พี โอ เอ็ม แอนด พารทเนอรส กรุป

- บจก.พี โอ เอ็ม 

แอนด พารท 

เนอรส กรุป

๙๓๑.๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา แฮป พลาซา พิจิตร 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ี

บัญชี ๐๕๕-๑-๙๕๕๖๐-๕ ช� อบัญชี หจก.ชอ

แฮ วัน อินเตอร นอรทเทิรน 

- หจก.ชอแฮ วัน

อินเตอร นอรท

เทิรน 

๒๗๔.๔๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๔มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน สาขาเซ็นทรัลพลาซาแก

รนด พระราม ๙)ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๘-๓๔๐๗๙-๑ 

ช� อบัญชี นายมานะ จูเมือง 

- นายมานะ 

จูเมือง

๑,๕๕๘,๓๖๗.๓๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขา พิจิตร ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๑๕๓-

๒-๒๙๑๙๖-๔ช� อบัญชี นางสุวพร จูเมือง 

- นางสุวพร 

จูเมือง 

รายการ

ท่ี ๑๓ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดส่ีมุมเมือง - 

รังสิต ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี ๐๕๖-๓-๗๐๘๑๘-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวทัศนีย เทพหยด 

- นางสาวทัศนีย

เทพหยด

๕๓๐.๑๓บาท(ณ 

วันท่ี ๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสาขาแฮปปพลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลข

ท่ีบัญชี ๐๑๗-๑-๖๙๔๙๔-๙ ช� อบัญชี นาย

พนา ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

รายการ

ท่ี ๑๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาพิจิตรประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๑๕๓-

๒-๔๗๘๘๓-๕ช� อบัญชี นายพนา ภัทร

ประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๒๗,๗๓๑.๒๓ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขา ลาดพราว ๑๐ 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ี

บัญชี ๐๐๙-๓-๕๗๕๔๕-๘ช� อบัญชี นายสุร

ศักย ภัทรประสิทธ์ิ

- นายสุรศักย 

ภัทรประสิทธ์ิ

รายการ

ท่ี ๑๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

พิษณุโลก ๒ ประเภทบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยเลขท่ีบัญชี ๐๓๑-๑-๘๕๖๓๐-๘ ช� อ

บัญชี นางสาวสรัลพร นาวัน

- นางสาวสรัลพร 

นาวัน

๗.๒๗ บาท(ณ 

วันท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๘ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขา ตลาดส่ีมุมเมือง-

รังสิต ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๐-๘-๑๘๐๓๓-๘ ช� อบัญชี 

บจก. โกลเดน วัน แลนดมารค

- บจก. โกลเดน 

วันแลนด มารค 

๓๕๑.๘๗ บาท(ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลา

ซา แกรนด พระราม ๙ ประเภทบัญชี

เงินฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี ๐๕๙-

๑-๘๕๖๔๔-๘ช� อบัญชี หจก. ชาละวัน 

อินเตอรเน็ต 

- หจก. ชาละวัน 

อินเตอรเน็ต 

๑๕๒.๑๒ บาท(ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาแก

รนด พระราม ๙ ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๘-๔๓๑๓๗-

๑ช� อบัญชี นางสุรภา ธนะกรรัชกุล

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๒.๓๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา

พิจิตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี ๐๑๖-๑-๙๑๑๑๕-๑ ช� อบัญชี 

นายมนัสกรณ จูเมือง

- นายมนัสกรณ 

จูเมือง

๑,๐๓๑.๕๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๓๒๔,๙๕๖.๕๘ บาท 

(สองลานสามแสนสองหม� นส่ีพันเการอยหาสิบหกบาทหาสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดินรายนายมานะ จูเมือง กับพวก

(ลงช� อ)

(นายพุฒิพงศ จออนันต)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕-๑-๕๗๖๐๑-๙ช� อบัญชี 

นางสาวทัศนีย เทพหยด

- นางสาวทัศนีย 

เทพหยด

๑,๓๓๙.๕๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๓ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาลําลูกกา เลขท่ีบัญชี ๓๑๑-๔-

๐๖๗๗๗-๒ ช� อบัญชี บริษัท โกลเดน วัน 

แลนดมารค จํากัด

- บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค 

จํากัด

๕๓.๒๔ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออม

ทรัพย สาขาเซียร รังสิต เลขท่ีบัญชี 

๓๖๔๒๖๐๙๔๕๔ ช� อบัญชี บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค จํากัด

- บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค 

จํากัด

๓๕๗.๙๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๖๕๐-๒๓๙๔๘๗-

๐ ช� อบัญชี บริษัท พี โอ เอ็ม แอนด 

พารทเนอรส กรุป จํากัด

- บริษัท พี โอ 

เอ็ม แอนด 

พารทเนอรส 

กรุป จํากัด

๘๐๐.๓๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๘ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๔๓๕๐๓๙๑๑๔๗ 

ช� อบัญชี นายสุรศักย ภัทรประสิทธ์ิ และ/

หรือ นางสุรภา ธนะกรรัชกุล

- นายสุรศักย 

ภัทรประสิทธ์ิ 

และ/หรือ 

นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๐.๐๖ บาท(ณ วัน

ท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๒๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 

๙ เลขท่ีบัญชี ๔๑๔๐๔๓๑๗๒๕ ช� อบัญชี 

นางสาวชุติมันต ชมจันทร

- นางสาวชุติมันต 

ชมจันทร

๐.๒๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๖๕๐-๒๓๘๕๘๓-

๙ ช� อบัญชี นางสาวชุติมันต ชมจันทร

- นางสาวชุติมันต 

ชมจันทร

๐.๑๑ บาท(ณ วัน

ท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขา หนองบัวแดง (ชัยภูมิ) เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘๖๔๓๙๘๖๕ ช� อบัญชี นายสรรพสิทธ์ิ 

สังขหน�วง

- นายสรรพสิทธ์ิ 

สังขหน�วง

๒๓,๐๒๓.๒๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๖๕๐๒๑๙๐๗๓๙ 

ช� อบัญชี นางสาวอุบล รัตนา

- นางสาวอุบล 

รัตนา

๔,๖๕๙.๙๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๓๓ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาหัวหิน เลขท่ีบัญชี ๗๖๖-๒๑๘๘๗๐-

๙ ช� อบัญชี นายอนุสรณ ตันตราจิณ

- นายอนุสรณ 

ตันตราจิณ

๖๖.๖๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๓๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขา พิจิตร เลขท่ีบัญชี ๔๑๙-๐๓๔๔๒๗-

๙ ช� อบัญชี หางหุนสวนจํากัด ภัทรสุร

ภา (กรุป)

- หางหุนสวน

จํากัด ภัทรสุรภา 

(กรุป)

๑๗,๓๕๒.๔๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๓๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดส่ีมุมเมือง

ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๑๒๗-๐๔๒๗๑๕-๖ ช� อบัญชี บริษัท 

โกลเดน วัน แลนดมารค จํากัด

- บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค 

จํากัด

๓๐๓.๘๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาพิจิตร ประเภท

บัญชีออมทรัพย บัญชีเลขท่ี ๓๔๙-๐-

๐๐๕๘๗-๒ ช� อบัญชี นางสุรภา ธนะกร

รัชกุล 

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๑,๐๗๔.๗๑ 

บาท( ณ วัน

ท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน

พิเศษสาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี 

๐๐๐๐๐๑๑๘๗๑๖๐ ช� อบัญชี นายมานะ 

จูเมือง

- นายมานะ 

จูเมือง

๑,๑๗๓.๙๒ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี ๔๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาพิจิตร

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๒๗๙๕๐๑๗๘๕ ช� อบัญชี 

นายมานะ จูเมือง

- นายมานะ 

จูเมือง

๑๑๕,๓๖๐.๖๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๔๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียกกระแสราย

วันพิเศษ สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี 

๐๐๐๐๐๑๑๘๖๘๐๘ ช� อบัญชี นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๒๑๖.๓๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาพิจิตร 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๒๗๙๔๙๓๔๒๑ ช� อบัญชี 

นางสุรภา ธนะกรรัชกุล

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๗๐.๒๔ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาราชรถ 

เลขท่ีบัญชี ๒๐๒๘๓๙๔๔๗๘๑ ช� อบัญชี 

นางสาวมณสิกาญ จูเมือง

- นางสาว

มณสิกาญ 

จูเมือง

๑๘.๐๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสิน ประเภทเงินฝากกระแสราย

วันพิเศษ สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี 

๐๐๐๐๐๑๓๑๑๐๒๖ ช� อบัญชี นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๑,๖๒๒.๔๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสิน ประเภทเงินฝากเผ� อ

เรียก สาขาตะพานหิน เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๒๒๑๐๒๒๒๕๒ ช� อบัญชี นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๙๖๗.๗๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาพิจิตร 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๒๘๒๕๔๕๖๔๗ ช� อบัญชี 

นายพนา ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๑,๐๓๑.๘๑ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขา

บ๊ิกซี ลาดพราว ๒ เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๒๘๖๖๑๐๔๙๖ ช� อบัญชี นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๑๑๙.๒๙ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาอัศวรรณ 

ชอปปงคอมเพล็กซ หนองคาย เลขท่ี

บัญชี ๐๒๐๓๑๐๗๒๒๘๘๗ ช� อบัญชี นาย

บุญชัย ณะสตา

- นายบุญชัย 

ณะสตา

๐.๘๒ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

บางระกํา ประเภทออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๒๑๕๕๗๙๕๘ ช� อบัญชี นางสาว

ทัศนีย เทพหยด

- นางสาวทัศนีย 

เทพหยด

๒๐,๑๙๔.๐๔ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

ทาบัว ประเภทออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๕๘๓๙๓๐๖๑ช� อบัญชี นางสาว

อุบล รัตนา

- นางสาวอุบล 

รัตนา

๑๐๕.๔๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

(ลงช� อ) พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)



13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง    218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.0-2299-4000 โทรสาร 0-2299-4486

สามารถติดตามขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ผานชองทาง YOUTUBE : กรมโยธาธิการและผังเมือง OFFICIAL FACEBOOK : งานประชามสัมพันธกรมโยธาธิการและผังเมือง , เร�องดีดีกับ DPT

E-mail : ipr@dpt.go.th เว็บไซต : www.dpt.go.th

วันนี้ Oakley® เปดตัวบทใหมของ

นวัตกรรมดวย Re:SubZero กรอบแวนข้ันสูง

น้ําหนักเบําที่ผลิตขึ้นเพื่อสวมใส่ระหว่าง

การวิ่ง การฝกซอม หรือเม� อใดก็ตามที่คุณทํา

กิจกรรมที่มีเหง� อออกจากการทํากิจกรรมเพ� อ

การพัฒนาตนเองใหดีขึ้นดวยการประยุกตใช

เทคโนโลยี PhysioMorphic Geometry 

ที่ เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของแบรนด 

Re:SubZero มอบทุกสิ่งที่จําเปนแกผูสวมใส

ที่ตองการล็อคชวงเวลาปจจุบันและมองไป

ข้างหน้าเพื่ออนาคตที่เบาสบายกว่าภายใน

แวนตากรอบเดียว มาพรอมนวัตกรรมที่มี

น้ําหนักเพียง 24 กรัม: ใหความรูสึกเหมือน

ไมไดสวมใสอะไรเลย แตมีทุกส่ิงท่ีคุณตองการ

เพ� อกระจายพลังงานเม� อมีการเคล� อนที่และ

กาวไปขางหนา

กีฬาเปนเสนทางสําหรับผูคนในการ

สรางชีวิตที่มีสุขภาพดีและเบาสบายขึ้น 

ความเช� อนี้คือสิ่งที่เปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรค Re:SubZero ซึ่งเปนแวนตา

สําหรับสวมใสขณะวิ่ง การฝกซอม หรือเพียง

แคกิจกรรมที่แอ็คทีฟเหนือขอบเขตการเลน

แบบเดิมๆ Re:SubZero มาพรอมกับภารกิจ

ที่จะเก็บเกี่ยวประโยชนของการเคล� อนไหว 

ไมวาการเดินทางของคุณจะเริ่มตนหรือ

สิ้นสุดที่ใด กรอบแวนออกแบบมาสําหรับ

ทุกคนที่ชอบเคล� อนไหวรางกายและพัฒนา

ชีวิตผานการเลนกีฬา ดวยน้ําหนักเพียง 

24 กรัม จึงทําใหกรอบแวนนี้เปนเพ� อนคูใจ

น้ําหนักเบาที่สมบูรณแบบสําหรับทั้งกอน 

ระหวาง และหลังกิจกรรมที่สรางเหง� อ ทําให

OAKLEY เปดตัว RE:SUBZERO 30 ปแหงนวัตกรรมอัดแน�นลงในกรอบแวนขนาด 24 กรัม

เพ� อความเบาสบายของการเดินทางสูการพัฒนาตนเองอยางไมสิ้นสุด

เราเปนหนึ่งเดียวกันใน

การเดินทางอยางตอ

เน� องเพ� อพัฒนาตนเอง

ใหดีขึ้น 

“ ใ นช ว ง เ ว ล า

เชนที่เราอาศัยอยู เรา

มีหน าที่ ในการสร าง

แรงบันดาลใจใหผูคน

ใชกีฬาเปนเวทีเพ� อชีวิต

ท่ีดีข้ึน เพ� อสงเสริมชุมชน

ที่ดีขึ้น และเพ� อโลกที่

ดีขึ ้นในทายที่สุด กีฬา

ชวยใหผอนคลาย สราง

ความสามัคคี เยียวยา 

และเปลี่ยนแปลง” Caio Amato หัวหนา

ฝายการตลาดทั่วโลกของ Oakley กลาว 

“RE:SUBZERO เปนผลมาจากความหลงใหล

ของเราในการสรางประสบการณที่ยอดเยี่ยม

ใหกับผูบริโภคเพ� อลดน้ําหนักที่หนักหน�วงที่

แตละคนตองแบกรับโดยไมคํานึงวาพวกเขา

อยูในระดับใด เปนเวลา 40 ปแหงนวัตกรรม

ดวยน้ําหนักเพียง 24 กรัม นี่คือประสบการณ

ที่เบาสบายและใชงานไดอเนกประสงคเพ� อ

ใหคุณคนหาเวอรชันที่ดีที่สุดของตัวเอง”

แวนตารุนใหมท่ีอัดแน�นดวยเทคโนโลยี

ที่มีแตแบรนดอยาง Oakley เทานั้นที่ทําได 

กรอบแวนน้ีมีคุณลักษณะแบบ PhysioMorphic 

Geometry ซึ่งเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ที่ชวยใหสามารถออกแบบเลนสที่ โอบรอบ

และมีความแข็งแกรงในจุดสําคัญที่เลียน

แบบคุณสมบัติโครงสรางของกรอบแวนตา 

ดวยแรงบันดาลใจจากประสบการณของมนุษย

และกฎแหงธรรมชําติ เทคโนโลยี PhysioMorphic 

Geometry สามารถปลดการออกแบบและ

การพัฒนาแวนตาได โดยไมมีขอจํากัด 

รวมถึงเลนสที่สรางขึ้นโดยไมมีขอจํากัดดาน

รูปทรงใดๆ คุณสมบัติที่เปนเอกลักษณนี้

ส งผลใหมีการออกแบบที่กลมกลืนและมี

ความพอดีแบบสวมหนากากโดยไมมีขอ

จํากัดของกรอบแวนตา

ชุดประกอบเลนสที่เปนเอกลักษณใช

ประโยชนจากสัญลักษณของ Oakley เพ� อ

เช� อมตอเลนส ตัวล็อก กาน และสัญลักษณ

เขากับการออกแบบที่ ไมซ้ําแบบใคร แวน

กันแดดรุนนี้ใชเทคโนโลยีเลนส Prizm™ ที่

ออกแบบมาเพื่อปรับการมองเห็นสีและ

คอนทราสต ใหดีขึ้นในการออกแบบเลนส

ปองกันที่เปนเอกลักษณ ในขณะที่แปนรอง

พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 เปดเวทีสัมมนา

ออนไลนสด กิจกรรม “พีพีทีวี สัญจร” 

คร้ังท่ี 1 ประจําป 2565 ภายใตหัวขอ “เจาะลึก! 

การลงทุนครึ่งปหลัง อะไรรุง อะไรรวง” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

เปนตนไป ภายในงานไดเชิญผูบริหาร และ

ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน การลงทุน และ

สินทรัพยดิจิทัล เขารวมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ใหความรูเก่ียวกับทิศทาง

การลงทุนในชวงครึ่งปหลัง ในยุค

ดอกเบี้ยขาขึ้น ที่มาพรอมขอเสนอแนะ

จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

สินทรัพยดิจิทัลในประเทศไทย 

นําโดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผูอํานวยการสายงาน

วิจัย บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส 

มณฑล จุนชยะ ประธานเจาหนาที่

การลงทุน บลจ.วรรณ ฐิภา นววัฒนทรัพย 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส 

(YLG) และนเรศ เหลาพรรณราย 

เลขาธิการสมาคม สินทรัพยดิจิทัลไทย 

ดําเนินรายการโดย 2 คนขาวมาก

ความสามารถ กมลธร โกมารทัต 

ผูส� อขาวเศรษฐกิจ และ สุชาดา น่ิมนวล 

ผูประกาศขาวจาก “เขมขาวเย็น” 

ภายในงาน 2 ผูดําเนินรายการ กมลธร 

และ สุชาดา จะพาไปเจาะลึกหาคําตอบเร� อง

การลงทุนกับผูบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน 

สมาคมฯ และผูเชี่ยวชาญ ทามกลางสภาวะ

เศรษฐกิจไทยที่ตองเผชิญกับความผันผวน 

ท้ังคาครองชีพ เงินเฟอ หน้ีครัวเรือน คาเงินบาท 

เราควรรับมือกับภาวะเศรษฐกิจเชนน้ีอยางไร 

อีกท้ังสินทรัพยดิจิทัลก็เติบโตแบบกาวกระโดด 

แถมยังสรางผลตอบแทนไดมหาศาลมาแลว 

โดยสถานการณในปน้ีก็ยังประสบกับวิกฤตใหญ 

ทําใหเกิดการตั้งคําถามวาแนวโนมหลังจาก

นี้จะลงทุนอยางไรตอ? ในสวนเร� องของกอง

“พีพีทีวี สัญจร” เปดเวทีสัมมนาออนไลนสด! ประเดิม ป 65 

เจาะลึกหาคําตอบ “การลงทุนครึ่งปหลัง อะไรรุง อะไรรวง”  

ทุนรวมที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการหาผล

ตอบแทนที่ดีมาหลายสิบป แตดวยภาวะ

ดอกเบี้ยและเศรษฐกิจที่ยังกลืนไมเขา 

คายไมออก ฉะน้ันตองมาหาคําตอบวากองทุน

รวมยังเปนเคร� องมือท่ีไปตอหรือควรพอแคน้ี? 

และราคาทองคําที่พุงสูงขึ้นทุบสถิติอยางตอ

เน� องนั้น ยังจะเปนสินทรัพยปลอดภัยไดหรือ

เปลา? ปดทายยังจะพาไปหาคําตอบกับการ

จับทิศทางลงทุน พรอมจัดพอรตใหมั่นเพ� อ

เดินหนาสรางผลตอบแทนแบบใหปงในชวง

ครึ่งปหลัง  

ทั้ ง หมดนี้ ส ามารถหาคํ าตอบไป

พรอม ๆ กัน ในงาน “พีพีทีวี สัญจร” คร้ังท่ี 1 

ประจําป 2565 กับหัวขอ “เจาะลึกการลงทุน

ครึ่งปหลัง อะไรรุง อะไรรวง” วันพฤหัสบดี

ที่ 9 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 - 12.00 น. ชม

สด! ผานทางเฟซบุก และยูทูบ PPTV HD 36 

สงตรงจาก เมเจอร ซีนีเพล็กซ ศูนยการคา

เอสพลานาด รัชดาฯ 

จมูก Unobtainium® สองอันที่มีความหนา

และความลึกตางกัน ชวยใหมีระยะออฟเซ็ต

ที่แตกตางกัน สรางความกระชับพอดีและไม

ล� นไถล 

มีการเปดตัว Re:SubZero ตอชุมชน

ทั่วโลกของ Oakley ผานการเดินทางที่ใช

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (AR) ซ่ึงแสดง

วิธีการเคล� อนไปขางหนาอยางลํ้าสมัย โดยเนน

ถึงนวัตกรรมที่อัดแน�นอยูในกรอบแวนตาที่มี

นํ้าหนักเบามากช้ินน้ี ดวยการใชอุปกรณพกพา 

ผูชมจะไดรับความรู เชิงลึกและสรุปการ

พัฒนาสําหรับแตละองคประกอบของกรอบ

แวนผานกราฟกเสมือนจริง ตัวแวนกันแดด

จะอยู่ภายในช่องแบบลอยตัวเพื่อเน้นการ

ออกแบบที่มีน้ําหนักเบา

Re:SubZero วางจําหน�ายเพียงไมกี่

สัปดาหหลังจากการเปดตัว Sub Zero อีกคร้ัง

ของแบรนด ซึ่งเปนกรอบแวนที่เปนสวนหนึ่ง

ของแพลตฟอรม MUZM ท่ีนําเสนอผลิตภัณฑ

ที่ เปนตํานานและโดดเดนในรูปแบบใหม

สําหรับปจจุบัน

Re:SubZero ของ Oakley จะวาง

จําหน�ายบน เว็บไซตของ Oakley และใน

รานคาชั้นนําของ Oakley ตั้งแตวันที่ 12 

พฤษภาคม เวลา 18:00 น. และพบกับ

นักกีฬา Team Oakley ไดแก Aori Nishimura, 

Aaron Jones และ Andre De Grasse ใน

แคมเปญไดบน Oakley YouTube @oakley 

#resubzero

แบรนด ไทเชฟ (ThyChef) ผูนําดาน

ผงโรยอาหารและผงชงเคร� องด� มหลากหลาย

รสชาติ แนะนํา แปงเครป ไทเชฟ สําหรับทํา

ขนมเครปรอน และขนมเครปเย็น ตอนรับ

เปดเทอม พรอมวิธีทํางาย ๆ

วิธีทําขนมเครปรอน เพียงนําแปงเครป 

ตราไทเชฟ มาผสมกับน้ํา นมขนจืด ไขไก 

แลวใชตะกรอตีเน้ือแปงใหเนียน จากน้ันต้ังเตา

เครปหรือกระทะแบน 

นําแปงลงไปราดบน

เตา หรือกระทะแบน

ใชไมหมุนปาดแปงให

เต็มเตา ใชไฟกลาง 

รอใหแปงเร่ิมแข็งกรอบ

ใสไสตาง ๆ  ตามใจชอบ 

เชน ไกหยอง น้ําพริก

เผา แยม ฯลฯ หลัง

จากนั้นใชเกรียงแซะ 

แล วพั บแผน เครป

เปน 3 เหลี่ยม ใสซอง

ที่เตรียมไว เทานี้ก็จะ

ไดเครปหอม สดใหม อรอยกรอบ สไตล

ไทเชฟ

สวนวิธีทําขนมเครปเย็น เพียงนํา

แปงเครป ตราไทเชฟ มาผสมกับนํ้า นมขนจืด 

ไขไก แลวใชตะกรอตีเนื้อแปงใหเนียน จากนั้น

ตั้งเตาเครปหรือกระทะแบนแลวนําแปงลง

ไปราดบนเตา ใชไมหมุนปาดแปงเปนวงกลม

ไมเต็มเตา ใชไฟออน รอแคแปงสุกและแหง

ไมตองรอแปงแข็ง ใชพายหรือเกรียงปาดตัก

ออกจากกระทะวางคว่ําบนตะแกรง จากนั้น

ใสไสตาง ๆ อาทิ วิปครีม แยม สตรอเบอรี่ 

ฝอยทอง ฯลฯ ลงตรงกลางแผนแลวพับเปน 

4 เหลี่ยม หรือรูปทรงกลม นําไปพักไวในตู

เย็นชองฟรีชจนวิปครีมเย็น และนําออกมา

หั่นเปนชิ้น ๆ ใสจานพรอมทาน ก็จะไดเครป

เย็น ๆ อรอยช� นใจ สไตลไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนําเมนูขนมแปงเครป 

สําหรับทําขนมเครปรอนและเย็นรับเปดเทอม

สําหรับแปงเครป ไทเชฟ เหมาะสําหรับ

พอคาแมคาทําขายในชวงเปดเทอม สราง

กําไรดี หรือจะทําทานเองกับครอบครัวที่บาน 

ผูที่สนใจสามารถหาซื้อไดที่รานจําหน�ายอุปก

รณเบเกอรี่ทั่วประเทศ หรือ บิ๊กซีซุปเปอร

เซ็นเตอรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อ

ทางออนไลนกับบริการ “ฟาสต ไทเชฟ” 

สั่งวันนี้ สงวันนี้พรุงนี้ถึง เร็วทันใจ ที่ www.

thychef.com, หรือคลิก https://line.me/R/ti/

p/%40thychef หรือทางเว็บไซต www.lazada.

co.th, www.shopee.co.th, FB:ThyChef, ID 

Line: @thychef สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

0-2968-3723-6

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) ผูนําอสังหาริมทรัพย

รายใหญของไทย สานตอเจตนารมณการดําเนิน

ธุรกิจควบคูไปกับการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สังคม 

และบรรษัทภิบาล โดยมีเปาหมายหลัก ในการ

เปนองคกรที่ ใหความสําคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพคนดวยการสรางทักษะแหงอนาคต 

เพ� อสนับสนุน ใหทุกคนมีชีวิตดีๆ ท่ีเลือกเองได 

ลาสุด ไดรวมกับ 4 พันธมิตรจัดทําโครงการ 

“เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” รวมเอ็ม

พาวเวอรบัณฑิตและเยาวชนผูพิการ ใหมีชีวิตดีๆ 

ที่เลือกเองได โดยมี วิทการ จันทวิมล รอง

กรรมการผูอํานวยการ สายงานกลยุทธองคกร

และการสรางสรรค บริษัท เอพี (ไทยแลนด) 

และพันธมิตร นําโดย สิทธิพงศ ศิริมาศเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟทอลค 

เอพี ไทยแลนด เปดตัวโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower”  

มอบโอกาสทางการศึกษา ใหทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได

อภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรม

ทางสังคม นิภัทรา ต้ังพจนทวีผล ผูอํานวยการ

ผลิตภัณฑ YourNextU by SEAC จาก เมธาวี 

ทัศนาเสถียรกิจ หนึ่งในผูกอตั้ง บริษัท วัลแคน 

โคอะลิชั่น จินรัตน เทียมอริยะ ที่ปรึกษา

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และ ฉวีวรรณ 

คงโชคสมัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ครีเอทีฟ

ทอลค  พรอมมอบโอกาสทางการศึกษาผาน

งานสัมมนาใหญของประเทศ Creative Talk 

Conference 2022 (CTC2022) และกิจกรรม 

IW-Inclusive Workplace- เตรียมพรอมเพ� อ

กาวสูโลกการทํางาน โปรแกรมเสริมสราง

ทักษะและวิธีคิดที่จําเปนกับความตองการ

ของโลกทํางานปจจุบันและในอนาคต   
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘เดปป์’ ดีใจได้ชีวิตคืนหลังศาลตัดสินชนะหมิ่น

แฟร์แฟกซ์ • เอเอฟพีรายงานว่า จอห์นนี เดปป์ ยินดีกับคำา

ตัดสินของศาลในคดีหมิ่นประมาทต่อภรรยาเก่า แอมเบอร์                                                               

เฮิร์ด “คณะลูกขุนให้ชีวิตของผมกลับคืนมาแล้ว” เดปป์กล่าว

ในถ้อยแถลงหลังศาลตัดสินให้เขาได้ค่าเสียหาย 15 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่าเสีย

หายแบบสินไหมทดแทน กับ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่า

เสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งต่อมาอย่างหลังเหลือ 3.5 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามกฎหมายเวอร์จิเนีย และเฮิร์ดได้ค่า

เสียหายจากอีกฝ่าย 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การตัดสินของ

คณะลูกขุนที่เลือกข้างเดปป์ถือเป็นการปิดฉากการพิจารณา

คดีที่ต่อสู้กันด้วยสารพัดข้อมูลและพยานมานาน 6 สัปดาห์ 

คณะลูกขุน 7 คนในรัฐเวอร์จิเนียให้นักแสดงวัย 58 ปี ที่

ไม่ได้มาปรากฏตัวที่ศาลเมื่อวันพุธ ได้ค่าเสียหายไป 15 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบทความในปี 2561 ที่เฮิร์ดอ้างถึง

ประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศและในครอบครัว ซึ่ง

สร้างความเสียหายกับชื่อเสียงของเดปป์ 

รวบ จนท.สรรพากรญี่ปุ่นหลอกเงินช่วยโควิด

โตเกียว • โคเฮย์ ซึกาโมโตะ เจ้าหน้าที่สรรพากรญี่ปุ่นถูก

จับกุมในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงที่หลอก

คนราว 200 ราย เอาข้อมูลและขโมยเงินช่วยเหลือโควิด-

19 ไปได้เป็นจำานวน 200 ล้านเยน หรือราว 52.88 ล้าน

บาท เอเอฟพีรายงานการเปิดเผยของสื่อและตำารวจเมื่อวัน

พฤหัสบดี สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคและสำานักข่าวอื่นๆ ระบุ

ว่า หนุ่มวัย 24 ปีผู้นี้และเพื่อนร่วมขบวนการของเขาอีก 6 

คน ถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้ประชาชนสมัครเข้าโครงการ

เงินสนับสนุนของรัฐบาลสำาหรับเจ้าของธุรกิจผ่านแอป

หลอก โดยล่อลวงผู้เข้าร่วมได้ราว 200 ราย ส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนระดับมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย ผ่าน

แอปส่งข้อความ ให้สัญญาว่าจะนำาเงินไปลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล แก๊งตุ้มตุ๋นนี้โกงเงินประชาชนไป 200 ล้านเยน แต่

การจับกุมเบื้องต้นได้เงินคืนมาราว 1 ล้านเยน ที่เหลืออยู่

ภายใต้การตรวจสอบ 

กลุ่มอุุตฯ สวิสถอนธุรกิจจากรัสเซีย

ซูริก • เออร์ลิคอน กลุ่มอุตสาหกรรมสวิสเป็นบริษัทชาติ

ตะวันตกรายล่าสุดที่ประกาศถอนการลงทุนในรัสเซีย เอ

เอฟพีรายงานว่า เออร์ลิคอนกล่าวในแถงการณ์ว่า ได้ทำาข้อ

ตกลงกับทีมผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขายกิจการทั้งหมดในรัสเซีย 

“ธุรกิจจะคงเดินหน้าต่อตามปกติภายใต้เจ้าของใหม่” บริษัท

มีพนักงาน 48 คน ในสำานักงาน 6 แห่งที่รัสเซีย มียอดขาย

ต่ำากว่า 5 ล้านฟรังก์สวิส (กว่า 178 ล้านบาท) มหาเศรษฐี

ชาวรัสเซีย วิกเตอร์ เวคเซลเบิร์ก ถือหุ้นทางอ้อม 44.5% ใน

เออร์ลิคอน เมื่อ 31 ธันวาคม ผ่านบริษัทการลงทุนลิเวท เวค

เซลเบิร์ก ถูกเพิ่มในรายชื่อคว่ำาบาตรของสหรัฐในปี 2561.

มื่อวานเขียนถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว จำาเป็นที่ต้อง

ทำาความเข้าใจในทางปฏิบัติ เพราะมีผลกระทบต่อ

คนไทยทุกคน

คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับว่ามีเสียงคัดค้านจากบาง

ภาคส่วน เพราะภาคธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องจัด

ทำาระบบการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

อีกประเด็นหนึ่งคือ ข้อกำาหนดสำาหรับผู้ฝ่าฝืนที่มีบท

ลงโทษทั้งอาญาและแพ่ง

คุณเวทางค์บอกว่า “มีเสียงเรียกร้องมาถึงเราทั้งที่จริง

และไม่จริง ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง”

เป็นความจริงที่ว่า เมื่อไม่เข้าใจรายละเอียดกฎหมาย

ก็อาจจะกลัวไว้ก่อน

“คนที่อยู่ในวงการจะรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้ความจริง 

ไม่ได้เพิ่มโทษเลย แต่ถ้าทำาได้อย่างถูกต้อง จะสามารถลด

ต้นทุนของบริษัทด้วยซ้ำา...”

เพราะจะเป็นการสร้างเครดิตให้กับบริษัทว่าสามารถ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้คนที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลฟังเสียงร้องเรียนเรื่องภาระเพิ่มและบทลงโทษ

ที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย

“ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ทางรัฐบาลกำาลังพิจารณา

หาทางลดภาระและบทลงโทษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้” 

คุณเวทางค์บอก

ดังนั้นคนไทยควรจะเตรียมพร้อมเพื่อเตรียมรับการ

บังคับใช้ของกฎหมายฉบับใหม่นี่อย่างไร

“สำาหรับประชาชนคนไทยทั่วไป วันที่ 1 มิถุนายนนี้ 

เป็นวันที่ท่านได้รับสิทธิ์ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างเต็มที่...แต่แน่นอนการคุ้มครองสิทธิ์นี้ก็ไม่ใช่ทุกมิติทุก

แง่มุม จะมีบางเรื่องที่ประชาชนอาจจะเสียสิทธิ์ไปบ้าง แต่

ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้ามีคำาถามก็ติดตามมาที่สำานักงาน ซึ่งมีคอล

เซ็นเตอร์ที่พร้อมจะให้ความกระจ่าง...”

ที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือ เมื่อไทยมีกฎหมาย

ฉบับนี้แล้วก็จะทำาให้ประชาคมโลกเห็นไทยเป็นประ 

เทศที่มีมาตรฐานสากลในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล

จะทำาให้ชื่อเสียงประเทศไทยดีขึ้น และการทำาธุรกิจ

ระหว่างประเทศก็จะมีโอกาสมากขึ้น จะลื่นไหลมากขึ้นและ

ต้นทุนในการทำาธุรกิจก็จะลดลงด้วย

 ผมถามอาจารย์ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำากับสำานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่า ทำาไมเราต้องให้ความสำาคัญกับ

กฎหมายฉบับใหม่นี้

ได้รับคำาตอบว่า ทุกวันนี้ ได้ยินข่าว “ข้อมูลรั่วไหล” หรือ

ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไปสู่สาธารณะหรือไปอยู่ในมือของ

มิจฉาชีพ ทำาให้เกิดความเดือดร้อนต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่เว้นเเต่ละวัน 

ทำาให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับตัวเราโดยที่เราสามารถ

ควบคุมได้ ปัญหาจะยังไม่เกิด จนกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

จะถูกนำาไปใช้หรือถูกเข้าถึงโดยมิชอบโดยบุคคลอื่นทั้งที่เรารู้ตัว

จากการเเจ้งให้ทราบ หรือโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ก็มีให้เห็นอยู่

เป็นประจำา

จนเกิดคำาถามที่ว่า “เขารู้ข้อมูลส่วนตัวของเราได้

อย่างไร?”

ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล เลขประจำาตัว

บัตรประชาชน หรือเลขบัญชีธนาคาร 

โดยข้อมูลส่วนบุคคลของเราถือเป็นสินทรัพย์สารสนเทศ 

หรือ “Information Asset” ที่สามารถนำาไปทำาประโยชน์ได้ โดย

มีผู้ได้ประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา 

และผู้เสียประโยชน์ก็คือตัวเรานั่นเอง

ดังนั้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเน้นไปที่

ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้เน้นไปที่ข้อมูลขององค์กร 

เมื่อมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และทำาให้

สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ได้ ให้ถือว่าเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเเล้ว 

ทำาให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเหตุการณ์รั่วไหล

ของข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย

เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุคนี้ ร่อง

รอยทางดิจิทัล หรือ “Digital Footprint“ มีความสำาคัญ            

อย่างมาก 

สามารถสร้างความเดือดร้อนความเสียหายต่อบุคคลที่

ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจและตั้งใจ 

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านชื่อเสียงทั้ง

บุคคลและองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะกลับมาเหมือนตอนที่ข้อมูล

ยังไม่หลุดรั่วออกไป 

ว่ากันว่าในยุคไซเบอร์นั้น “Reputational Risk” หรือ 

“ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์” ถือเป็นความเสี่ยง

ที่เกิดความเสียหายสูงสุดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพราะในโลกไซเบอร์มีข้อมูล “Digital Footprint” ถูก

เก็บไว้อยู่ในระบบ Cloud เป็นจำานวนมาก เก็บไว้ย้อนหลัง

เป็นเวลาหลายปี ทำาให้มีความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีการเข้าถึง “Digital 

Footprint” ได้

อาจารย์ปริญญาบอกว่า เหตุผลหนึ่งที่เลื่อนการบังคับ

ใช้กฎหมายฉบับนี้คือ การระบาดของโควิด

ซึ่งทำาให้ธุรกิจทั้งหลายที่ถูกกระทบด้วยโรคระบาด

อยู่แล้วไม่อาจจะรับภาระที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการบังคับใช้

กฎหมายฉบับนี้

ขณะที่โควิดเริ่มซาแล้ว และประโยชน์ของการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ชัดเจนขึ้นแล้ว รัฐบาลจึงตัดสิน

ใจประกาศบังคับใช้อย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่

ผ่านมา.

(พรุ่งนี้ : คำาถามในภาคปฏิบัติมีอะไรบ้าง).

เ

กราดยิงรพ.โอคลาโฮมาตาย4ศพ
ทัลซา, โอคลาโฮมา • เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงในอาคารโรงพยาบาล

เซนต์ฟรานซิส เมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 

4 รายเมื่อวันพุธ ส่วนมือปืนยิงตัวตาย เป็นเหตุยิงสังหารหมู่อีกครั้ง

ในสหรัฐ หลังไม่กี่วันก่อนเพิ่งเกิดเหตุมือปืนวัย 18 ปี กราดยิงใน

โรงเรียนประถมศึกษาที่รัฐเท็กซัส มีผู้เสียชีวิต 21 ศพ

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 

มิถุนายน 2565 ว่าเกิดเหตุกราด

ยิงในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดย

คราวนี้เกิดที่อาคารโรงพยาบาล

เซนต์ฟรานซิส เมืองทัลซา เมือง

ใหญ่อันดับ 2 ของรัฐโอคลาโฮมา                                             

เมื่อบ่ายวันพุธตามเวลาท้องถิ่น 

จากการเปิดเผยของตำารวจระบุ

ว่ามีผู้ โดนยิงเสียชีวิต 4 ศพ ยัง

ไม่ทราบจำานวนผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บ 

ส่วนมือปืนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิง

ตัวตาย 

เอริก ดัลกลิช รองผู้บัญชา 

การตำารวจเมืองทัลซา แถลงว่า 

เหตุกราดยิงที่ โรงพยาบาลเซนต์

ฟรานซิส มีพลเรือนเสียชีวิต 4 

ราย มือปืนผู้ก่อเหตุมีคนเดียว 

เสียชีวิตแล้ว เชื่อว่าจากการยิง

ตัวตาย หลังได้รับโทรศัพท์แจ้ง

เหตุฉุกเฉินว่ามีมือปืนก่อเหตุ 

กราดยิงท่ีช้ัน 2 ของอาคารนาตา

ลี ในโรงพยาบาลเซนต์ฟรานซิส

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

เซนต์ฟรานซิส ตำารวจรีบเดิน

ทางไประงับเหตุโดยทันที เมื่อ

ตำารวจเดินทางถึง ได้ยินเสียง

ปืนที่อาคารที่เกิดเหตุ ตำารวจ

เข้าค้นทุกชั้นทุกห้องของอาคาร 

ช่วงเวลาที่ตำารวจได้รับโทรศัพท์

แจ้งเหตุฉุกเฉินจนถึงตำารวจยิง

ปะทะกับมือปืน รวมเวลาราว 4 

นาที อาคารแห่งนี้เป็นสำานักงาน

ของแพทย์และแผนกศัลยกรรม

กระดูก ตำารวจเมืองทัลซาเผย

ว่ามือปืนผู้ก่อเหตุเป็นชาย อายุ

ระหว่าง 35-40 ปี

ก่อนหน้านี้ ร.ต.อ.ริชาร์ด 

มูเลนเบิร์ก ตำารวจเมืองทัลซา 

เผยว่า ตำารวจเข้าควบคุมเหตุ 

กราดยิงที่ โรงพยาบาลเซนต์             

ฟรานซิสระบุว่า เป็นเหตุหายนะ 

ประชาชนถูกยิงหลายคน และมี

ผู้ได้รับบาดเจ็บจำานวนมาก

เมื่ อ เดือนพฤษภาคมที่

ผ่านมา สหรัฐเกิดเหตุกราดยิง

มีผู้เสียชีวิตจำานวนมากถึง 2 

ครั้ง คือเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

มือปืนผิวขาวท่ีเชื่อว่าคนขาวเป็น                                               

ใหญ่ ก่อเหตุกราดยิงโดยพุ่ง

เป้าไปที่คนเชื้อสายแอฟริกัน

อเมริกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมือง 

บัฟฟาโล รัฐเท็กซัส ทำาให้มีผู้เสีย

ชีวิต 10 ศพ มือปืนยอมจำานน

ขณะเผชิญหน้ากับตำารวจ 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

มือปืนวัย 18 ปี ใช้ปืนไรเฟิล เอ

อาร์-15 บุกเข้าไปในโรงเรียน

ประถมศึกษาร็อบบ์ ในเมืองยูวัล

ดี รัฐเท็กซัส กราดยิงมีผู้เสียชีวิต 

21 ศพ โดยเป็นนักเรียน 19 คน 

และครู 2 คน มือปืนถูกตำารวจ

วิสามัญฆาตกรรม 

แม้ เกิดเหตุกราดยิงใน

สหรัฐหลายครั้ง แต่กฎหมาย

ควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดยังถูก

ต่อต้านอย่างหนักในสหรัฐ โดย

เฉพาะจากนักการเมืองพรรค

รีพับริกันและพรรคเดโมแครต 

บางรัฐในชนบท 

อย่างไรก็ตาม วุฒิสภา

กลุ่มหนึ่งจากทั้ง 2 พรรคทำางาน

ร่วมกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่ าน

มา อภิปรายถึงความเป็นไปได้

ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่

มีการประนีประนอม มีรายงาน

ว่าจะมุ่งไปที่การเพิ่มอายุขั้นต่ำา

ที่จะอนุญาตให้ซื้อปืนได้ และ

อนุญาตให้ตำารวจยึดปืนจาก

ประชาชนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า

บุคคลนั้นเป็นภัยคุกคามต่อตัว

เขาเองหรือผู้อื่น แต่ยังไม่มีการ

ห้ามจำาหน่วยปืนไรเฟิลอานุภาพ

ร้ายแรงทั้งหมด เหมือนกับปืน

ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุที่เมืองยูวัลดี

และเมืองบัฟฟาโล.

เวียดพัฒนาวัคซีนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ฮานอย • เวียดนามเผยพัฒนา

วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกรสำาหรับฉีดให้หมูสำาเร็จแล้ว 

โดยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ตั้ง

เป้าส่งออกวัคซีนนี้เชิงพาณิชย์

เป็นชาติแรกของโลก

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 

ว่า ไวรัสที่ทำาให้เกิดโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร ไม่เป็นอันตราย

ต่อมนุษย์ แต่ทำาให้ประชากรหมู

ในทวีปเอเชียลดลงอย่างมาก                                                  

หลังพบหมูติดไวรัสโรคนี้ในเวียด 

นามเมื่อปี 2562 ส่งผลต้องฆ่า

หมูทิ้งหลายล้านตัวหลังพบการ

ระบาดของโรคนี้ในมองโกเลีย, 

กัมพูชา, ฮ่องกง, จีนแผ่นดินใหญ่

และไทย 

การระบาดของโรคอหิวาต์                                           

แอฟริกาในสุกร ทำาให้ราคาหมู

สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก่อให้

เกิดความเสียหายอย่างหนักกับ

ห่วงโซ่อาหารโลก เวียดนามเป็น

ประเทศที่ ได้รับผลกระทบมาก

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟุง ดึ๊ก เดี๋ยน รัฐมนตรี

ช่วยกระทรวงเกษตรและพัฒนา

ชนบทของเวียดนาม แถลงเมื่อ                                               

วันพุธว่า การผลิตและจดทะเบียน

ทางการค้าวัคซีนป้องกันโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรนับเป็น

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เรามี

ความเชื่อมั่นในการผลิตวัคซีนนี้

สำาหรับป้องกันโรคนี้ในประเทศ

และตั้งเป้าส่งออกวัคซีนด้วย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่

เวียดนามไม่ได้เปิดเผยถึงกรอบ

เวลาว่าวัคซีนนี้จะเริ่มจำาหน่าย

เมื่อไร รวมถึงศักยภาพของเวียด                                      

นามท่ีจะผลิตวัคซีนน้ีได้ในปริมาณ

เท่าไร

เดี๋ยนเผยว่านักวิจัยเวียด                                                 

นามทำางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์

สหรัฐในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มีชื่อ

ว่าวัคซีน NAVET-ASFVAC มา

ตั้งแต่ปี 2563 โดยสถาบันวิจัย

การเกษตรของกระทรวงเกษตร

สหรัฐ ส่งจดหมายอย่างเป็นทาง 

การมาถึงกรมปศุสัตว์เวียดนาม 

ยืนยันว่าวัคซีน NAVET-ASFVAC 

เป็ นวั คซี นที่ ปลอดภั ยและมี

ประสิทธิภาพ เมื่อฉีดวัคซีนนี้

ให้หมู หมูตัวนั้นจะมีภูมิคุ้มกัน

ถึง 6 เดือนจากไวรัสที่ทำาให้เป็น

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ

จากการทดลองทางคลินิกใน

เวียดนาม 5 ครั้ง พบว่าวัคซีนนี้

ป้องกันหมูจากความเป็นพิษได้    

ถึง 100%.

ยิงในรพ. • ภาพเผยแพร่โดยตำารวจเมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา ตำารวจและเจ้าหน้าที่เหตุฉุกเฉินอยู่หน้าอาคารโรงพยาบาลเซนต์ฟรานซิส 

หลังได้รับแจ้งเหตุคนร้ายกราดยิงในอาคาร ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน.

ทำ�ไมประเทศไทยต้องมีกฎหม�ย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล?



สัปดาห์หน้า

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน  4,457,580 ร�ย 

มียอดห�ยป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 

4,391,307 ร�ย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำ�นวน 30,081 ร�ย อย่�งไรก็ต�ม 

แม้สถ�นก�รณ์จะดีขึ้น แต่กลุ่มเป้�หม�ย

หลักที่มีคว�มเสี่ยงและกลุ่มเด็กเล็กควรได้

รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่�วว่� ศบค.ขอ

แจ้งว่�จ�กปกติที่จะร�ยง�นตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ทั้งที่มีอ�ก�รและไม่มีอ�ก�ร แต่หลังจ�กนี้

จะมีก�รปรับร�ยง�นเฉพ�ะผู้ที่มีอ�ก�รและ

เข้�รับก�รรักษ�จ�กสถ�นพย�บ�ลเท่�นั้น 

นอกจ�กนี้ จะลดก�รแถลงข่�วของ ศบค. 

เหลือเดือนละ 2 ครั้ง เป็นทุกวันพฤหัสบดี 

สัปด�ห์เว้นสัปด�ห์ และห�กสัปด�ห์ ไหนมี

ก�รประชุม ศบค. จะแถลงในวันดังกล่�ว 

ทั้งนี้ เมื่อมีก�รผ่อนคล�ยกิจกรรมกิจก�ร

ต่�งๆ อ�จจะพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึง

ขอให้ดูแลตัวเองแบบครอบจักรว�ล ขณะที่

กระทรวงส�ธ�รณสุขจะเตรียมคว�มพร้อม

ต�มหลัก 3 พอ คือ เตียงเพียงพอ ย�และ

วัคซีนเพียงพอ และบุคล�กรท�งก�รแพทย์

เพียงพอ ส่วนสถ�นประกอบ โรงเรียน 

สถ�นที่ทำ�ง�น กิจก�รห้�งร้�นให้อยู่ภ�ยใต้

ม�ตรก�รโควิดฟรีเซตติง และไม่จำ�เป็นต้อง

ตรวจเอทีเคทุกสัปด�ห์ จะตรวจเฉพ�ะเมื่อมี

อ�ก�รหรือสงสัยว่�ติดเชื้อ 

พญ.สุมนีกล่�วว่� สำ�หรับยอดนักเดิน

ท�งเข้�ไทย 1 มิ.ย. หลังจ�กปรับระบบเทสต์

แอนด์ โก และลงทะเบียนผ่�น Thailand 

pass มีผู้เข้�ม�ในไทยท�งอ�ก�ศ 19,767 คน  

ฉีดวัคซีนครบ 19,713 คน ส่วนใหญ่พบผู้

ติดเชื้อน้อยม�ก นอกจ�กนี้ กรมอน�มัย

ร�ยง�นในที่ประชุม EOC มีสถ�นบันเทิง

ทั่วประเทศที่ ได้รับก�รประเมิน Thai stop 

covid 2 plus วันที่ 23-30 พ.ค.65 จ�ก  

3,761 แห่ง มีจำ�นวน 3,522 แห่ง หรือ 94% 

ที่ลงทะเบียน โดยทั้งหมดผ่�นก�รประเมิน 

Thai stop covid 2 plus แล้ว 100% ส่วน

พื้นที่สีเขียวและสีฟ้� จำ�นวนสถ�นบันเทิง

ทั้งหมด 3,412 แห่ง ลงทะเบียน 3,196 แห่ง 

คิดเป็น 94% ทั้งหมดผ่�นก�รประเมิน 100% 

อย่�งไรก็ต�ม ศบค.ได้ให้ ศปก.มท. ร่วมกับ

กรมอน�มัย ติดต�มสุ่มตรวจเป็นระยะ ห�ก

ไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย ต้อง

ได้รับก�รตักเตือน แต่ห�กยังมีคว�มเสี่ยง

ต้องปิดชั่วคร�วให้ปรับปรุง 

ที่รัฐสภ� น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รอง

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข กล่�ว

ถึงกรณีปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ลงพื้น

ที่ตรวจสถ�นบันเทิงว่� ยอมรับว่�เป็นห่วง 

เนื่องจ�กแต่ละสถ�นที่มีคว�มเสี่ยงเยอะ 

เพร�ะใช้เสียงเต็มที่ อ�จมีก�รติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้น แต่ทุกร้�นมีม�ตรก�รป้องกันเต็มที่ โดย

กรุงเทพฯ มีสถ�นบันเทิงกว่� 300 แห่ง ที่ม�

ขออนุญ�ตเปิดให้บริก�ร ได้แจ้งเรื่องก�ร

ดำ�เนินก�รป้องกันแล้ว สิ่งสำ�คัญคือขอให้

ฉีดวัคซีนให้เยอะๆ 3-4 เข็มยิ่งดี ก่อนที่จะไป

เที่ยว เพร�ะต่อให้ติดเชื้อก็ไม่เป็นไร จะไม่มี

อ�ก�รหนักหรือเสียชีวิต ถ้�ไม่ได้ฉีดวัคซีน 

เข้�ไปเที่ยวไม่ได้ ห�กเจ้�หน้�ที่จับได้ถือว่�

ผิดกฎหม�ย ดังนั้นแต่ละร้�นต้องคัดกรอง

และต้องประเมินให้ดี 

เมื่อถ�มว่�จะใช้เวล�กี่วันประเมิน

ตัวเลข น�ยอนุทินกล่�วว่� วงรอบก�รติด

เชื้อประม�ณ 3-5 วัน ถ้�มีก�รติดเชื้อเพิ่มม�

เป็นหมื่นคน แสดงว่�เป็นไปต�มที่ประเมิน

ว่�จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ต้องดูคนที่ป่วยหนัก 

ถ้�จำ�นวนไม่เพิ่ม และคนที่เสียชีวิตอยู่ใน

ข่�ย 608 เท่�กับว่�ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

เดินหน้�ต่อไปได้ เวล�ฉีดวัคซีนไปได้ถึง 140 

ล้�นโดส อย่�ไปกลัว ไม่มีอันตร�ยแน่นอน 

ห�กจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติม�กที่สุดต้องฉีด

วัคซีน คนที่ฉีดเข็ม 3 เกินเวล� 3 เดือนให้

ไปฉีดเข็ม 4 คนที่ฉีดเข็ม 4 แล้วให้ไปฉีด

เข็ม 5 และต่อไปอ�จต้องฉีดกระตุ้นทุกปี

จนกว่�จะนิ่ง

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) นพ.โอภ�ส 

ก�รย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่�ว

ว่� ขณะนี้ยังไม่มีก�รประก�ศแนวท�งก�ร

ให้วัคซีนเข็มที่ 5 อย่�งเป็นท�งก�ร เนื่องจ�ก

ข้อมูลก�รฉีดในไทยยังน้อยอยู่ แต่ห�กผู้

ประสงค์จะรับให้ติดต่อได้ที่หน่วยบริก�รฉีด

วัคซีน โรงพย�บ�ล และสถ�นพย�บ�ล ซึ่ง

พิจ�รณ�ระยะเวล�ให้วัคซีนและชนิดวัคซีน

ต�มดุลยพินิจของแพทย์ เช่น ผู้ที่อ�จไป

ตรวจระดับภูมิคุ้มกันม�แล้ว พบว่�ภูมิคุ้มกัน

ต่ำ� หรือผู้ที่จะเดินท�งไปต่�งประเทศ ส่วน

วัคซีนเป็นชนิดใดนั้นจะเป็นไปต�มดุลยพินิจ

ของแพทย์ เนื่องจ�กก�รเริ่มต้นวัคซีนแต่ละ

คนต่�งกัน รวมถึงจุดประสงค์ที่จะฉีดด้วย 

เช่น ผู้ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นที่กำ�หนดวัคซีน

ไฟเซอร์ ส�ม�รถปรึกษ�แพทย์เพื่อขอรับได้ 

หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง แพทย์จะพิจ�รณ�

วัคซีนเข็มกระตุ้นให้

ท�งด้�น นพ.จักรรัฐ พิทย�วงศ์

อ�นนท์ ผอ.กองระบ�ดวิทย� กรมควบคุม

โรค ได้สรุปภ�พรวมก�รเฝ้�ระวังและคัด

กรองโรคฝีด�ษว�นร หรือฝีด�ษลิง ว่� หล�ย

ประเทศเริ่มพบผู้ป่วยโรคฝีด�ษลิง ในเดือน 

พ.ค. จ�กเทศก�ลไพรด์ (pride festival) ที่

ประเทศสเปน ขณะที่สัปด�ห์นี้ประเทศไทย

เตรียมจัดง�นไพรด์พ�เหรด ซึ่งต้องเฝ้�ระวัง

เที่ยวบินตรงจ�กประเทศที่พบก�รติดเชื้อ

ในประเทศ จ�ก 5 ประเทศ คือ แอฟริก� 

อังกฤษ โปรตุเกส สเปน และแคน�ด� รวม

ทั้งจับต�เยอรมนีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้เดิน

ท�งเข้�ประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 1 หมื่นคน

“ค�ดว่�สัปด�ห์หน้�จะพบผู้ป่วย

โรคฝีด�ษลิงในไทย เนื่องจ�กสัปด�ห์นี้จะ

มีก�รเดินขบวนพ�เหรดง�นไพรด์ ในไทย 

ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้เดินท�งม�จ�กต่�ง

ประเทศเข้�ร่วมง�น อ�จพบผู้ป่วยเข้�ม�

อย่�งแน่นอน” นพ.จักรรัฐระบุ

เมื่อถ�มถึงม�ตรก�รที่ต้องเตรียมใน

ก�รจัดง�นไพรด์พ�เหรด นพ.จักรรัฐกล่�ว

ว่� ขณะนี้ผู้ที่จัดง�นยังไม่ได้ประส�นข้อมูล

ม� แต่ สธ.ว�งแผนระบบเฝ้�ระวังสถ�น

พย�บ�ลในกรุงเทพฯ พร้อมประส�นเครือ

ข่�ยผู้ดูแลง�นโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ 

เพื่อเฝ้�ระวังผู้ป่วยที่เข้�ไปรักษ�ในคลินิก

เฉพ�ะท�งด้วย แต่ย้ำ�ว่�โรคฝีด�ษลิงไม่ได้

เป็นโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ แต่เป็นโรค

ติดต่อจ�กก�รสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง ดังนั้น

ม�ตรก�ร Universal Prevention ด้วยก�ร

เว้นระยะห่�งกันจะดีที่สุด

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ผู้เข้�ร่วมง�นไพรด์

พ�เหรดต้องเฝ้�ระวังตนเองต่อไปอีกกี่วัน 

นพ.จักรรัฐกล่�วว่� ห�กมั่นใจว่�ไม่ได้ใกล้

ชิดผู้ที่อ�ก�รป่วย ออกผื่นก็ไม่น่�กังวล แต่

ห�กใกล้ชิดกันโดยไม่ได้สังเกต ก็เป็นคว�ม

เสี่ยง ฉะนั้นห�กพบผู้ที่มีอ�ก�รผื่นขอให้พ�

ม�ตรวจที่ รพ. เพื่อยืนยันว่�ไม่ใช่โรคฝีด�ษ

ลิง ทั้งนี้ ระยะฟักตัวของโรคคือ 5-21 วัน ดัง

นั้นห�กจะเฝ้�ระวังตัวเองก็ต้องอย่�งน้อย 3 

สัปด�ห์ หลังจ�กคว�มเสี่ยงนั้นๆ อ�ก�รเบื้อง

ต้น 10 วันแรกจะเป็นไข้ หลังจ�กนั้นจะเป็น

ผื่นขึ้น ก็ขอให้รับก�รตรวจที่ รพ.

ขาย ‘หวยดิจิทัล’

เปิดเผยว่� สำ�นักง�นสล�กฯ พอใจในก�ร

ดำ�เนินก�รข�ยสล�กดิจิทัลวันแรก ที่ปร�กฏ

ว่�มีคนสนใจซื้อกันอย่�งล้นหล�ม และ

ระบบแอปพลิเคชันเป๋�ตังก็ให้บริก�รได้เป็น

อย่�งดี ไม่มีล่ม ซึ่งจ�กข้อมูลพบว่� ตั้งแต่

เวล� 06.00-15.00 น. มีผู้เข้�ม�ซื้อสล�ก

ดิจิทัลแล้วกว่� 1.4 ล้�นใบ จ�กจำ�นวน  

5 ล้�นใบ หรือเกินกว่� 10% ไปแล้ว ขณะที่

มีคนซื้อรวม 3.51 แสนคน แสดงให้เห็นว่�

มีผู้ซื้อเกินว่� 1 ใบเป็นจำ�นวนม�ก เพร�ะได้

สล�กในร�ค� 80 บ�ทจริง

“ผลตอบรับของวันแรกที่เปิดข�ยดี

ม�ก ระบบไม่ล่ม สำ�นักง�นสล�กฯ ก็จะ

ค่อยๆ ทยอยดำ�เนินก�รไปควบคู่กันระหว่�ง

สล�กดิจิทัลและสล�กแบบใบให้เกิดคว�ม

สมดุล โดยในงวดนี้จะมีสล�กดิจิทัลข�ยก่อน

แค่ 5 ล้�นใบ ส่วนแนวท�งก�รเพิ่มสล�ก

แบบดิจิทัลเป็น 40 ล้�นใบใน 2 เดือนนั้น คง

ต้องพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม เพร�ะสำ�นัก

ง�นสล�กฯ เองก็ต้องก�รให้สล�กแบบใบ

ส�ม�รถข�ยควบคู่กันไปได้ ไม่ได้รับผลกระ

ทบ ต้องดำ�เนินก�รแบบค่อยเป็นค่อยไป วัน

นี้ก็ถือว่�เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี” น�ยลวรณกล่�ว

ทั้งนี้ สล�กดิจิทัลเป็น 1 ท�งเลือก

ที่ ให้ผู้ซื้อส�ม�รถม�ซื้อสล�กได้ ในร�ค�  

80 บ�ทแน่นอน และระบบมีคว�มพร้อม

ให้ผู้ที่ต้องก�รซื้อสล�กส�ม�รถซื้อได้สะดวก 

รวดเร็ว ในกรณีที่ถูกร�งวัล ก็เลือกขึ้นเงิน

ร�งวัลผ่�นแอปพลิเคชันได้ทันที นอกเหนือ

จ�กโครงก�รร้�นค้�สล�ก 80 บ�ท ที่จะ

เพิ่มจุดจำ�หน่�ย 1,000 จุดทั่วประเทศไทย

ได้ภ�ยในเดือน ก.ค.นี้ กว่� 2.5 ล้�นใบ ก็

จะทำ�ให้มีสล�กร�ค� 80 บ�ท ข�ยในตล�ด

เบื้องต้นแน่นอน รวมทั้งหมด 7.5 ล้�นใบ

ร�ยง�นข่�วจ�กสำ�นักง�นสล�กฯ 

ระบุว่� ขณะนี้สำ�นักง�นสล�กฯ ทำ�ให้เห็น

แล้วว่�ส�ม�รถข�ยสล�กในร�ค� 80 บ�ท

ได้จริง ซึ่งเชื่อว่�จะส่งผลต่อร้�นค้�ที่เดิน

ข�ยสล�กแบบใบ รวมทั้งแพลตฟอร์มข�ย

สล�กออนไลน์ของเอกชน ที่ขณะนี้เชื่อว่�

จะต้องรอดูท่�ทีของสำ�นักง�นสล�กฯ รวม

ทั้งรอให้สล�กดิจิทัลทั้ง 5 ล้�นใบจำ�หน่�ย

ได้เกือบหมดก่อน จึงจะส�ม�รถนำ�สล�กม�

ข�ยได้ ในกรณีที่ต้องก�รข�ยสล�กเกินร�ค� 

80 บ�ท แต่สุดท้�ยแล้วสำ�นักง�นสล�กฯ 

จะค่อยๆ ปรับจำ�นวนสล�กดิจิทัลเพิ่มขึ้นให้

เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของผู้ซื้อ ซึ่งจะส่ง

ผลให้แพลตฟอร์มเอกชนไม่ส�ม�รถข�ยเกิน

ร�ค�ต่อไปได้

พ.ท.หนุน ศันสน�คม ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล เปิดเผยว่� 

ก�รซื้อสล�กดิจิทัลในกรณีที่ถูกร�งวัล ระบบ

จะมีก�รแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันเป๋�ตัง 

ภ�ยในเวล� 18.00 น. ของวันที่ออกร�งวัล 

โดยระบุว่� ‘ยินดีด้วย! คุณถูกร�งวัลงวดวัน

ที่/เดือน/ปี’ จ�กนั้นให้เลือกใบสล�กดิจิทัล

ที่ถูกร�งวัล โดยส�ม�รถเลือกรับร�งวัลได้  

2 ช่องท�งคือ 1.เลือกรับโดยก�รโอนเงิน ซึ่ง

จะโอนเข้�บัญชีธน�ค�รกรุงไทย ที่ผูกไว้กับ

แอปพลิเคชันเป๋�ตัง ซึ่งในอน�คตจะปรับ

เปลี่ยนให้ส�ม�รถผูกบัญชีธน�ค�รอื่นๆ ได้ 

เพื่อคว�มสะดวกของผู้ซื้อ วิธีนี้จะเสียค่�

ธรรมเนียม 1% และค่�ภ�ษีอ�กรแสตมป์ 0.5% 

2.เลือกม�รับเงินร�งวัลที่สำ�นักง�น 

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล สน�มบินน้ำ� โดยต้อง

กำ�หนดวัน เวล� ที่ต้องก�รเข้�ม�รับเงิน

ร�งวัล ท�งสำ�นักง�นสล�กฯ จะจัดเตรียม

สล�กแบบใบตัวจริง เพื่อส่งคืนให้กับผู้

ซื้อ วิธีนี้จะเสียเฉพ�ะค่�ภ�ษีอ�กรแสตมป์ 

0.5% โดยยืนยันว่�ก�รกำ�หนดค่�ธรรมเนียม

และค่�อ�กรแสตมป์ ดำ�เนินก�รเหมือนกับ

สล�กแบบใบในกรณีที่ม�ขอขึ้นร�งวัล ทั้ง

กับสำ�นักง�นสล�ก หรือธน�ค�รออมสิน 

ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ และ

ธน�ค�รกรุงไทย

“กรณีที่ถูกร�งวัลสล�กดิจิทัลจะต้อง

แจ้งในระบบว่�จะเลือกรับเงินร�งวัลผ่�น

ช่องท�งใดช่องท�งหนึ่งภ�ยใน 15 วัน ห�ก

ไม่แจ้ง จะต้องม�ขึ้นเงินร�งวัลที่สำ�นักง�น

สล�กฯ ซึ่งต�มกฎหม�ยกำ�หนดให้ม�ขึ้นเงิน

ภ�ยใน 2 ปี ขณะที่สล�กดิจิทัลที่ซื้อไว้ จะ

แสดงอยู่ในประวัติข้อมูลก�รซื้อ 1 ปี ทั้งนี้ 

ห�กเลือกรับเงินร�งวัลผ่�นก�รโอนเงินเข้�

บัญชีที่ผูกไว้ จะได้รับเงิน โอนหลังจ�กที่แจ้ง

ภ�ยในระยะเวล� 12 ชั่วโมง ซึ่งยืนยันว่�

จ�กที่ทดสอบระบบก�รโอนเงินร�งวัลไม่มี

ปัญห�แต่อย่�งใด ขอให้ผู้ซื้อสล�กทุกคนไม่

ต้องกังวล” 

พ.ท.หนุนกล่�วอีกว่� ก�รข�ยสล�ก

ดิจิทัลในวันแรก ปร�กฏว่�เลขที่เป็นที่นิยม

คือหม�ยเลขเดียวกันทั้ง 6 หลัก ข�ยหมด

ไปตั้งแต่ช่วงเช้� ขณะที่เลขดังอื่นๆ ยังไม่

หมด เช่น กรณีเลขท้�ย 2 ตัว มีข�ยสูงสุดถึง 

50,000 ใบ ในงวดวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ซึ่งมั่นใจว่�

เพียงพอต่อคว�มต้องก�รสำ�หรับผู้ที่เสี่ยงโชค

ทั้งนี้ สำ�นักง�นสล�กฯ ยืนยันว่�ก�ร

ดำ�เนินนโยบ�ยสล�กดิจิทัล ไม่ได้เป็นก�ร

รังแกร�ยย่อยให้ข�ยไม่ได้ เพร�ะสล�กทุก

ใบเป็นของร�ยย่อย สำ�นักง�นสล�กฯ ไม่

ได้เป็นเจ้�มือข�ยเอง เพียงแต่เป็นก�ร

สนับสนุน จัดห�ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย ใน

ร�ค� 80 บ�ท ที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อ และ 

ส่งเสริมร�ยย่อยที่เป็นผู้ข�ยให้ส�ม�รถว�ง

ข�ยในแพลตฟอร์มเป๋�ตัง ซึ่งมีคนเข้�ม�ห�

ซื้อได้เป็นจำ�นวนม�ก ไม่ต้องไปเดินข�ยเอง 

ขณะเดียวกันยืนยันว่�ไม่ได้เป็นก�รมอมเม� 

เพร�ะทุกวันนี้คนซื้อสล�กแบบใบ ก็ไม่ได้อั้น

จำ�นวนก�รซื้ออยู่แล้ว ทุกอย่�งยังเป็นก�ร

ซื้อข�ยแบบปกติ

อย่�งไรก็ต�ม จะต้องติดต�มต่อไป

ว่�สล�กดิจิทัลมีคว�มต้องก�รซื้อม�กน้อย

เพียงใด ก่อนพิจ�รณ�ว่�จะเพิ่มจำ�นวนหรือ

ไม่ ซึ่งเชื่อว่�ก�รข�ยวันแรกคนอ�จจะยัง

สนใจ เพร�ะเป็นเรื่องใหม่ ที่สำ�คัญคือร�ค�  

80 บ�ท ซื้อง่�ย สะดวก คล่อง ตอบโจทย์.

ขอ 1 เดือน 

 

น�ยชัชช�ติกล่�วว่� ประเด็นของ

องค์กรต่อต้�นคอร์รัปชัน จะคุยในวันที่ 6 มิ.ย. 

เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ประช�ชนเพร�ะเร�

เริ่มต้นใหม่ และจะสร้�งคว�มมั่นใจมั่นคงให้

ประช�ชนม�กขึ้น ห�กบอกว่�เร�โปร่งใส แค่

พูดไปประช�ชนก็ไม่เชื่อ ห�กตั้งต้นได้ดี จัด

กระดุมเม็ดแรกถูก ก็จะเดินต่อไปได้ 

น�ยชัชช�ติกล่�วถึงกรณี น.ส.ศนิ 

จิวจินด� ผู้ช่วยเลข�นุก�รผู้ว่�ฯ กทม. เคย

ถูกคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 

ใช้ม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง พร้อมกับพวก

รวม 13 ร�ย เมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 กรณี

สร้�งร�ค�หุ้น “เกียรติธน� ขนส่ง” หรือ 

KIAT ซึ่งมีผลทำ�ให้ร�ค�เพิ่มสูงขึ้นจ�ก  

7.75 บ�ท เป็นร�ค� 15.60 บ�ท ระหว่�งวัน

ที่ 4-2 ธ.ค.57 ว่� เรื่องดังกล่�วเกิดเมื่อปี 57 

ทร�บว่� น.ส.ศนิโดนสั่งปรับเท่�นั้น ไม่ได้ถูก

ดำ�เนินคดีอ�ญ� ซึ่งกรณีดังกล่�วเป็นคว�ม

ผิดพล�ดและเข้�ใจผิดในก�รร่วมลงทุนซื้อ

ข�ยหุ้น ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบประวัติทีมง�น

เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง น.ส.ศนิดำ�รงตำ�แหน่งผู้

ช่วยเลข�นุก�รผู้ว่�ฯ กทม.ไม่ได้เข้�ไปเกี่ยว

กับเรื่องเงิน แต่มีหน้�ที่ประส�นง�นเท่�นั้น 

จึงมั่นใจว่�ทำ�ง�นได้แน่นอน

เวล�ประม�ณ 12.00 น. น�ยชัชช�ติ 

เปิดเผยภ�ยหลังประชุมห�รือร่วมกับน�ย

จักกพันธุ์ ผิวง�ม รองผู้ว่�ฯ กทม. บริษัท 

กรุงเทพธน�คม จำ�กัด หรือเคที และทีมที่

ปรึกษ�ว่� ท�งเคทีม�ให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่อง

ของสัญญ�ก�รจ้�งเดินรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว 

ซึ่งเอกส�รห้�มเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอก 

โดยเคที ได้ร�ยง�นถึงเหตุผลในก�รจ้�ง

เอกชนเดินรถก�รจ้�งระยะย�ว  และภ�ระ

หนี้ที่เกิดขึ้น ยืนยันทำ�ถูกต้องต�มกฎหม�ย

ทั้งหมด จ�กนี้จะนำ�ข้อมูลที่ ได้ไปศึกษ�ต่อ 

ค�ดว่�ภ�ยใน 1 เดือน จะได้ข้อสรุป เพื่อ

ห�รือมห�ดไทยโดยเร็วที่สุดก่อนเสนอคณะ

รัฐมนตรีต่อไป

น�ยชัชช�ติกล่�วว่� เรื่องรถไฟฟ้�มี

หล�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดย สจส. เกี่ยว

เรื่องสัญญ�สัมปท�น ส่วนสภ� กทม.เป็น 

ผู้อนุมัติงบประม�ณ ต้องไปดูคว�มสัมพันธ์

แต่ละหน่วยง�นเป็นอย่�งไร  โดยเฉพ�ะก�ร

ต่อสัญญ�จ้�งเดินรถระยะย�วทำ�ไมไม่ผ่�น 

พ.ร.บ.ร่วมทุน ส่วนภ�ระหนี้จ้�งเดินรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียวส่วนต่อขย�ยประม�ณ 40,000 

ล้�นบ�ท เคที ร�ยง�นว่�นำ�ร�ยได้ส่วนต่อ

ขย�ยช่วงที่ 1 อ่อนนุช-แบริ่ง ต�กสิน-บ�ง

หว้� จ่�ยให้เอกชนบ�งส่วนแล้ว สำ�หรับส่วน

ต่อขย�ยช่วงที่ 2 หมอชิต-คูคต และแบริ่ง-

สมุทรปร�ก�ร ยังวิ่งฟรี ทำ�ให้มีหนี้เพิ่มขึ้น 

ดังนั้นอ�จจะต้องเก็บค่�โดยส�ร เพร�ะนั่ง

ฟรีม�น�นแล้ว ผู้ประกอบก�รด้�นล่�ง อ�ทิ 

รถจักรย�นยนต์รับจ้�ง คนใช้บริก�รลดลง 

“ต�มหลักก�รใครใช้ ก็ ต้ องจ่ �ย  
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12

ปัจจุบันคน กทม.ที่จ่�ยค่�รถไฟฟ้� ต้องรับ

ภ�ระหนี้ให้กับคนที่นั่งฟรีด้วย ดังนั้นอย่�

เอ�เรื่องหนี้ม�เร่งรัดก�รต่อสัญญ�ระยะ

ย�ว เพร�ะก�รเปิดนั่งฟรี เอกชนก็ได้รับผล

ประโยชน์เป็นก�รนำ�ผู้ โดยส�รม�ป้อนให้กับ

เส้นท�งไข่แดงตรงกล�งด้วยเช่นกัน จริงๆ 

กทม.อย�กคืนหนี้ให้ เพร�ะหนี้บ�งส่วนอยู่

ที่ป�กน้ำ� อยู่ปทุมธ�นี วิ่งให้บริก�รในเขต

ปริมณฑลไม่มีปัญห� แต่ต้องดูคว�มยุติธรรม 

เพร�ะรถไฟฟ้�ส�ยอื่น เช่น ส�ยสีเหลือง 

ส�ยสีชมพู รัฐกู้จ่�ยคืนค่�โครงสร้�งพื้นฐ�น

ให้ผู้ประกอบก�รทำ�ให้ต้นทุนไม่แพงม�ก” 

สำ�หรับคว�มคืบหน้�โครงก�รนำ�ส�ย

ไฟฟ้�และส�ยสื่อส�รลงใต้ดินนั้น น�ยชัช

ช�ติกล่�วว่� เคทีร�ยง�นว่�โครงก�รดัง

กล่�วมีก�รตั้งงบประม�ณกว้�งๆ ไว้ วงเงิน 

1.9 หมื่นล้�นบ�ท ทำ�ให้มีปัญห�เรื่องก�ร

ห�ร�ยได้ จึงไม่มีคว�มคืบหน้� เพร�ะเป็น

โครงก�รที่ลงทุนจำ�นวนม�ก ขณะเดียว 

กันปัจจุบันยังห�ผู้ เช่�ท่อร้อยส�ยระบบ

ส�ธ�รณูปโภคไม่ได้ ทำ�ให้ไม่มีร�ยได้ ซึ่ง

เป็นปัญห�ท�งเทคนิค จึงต้องดูร�ยละเอียด

ในก�รทำ�สัญญ�อีกครั้ง เพร�ะห�ก กทม.

คิดค่�เช่�ท่อร้อยส�ยแพง ผู้เช่�จะไปคิดค่�

บริก�รกับประช�ชน ทำ�ให้ภ�ระจะตกไปอยู่

กับประช�ชนซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง

ที่รัฐสภ� น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ 

รมว.คมน�คม กล่�วว่� ยังไม่ได้คุยกับน�ย

ชัชช�ติ แต่เรื่องนี้กระทรวงคมน�คมได้มี

หนังสือสอบถ�มข้อมูลที่ยังไม่ได้รับจ�ก กทม.

ม�ตลอด วันนี้ก็ยังสอบถ�มอยู่ โดยให้รอง

ปลัดกระทรวงคมน�คมเป็นผู้ดำ�เนินก�ร 

และตอนนี้น�ยชัชช�ติดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่�ฯ 

กทม. ก็คงจะมีก�รประส�นกัน เพื่อให้เป็นไป

ต�มมติ ครม.กฎหม�ย และหลักธรรม�ภิบ�ล 

โดยยึดผลประโยชน์ประช�ชน ผู้สื่อข่�วถ�ม

ว่�มีคว�มเป็นไปได้หรือไม่ว�่คมน�คมจะคุย

กับ กทม.ก่อน น�ยศักดิ์สย�มกล่�วว่� เร�มี

หนังสือส่งไป กทม.อยู่แล้ว ก็ต้องดูว่�น�ยชัช

ช�ติจะพิจ�รณ�เรื่องอย่�งไร ซึ่งเร�ทำ�อย่�ง

นี้ม�ตลอดตั้งแต่ผู้ว่�ฯ คนเก่�

เมื่อถ�มต่อว่� สไตล์ก�รทำ�ง�นของ

น�ยชัชช�ติ จะทำ�ง�นร่วมกันกับกระทรวง

คมน�คมได้ร�บรื่นหรือไม่ น�ยศักดิ์สย�ม

กล่�วว่� ถ้�ยึดมติ ครม.และประโยชน์ของ

ประช�ชน ใครก็ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับ

เร�ได้หมด ถ�มต่อว่� น�ยอนุทิน ช�ญ

วีรกูล รองน�ยกฯ และ รมว.ส�ธ�รณสุข 

ในฐ�นะกำ�กับกระทรวงคมน�คมระบุว่� 

ก่อนหน้�นี้กระทรวงคมน�คมเคยถ�มไปที่ 

กทม. แต่เหมือนเป็นก�รถ�ม ก. แต่ตอบ ฮ. 

หม�ยคว�มว่�อย่�งไร น�ยศักดิ์สย�มตอบ

ว่� ไม่ได้ให้ข้อมูลต�มที่สอบถ�มไป ตอนนี้ก็

คงต้องสอบถ�มกันไปใหม่ และนำ�ข้อมูลม�

ประชุมร่วมกันว่�ข้อเท็จจริงเป็นอย่�งไร ซึ่ง

มติ ครม.ได้สั่งก�รกระทรวงคมน�คม กทม.

มห�ดไทย ได้ห�รือกันอยู่แล้ว และเรื่อง

นี้ก็ยังไม่ทำ�ต�มมติ ครม. วันนี้เมื่อมีผู้ว่�ฯ 

กทม.คนใหม่ ก็คงจะดูมติ ครม.ในเรื่องก�ร

ประส�นง�น และเร�ก็จะดำ�เนินก�ร

ส่วนแนวท�งก�รชำ�ระหนี้จะเป็น

สัดส่วนคนละครึ่งระหว่�ง กทม.กับรัฐบ�ล

หรือไม่นั้น น�ยศักดิ์สย�มกล่�วว่� คงยังสรุป

อะไรไม่ได้ ต้องดูทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ก�ร

ดำ�เนินก�รก่อหนี้จะยึดตัวบทกฎหม�ยอะไร 

สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รต�ม พ.ร.บ.ร่วมทุน

นั้น เป็นคว�มเห็นของกระทรวงคมน�คม ที่มี

แนวท�งชัดเจนม�ตลอดอยู่แล้วให้ยึดตัวบท

กฎหม�ย มติ ครม.และหลักธรรม�ภิบ�ล และ

ประโยชน์ประช�ชน ไม่เคยเปลี่ยนหลักก�ร.

ราคาหมู

ขณะที่ก�รบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจ�กก�รผ่อน

คล�ยม�ตรก�รเข้�ประเทศ ตั้งแต่ต้นเดือน 

พ.ค.เป็นต้นม� ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร

และสถ�นบันเทิงเริ่มกลับม�เปิดได้ต�มปกติ

โคเนื้อ ร�ค�อยู่ที่ 100.20-105.85 

บ�ท/กก. เพิ่มขึ้นจ�กเดือนก่อน 0.10- 5.74% 

เนื่องจ�กก�รเปิดประเทศอย่�งเต็มรูปแบบ 

ประกอบกับสถ�นบันเทิง ผับ บ�ร์ และ

ค�ร�โอเกะ กลับม�เปิดดำ�เนินกิจก�ร ส่งผล

ให้คว�มต้องก�รบริโภคอ�ห�รรวมถึงเนื้อโค

ปรับตัวเพิ่มขึ้น, กุ้งข�วแวนน�ไม (70 ตัว/กก.) 

ร�ค�อยู่ที่ 155.37-156.38 บ�ท/กก. เพิ่มขึ้น

จ�กเดือนก่อน 1.55-2.21% เนื่องจ�กม�ตรก�ร

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ สนับสนุนให้ก�รท่อง

เที่ยวในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลดี

ต่อธุรกิจร้�นอ�ห�ร ประกอบกับก�รส่งออก

กุ้ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�กคว�มต้องก�รของ

ประเทศคู่ค้�สำ�คัญ อ�ทิ สหรัฐอเมริก� ญี่ปุ่น

ด้�นสินค้�เกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวลด

ลง ได้แก่ มันสำ�ปะหลัง ร�ค�อยู่ที่ 2.40-2.48 

บ�ท/กก. ร�ค�ลดลงจ�กเดือนก่อน 0.80-4.00%, 

ย�งพ�ร�แผ่นดิบ ร�ค�อยู่ที่ 59.25-60.93 บ�ท/กก. 

ลดลงจ�กเดือนก่อน 0.10-2.85% เนื่องจ�ก

ปริม�ณย�งพ�ร�เข้�สู่ตล�ดเพิ่มขึ้น โดยแหล่ง

ผลิตย�งพ�ร�ที่สำ�คัญของประเทศในภ�คใต้

และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเปิดกรีดย�ง 

ประกอบกับร�ค�ย�งพ�ร�ตล�ดล่วงหน้�โตเกียว 

มีแนวโน้มลดลงจ�กคว�มกังวลเรื่องม�ตรก�ร

คว่ำ�บ�ตรของสหภ�พยุโรป ส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่น

ของนักลงทุน จึงมีก�รลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

เพิ่มขึ้น อ�ทิ สกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐแทนก�ร

ลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยย�งพ�ร�ล่วงหน้�.

เกียกกาย • ที่รัฐสภ� น�ยรังสิมันต์ โรม 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และโฆษกพรรคก้�วไกล แถลง

ถึงกรณีศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น�ยสำ�ลี  

รักสุทธี ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

อดีตสม�ชิกพรรคอน�คตใหม่ สิ้นสุดสม�ชิก

ภ�พ ส.ส. แล้วให้เลื่อน ส.ส.บัญชีร�ยชื่อจ�ก

พรรคก�รเมืองนั้นขึ้นม�ว่� ศ�ลรัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ระบุก�รเลื่อนบัญชี ส.ส.บัญชีร�ยชื่อจ�ก

บัญชีใด ก�รที่ศ�ลรัฐธรรมนูญระบุให้เลื่อน

จ�กพรรคนั้น อ�จตีคว�มได้ว่�เป็นก�รเลื่อน

ของพรรคภูมิใจไทย ถ้�เป็นแบบนั้นจริง จะก่อ

ให้เกิดปัญห�ท�งกฎหม�ยและปัญห�ท�งก�ร

เมืองต�มม� เพร�ะถ้�เทียบเคียงกรณีศ�ลมี

คำ�วินิจฉัยให้ น.ส.ธัญญ์ว�ริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล ที่พ้นสม�ชิก

ภ�พกรณีถือหุ้นสื่อ ศ�ลวินิจฉัยชัดเจนไม่ส�ม�รถ

เลื่อนบัญชีร�ยชื่อแทนที่ว่�งได้ เพร�ะพรรค

อน�คตใหม่ถูกยุบ กรณีนี้คล้�ยกัน แต่ศ�ล

รัฐธรรมนูญเขียนคำ�วินิจฉัยต่�งออกไป  

น�ยรังสิมันต์กล่�วว่� ถ้�ให้มีก�รเลื่อน

ลำ�ดับขึ้นม�ได้ จะขัดต่อรัฐธรรมนูญม�ตร� 91 

เกี่ยวกับเรื่อง ส.ส.พึงมี เพร�ะห�กให้เลื่อน

บัญชีของพรรคภูมิใจไทยจะทำ�ให้มี ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อเกินกว่� ส.ส.พึงมีของพรรคจ�กก�ร

เลือกตั้ง ทำ�ให้คะแนนของพรรคอน�คตใหม่

ถูกโอนไปพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่

สิ่งพึงปร�รถน�ท�งก�รเมือง เป็นก�รส่งเสริม

ให้มีกระบวนก�รงูเห่� อ�จมีก�รซื้อ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อจ�กพรรคก�รเมืองอื่นได้ 

ด้�น นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษ�

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ให้สัมภ�ษณ์ถึง

เรื่องดังกล่�วว่� น�ยสำ�ลีเป็นบัญชีร�ยชื่อ 

ส.ส.ของพรรคอน�คตใหม่ จึงถือเป็นโควต�

ของพรรคอน�คตใหม่ แต่ปัจจุบันพรรคได้ถูก

ยุบไปแล้ว จึงทำ�ให้บัญชีร�ยชื่อ ส.ส.ของพรรค

อน�คตใหม่ต้องสิ้นสุดไปด้วย ดังนั้นตำ�แหน่ง 

ส.ส.ดังกล่�วจึงจะต้องเว้นว่�งไว้ไม่มีก�รเลื่อน

บัญชีร�ยชื่อ ส.ส.ขึ้นม�แทนใดๆ ทั้งสิ้น

ขณะที่น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข ในฐ�นะหัวหน้�

พรรคภูมิใจไทย กล่�วถึงกรณีฝ่�ยกฎหม�ยของ

สภ�ไม่มีก�รเลื่อนลำ�ดับ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อขึ้น

ม�แทนน�ยสำ�ลีขึ้นม�แทนว่� คงเป็นไปต�ม

นั้น ซึ่งตนยอมรับว่�เสียด�ย แต่เป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นก่อนที่น�ยสำ�ลีจะม�เป็น ส.ส. ซึ่งเร�ไม่ได้

ตรวจสอบอะไร เพร�ะเร�คิดว่�เมื่อม�เป็น 

ส.ส.เอกส�รทั้งหมดต้องเคลียร์แล้วก็ไม่เป็นไร

หรอก แต่เสียด�ยท่�นสำ�ลี.

ไม่เลื่อนส.ส.บัญชีรายชื่อแทน‘สำาลี’ชี้เป็นโควตา‘อนาคตใหม่’
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